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ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” ขอความ

รวมมือผูเห็นตาง อยาสรางความรุน 

แรงบนทองถนน หวั่นนักทองเที่ยวไม

กลามา  ขณะที่ราชกิจจาฯ เผยแพร

ประกาศหามชุมนุม-มั่วสุมทั่วราชอา 

ณาจักร หลังจากมีการเปดประเทศ 1 

พ.ย.นี้ ระบุฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 2 

ป “รุง” นําทีมรองศาลแพงทันควัน

เผยเปดปท.มี3ทางแยก

เช� อโควิดพุงไมถึง2หม� น
ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เกือบคะมํา ประชุม

หนัก 3 วันติด เผยรูเร� อง “ธรรมนัส” นั่ง

เลขาฯ พปชร.ตอแลว ฮึ่มใหทํางานกันอยาง

สงบ ปดหนีตั้งพรรคใหม บอกแยกกันไมได 

ตีมึน “อุงอิ๊ง” เปนใคร “บิ๊กปอม” ไมกลัว

กระแสประธานปรึกษา พท. “เลขาฯ เพ� อ

ไทย” กั๊ก “ลูกแมว” แคนดิเดตนายกฯ โต

เจ็บ “กาวไกล” อยาดูถูกใครเปนหุนเชิด 

เม� อวันที่ 29 ต.ค. ที่ตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะ

กรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-

19) ครั้งที่ 17/2564 พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได

หารือเปนการสวนตัวกับ พล.อ.อนุพงษ เผา

จินดา รมว.มหาดไทย ที่หองสีเหลือง ตึก

สันติไมตรี ประมาณ 10 นาที 

โดยในชวงเวลาเดียวกัน นายสุริยะ 

จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม รองหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.), นายสมศักดิ์ 

เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่ปรึกษาหัวหนา

พรรค, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

กรรมการบริหารพรรค, นายพีระพันธุ สาลี

รัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และที่                                                       

ปรึกษาหัวหนาพรรค ไดยืนพูดคุยกันท่ีบริเวณ

หองโถง ตึกสันติไมตรี ประมาณ 5 นาที 

กอนที่นายพีระพันธุจะเดินเขาไปที่หองสี

เหลือง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธและ พล.อ.อนุ

พงษพูดคุยกันอยู

ไทยโพสต • ศบค.แจงผูติดเชื้อโควิด-19 

รายวันอยูที่ 8,968 ราย เสียชีวิตอีก 64 

ราย “หมอทวีศิลป” แจงหลังเปดประเทศ 

1 สัปดาหจะเห็นไทยไปทางไหนในทางแยก 

3 ทาง “นพ.อุดม” เช� อตัวเลขขยับขึ้นแน�แต

ไมถึง 2 หม� น

เม� อวันที่ 29 ตุลาคม นพ.ทวีศิลป 

วิษณุโยธิน โฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ในไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 8,968 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 8,752 ราย ทํา 

ใหมียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 

จํานวน 1,893,941 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น                  

8,747 ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสมตั้ง 

แตป 2563 จํานวน 1,775,570 ราย อยู

ระหวางรักษา 99,301 ราย อาการหนัก 

2,222 ราย ใสทอชวยหายใจ 515 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 64 ราย เปนชาย 35 ราย และ

หญิง 29 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม

ตั้งแตป 2563 จํานวน 19,070 ราย สวน

ยอดผูไดรับวัคซีนของไทยเม� อวันที่ 28 ต.ค. 

มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 879,556 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ. 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ย้ําเปดประเทศ 1 

พ.ย. เพ� อฟนฟูเศรษฐกิจ ยันเตรียมแผน

เผชิญเหตุดานสาธารณสุข พรอมสั่งจัดหา

ยาฟาวิพิราเวียรใหเพียงพอ ขอ ปชช.ยึด

มาตรการ สธ.ดูแลตัวเองเขมงวด “ศบค.ชุด

ใหญ” เคาะปรับโซนสีแดงเขมเหลือ 7 จว. 

คงเคอรฟวหามออกจากบานตั้งแต 5 ทุมถึง

ตี 3 จังหวัดอ� นใหยกเลิก โยน “ผูวาฯ กทม.” 

กําหนดโซนจําหน�าย-ด� มแอลกอฮอลเมือง

กรุงไมใหเปดเสรีทั่วไป “พิพัฒน” ยอมรับ

ผิดส� อสารพลาดนํา “ลิซา” เคาตดาวนไทย 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 29 ต.ค. 

เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คร้ัง

ท่ี 17/2564 โดยชวงตนการประชุม พล.อ. 

ประยุทธกลาววา ขณะนี้ตองดําเนินการฟน                          

ฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และการ

ดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางประเทศและใน

ประเทศ เพ� อกระตุนภาคการทองเที่ยวและ

ภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยใหมีการประชา 

สัมพันธในพื้นที่ตางจังหวัดในการขับเคล� อน 

โดยเฉพาะในชวงใกลปใหม

เปนที่น�าสังเกตวา ในวันนี้ พล.อ.ประ 

ยุทธมีอาการออนเพลีย คาดวาจะเปนผล

หลังรับวัคซีนไฟเซอรเข็ม 3 เม� อวันที่ 28 

ต.ค.ที่ผานมา 

จากน้ัน พล.อ.ประยุทธแถลงหลังประ                                                              

ชุมวา ประเด็นสําคัญจากที่ไดประกาศตั้ง 

แตวันที่ 1 พ.ย.นี้ กําหนดใหเปนวันเริ่มเปด

ประเทศ โดยมีชาวตางชาติและชาวไทยที่

เดินทางมาทางอากาศจาก 46 ประเทศใน

ชั้นแรกนี้ และสามารถเขาประเทศไทยได

โดยไมตองกักตัว ซ่ึงจะมีหลายมาตรการ รวม                                                       

ทั้งตองการจะไดรับความรวมมือจากประชา 

ชน ตองชวยกันระมัดระวังอยางเต็มที่ และ

ใชมาตรการดานสาธารณสุขท่ีกําหนดมา

แลวอยางเต็มที่ รวมทั้งดานการแพทยไดมี                                                      

แผนเผชิญเหตุ เตรียมการใหพรอมในการ

ดูแลรักษา ทั้งโรงพยาบาลสนาม พื้นที่กัก 

ตัว จะตองมีความพรอมเชนเดิมเผ� อกรณีที่

มีสถานการณเกิดขึ้น ควบคูกับการจัดหายา

ฟาวิพิราเวียรใหเพียงพอ 

“เมื่อเราประกาศให้ท่ัวโลกทราบไป

แลว ขอใหเขาใจวาไมใชวานักทองเที่ยวจะ

เขามาไดทันที แตละประเทศตองประเมิน

วางแผน อนุญาตใหคนของเขาออกมานอก                                                           

ประเทศเหมือนกัน เราก็ตองศึกษามาตรการ

ที่วางไววาสามารถจะปฏิบัติไดหรือไม 

พรุงนี้ ‘ไมเคยมีอยูจริง’

เกาหลีใตจอลุย

แผนอยูกับโควิด

อดีตหลอนลูกทักษิณ

อารียสัมพันธ • “ขุนคลัง” บอกกําลังดู

ความเหมาะสมเคาะคนละครึ่งเฟส 4 ชวง

ตนป 2565 จ้ีคลอดมาตรการใหคนไทยเท่ียว                                                               

ไทยเพิ่มจากเปดประเทศ เตรียมใหจองสิทธิ์

เฟส 3 รอบเก็บตกกวาแสนราย 1 พ.ย. 

เม� อวันศุกรที่ 29 ต.ค. นายธนกร                                                       

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                    

มนตรี เปดเผยวา มาตรการเปดประเทศ

แบบปลอดภัยในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ไดการตอบ                                                          

รับจากภาคเอกชนไทยและนักธุรกิจชาว                                                           

ตางชาติในไทยเปนอยางดี  

โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเผย

ผลสํารวจความเช� อม่ันนักธุรกิจตางชาติใน                          

ไทย ไตรมาสที่ 3 จากหอการคาตางประเทศ

ในไทย 41 ประเทศ สมาชิก 7,810 สถาน

ประกอบการ พบวาสวนนักธุรกิจตางชาติ

ส่วนใหญ่เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและความ

เช� อมั่นตอธุรกิจดีขึ้น โดยดัชนีความเช� อมั่น

เศรษฐกิจและความเช� อมั่นตอธุรกิจ เพิ่ม

ขึ้นเปน 44.9 และ 38.4 จากเดิมอยูที่ 29.8 

และ 26.8 ตามลําดับ ในไตรมาส 2 สงผล

ใหดัชนีความเช� อมั่นนักลงทุนตางชาติ เพิ่ม

เปน 41.7 จาก 27.7 เปนคาดัชนีสูงสุดใน 

4 รอบการสํารวจ นับจากไตรมาส 4/2563 

นอกจากนี้ 50% ยังเช� อวาไทยผานจุดต่ําสุด

มาแลวจากผลกระทบโควิด-19 
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อิสรภาพแหงความคิด

ม็อบสอหัวทิ่ม!

ผบ.สส.ออกกฎ

หามจัด‘ชุมนุม’
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ตนป2565ไดลนุ

คนละคร่ึงเฟส4

‘ขุนคลัง’รอเคาะ

ไฟเขียวรับ1พ.ย.คงเคอรฟวแค7จังหวัด
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2 ในประเทศ

ย้อนยุค ‘คนมีสี-เถ้าแก่’ คุมพรรค

รียกร้องกันหนักหนาให้สังคมช่วยกันผลักดัน เชิดชู 

พัฒนาประชาธิปไตยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ หลังจาก

ประเทศไทยผ่านยุคระบอบทักษิณรุ่งเรือง เข้าสู่ยุค

ทหารแก่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ประกาศ

ล้างคราบไคลของกลุ่มอำานาจเดิมที่มุ่งผูกขาดรวบผลประ 

โยชน์จากทุกองคาพยพ ยืนยันที่จะวางรากฐาน ปรับ

โครงสร้าง ปฏิรูปองค์กรที่สำาคัญของประเทศเพื่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ใน

อำานาจ ก็ยากที่จะทำาได้ตามที่ประกาศไว้ เนื่องจากองค์กร

เหล่านั้นมีความแข็งแกร่ง มีวัฒนธรรมฝังรากลึก เกินกว่า

ที่จะเข้าไปแตะต้องได้

ไม่เท่านั้น พรรคการเมือง กลุ่มการเมืองที่เข้ามา

จับมือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลกับทหารแก่ ต่างเกาะเกี่ยวกันด้วย

เรื่องผลประโยชน์และอำานาจ ไม่ใช่อุดมการณ์ทางการ

เมืองที่ประกาศไว้เป็นนโยบายในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง 

ผนวกเข้ากับอดีตทหารเก่าสีเทาเข้ามาเป็นนักการเมือง 

ทำาหน้าที่ในการเดินเกมใต้ดินสร้างสมการการเลือกตั้ง ได้

ลืมตาอ้าปากถูกชุบชีวิตจากแดนสนธยาให้ ได้มาอยู่ ใน

พื้นที่สีขาว กลายเป็นเสนาบดีใหญ่ในคณะรัฐมนตรี มีคน

กราบไหว้หัวหน้าแก๊งการเมือง กลายเป็นพ่อพระที่มีแต่ให้ 

ไม่ต้องหลบอยู่ในความมืดต่อไป

แถมยังกลายมาเป็นดาวจรัสแสงในพรรค ทิ้งภาพ

ลักษณ์คนมีสี ที่รอดพ้นคดีความมาได้ราวปาฏิหาริย์ แถม

มีพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์ช่วยเหลือหนุนหลังเมื่อเพลี่ยงพล้ำา

เกมในพรรค ทำาให้สังคมตั้งข้อสังเกตถึงความพิเศษของ

ทหารนอกราชการรายนี้ ที่กล้าท้าทายนายพล 2 ป. จน

กลายเป็นข่าวใหญ่โตจากปมปัญหาความขัดแย้งในพรรค

พลังประชารัฐ และปรากฏการณ์หักหลังสนั่นสภาฯ ใน

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และไม่มีใครกล้า

หักหรือจัดการกับหอกข้างแคร่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

ปล่อยให้สถานการณ์ในพรรคเข้าสู่ โซนรอระเบิดเวลาใน

อนาคต

หันมาที่พรรคการเมืองที่บริหารงานในรูปบริษัทวาง

กลยุทธ์ โดยเถ้าแก่จนสามารถเข้าไปยึดพื้นที่ภาคอีสานได้

เป็นส่วนใหญ่ กลายเป็นที่รักของคนในพื้นที่และเชื่อว่า                                                    

นโยบายประชานิยมเป็นตัวชี้วัดถึงความจริงใจในการ

กำาหนดนโยบายเพื่อประชาชนในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง 

เมื่อเจ้าของบริษัทถูกดำาเนินคดีและต้องหนีไปต่างประเทศ 

ได้แต่งตั้งผู้บริหารพรรคใหม่ เริ่มจากคนในตระกูล แต่ก็

ต้องเจอคดีทุจริตจนต้องระเห็จหนีไปอยู่ต่างประเทศ เลย

ต้องใช้บริการลูกจ้างรายอื่นเป็นการชั่วคราว แต่ที่ผ่านมา

ดูเหมือนไม่ได้ดั่งใจ จึงส่งคนในตระกูลเข้าไปคุมบริษัทใน

ครั้งนี้

จากการประเมินคงเห็นแล้วว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดใน

การเปิดตัวผู้บริหารใหม่  เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามกำาลังอ่อนแอ

ทั้งกระบวน อีกทั้งกระแสในสังคมเปลี่ยนไปจากตัวแปร

ทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น คู่แข่งที่เป็นคนรุ่นใหม่กำาลังเป็นตัว

เลือกที่น่ากลัว การทิ้งไพ่ใบสำาคัญทางการเมืองของเถ้าแก่

ตัวจริงจึงน่าจะอยู่บนพื้นฐานของความมั่นใจว่า ศึกในวัน

ข้างหน้าพรรคการเมืองของตนเองจะเป็นตัวแปรสำาคัญ

ในการเข้าร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้ตกเป็นเบี้ย

ล่างถูกหลอกทุกครั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน 2 พรรคการเมืองใหญ่นับว่า                                                                         

น่าสนใจไม่น้อย เป็นเรื่องท่ีคาดเดาได้ว่าเป้าหมายคืออำานาจ

และผลประโยชน์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอุดมคติที่สังคม

คาดหวังให้เกิดการพัฒนาการทางการเมือง รวมไปถึงบทบาท                                                                                  

ของพรรคการเมืองท่ีควรเป็นสถาบัน มีการบริหารงานท่ีต้ัง                                                                                     

อยู่ด้วยหลักการประชาธิปไตย เป็นที่รวมของคนที่มีอุดม 

การณ์เดียวกัน ที่เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชน 

เป็นปากเป็นเสียงแทนในรัฐสภา และได้รับฉันทานุมัติใน

การเป็นฝ่ายบริหาร ทำาหน้าท่ีดูแลแก้ไขปัญหาของชาติเพื่อ

ให้ประชาชนลืมตาอ้าปาก อยู่ดีกินดี ภายใต้ระบบการเมืองท่ี

ไม่บิดเบ้ียวอย่างท่ีเราเห็นอยู่ทุกวัน.

ไม่รู้อนาคต จะไปรู้ได้อย่างไร และไม่กังวลเสียงใน

สภา เพราะเสียงเรียบร้อยดี สามารถควบคุมได้ และไม่

กังวลความขัดแย้งในพรรค ไม่มีการปรับ ครม. สื่อไปเขียน

กันเอง .

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

ลการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ของ พรรคเพื่อ

ไทย ที่ยกพลไปประชุมไกลถึงศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ 

จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ภายใต้ธีมงาน ‘พรุ่งนี้เพื่อไทย 

เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน’

สมพงษ์ อมรวิวัฒน ์ลาออกจากหัวหน้าพรรค เลือก นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ พร้อมกับ

คัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมทั้งสิ้น 23 คน การแต่ง

ตั้งคณะทำางานด้านยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรค คณะ

กรรมการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ล้วนเต็มไปด้วยเครือข่าย ผู้มี

อำานาจตัวจริงคนแดนไกลถูกกลบด้วย

 การเปิดตัว อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนาย

ทักษิณ ชินวัตร คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร จากทายาทนักธุรกิจ 

พลิกบทบาทกับตำาแหน่งหน้าที่ใหม่ ‘ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วน

ร่วมและนวัตกรรม’

ในวันเปิดตัว คณะคนใกล้ชิดทีมงานเดิม ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร พร้อมกับกลุ่มเครือญาติ เพื่อนคนสนิทแพทองธารเดินทางมาให้

กำาลังใจเป็นจำานวนมาก

ไม่ว่าจะเป็น ปอ-ปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี อีกนัยหนึ่งก็มีศักดิ์เป็น

ลูกพี่ลูกน้อง เอิง-คณาพจน์ โจมฤทธิ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทย

รักษาชาติ เพื่อนสนิทอุ๊งอิ๊ง ในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แซนด์-

น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ บุตรสาว เยาวเรศ ชินวัตร ที่สนิทสนมกับ 

3 พี่น้องชินวัตร รวมทั้ง ป๋อม-ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช อดีตหัวหน้า

พรรคไทยรักษาชาติ ที่คอยอำานวยความสะดวกดูแลในฐานะเจ้าถิ่น

นอกจากเปิดตัว ยังได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ฉายภาพเชื่อมโยงให้เห็น

ถึงท่ีมาท่ีไป บอกเล่า แม้จะมีสคริปต์ แต่ก็บอกเล่าได้อย่างเป็นลำาดับเรื่อง 

นับต้ังแต่วัยเยาว์ได้เห็นการทำางานของบิดา ได้เห็นและได้ร่วมลงพ้ืนท่ี 

จนถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์-นวัตกรรม

บอกความมุ่งหวังอยากเห็นการปฏิรูปอย่างน้อย 3 เรื่องที่

สำาคัญ ก่อนที่จะวกเข้ามาถึงบิดา เล่าเรื่องถ่ายทอดผ่านลูกสาวในเชิง

ขอความเห็นใจ ทั้งการอยากกลับมาทดแทนบุญคุณ อยากกลับมาก

ราบแผ่นดินของบิดา

อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร หลังจากเปิดตัวร่วมทำางานกับพรรค

เพื่อไทย ทำาให้มีคำาถามตามมาทันทีว่า เธอจะลงเล่นการเมืองเต็มตัว

หรือไม่ จะถูกจับวางไปเป็น 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่    

เพราะอุ๊งอิ๊งดูเหมือนจะตอบโจทย์ตลาดการเมือง ที่หากเพื่อไทยหวัง

จะดึงฐานเสียงคนรุ่นใหม่ กลับคืนมาจากก้าวไกลด้วยวัยเพียง 35 ปี 

มีวิสัยทัศน์ทันโลก แถมยังเป็นสายเลือดโดยตรงของชินวัตร

ยิ่งทำาให้ถูกจับตามอง ขณะเดียวกันก็มีคำาถามย้อนกลับไปยัง 

ทักษิณ ชินวัตร บิดา ที่ตกลงสวมบทป๋าดันให้ลูกมาเผชิญชีวิตนักการ

เมืองอย่างเต็มตัวจริงหรือ

อุ๊งอ๊ิงในวันเปิดตัว ไม่ได้เพียงแค่แสดงวิสัยทัศน์ พบปะพูดคุย

แกนนำา ส.ส.ในพรรคเพื่อไทยเพียงอย่างเดียว ยังซ้อมบทบาทความเป็น

นักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อ พูดคุยถึงทิศทาง

การเมืองในวันข้างหน้า เป็นตัวแทนรับมอบข้าวสาร จำานวน 15 ตัน 

หรือ 3,000 กระสอบ และมอบหมายไปให้ ส.ส.อีสานนำาไปแจกจ่ายให้

ชาวบ้านท่ีกำาลังเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำาท่วม เดินพบปะ ถ่ายภาพ

ร่วมกับกลุ่มแฟนคลับเพื่อไทย แนวร่วมคนเส้ือแดงจากหลายจังหวัดใน

ภาคอีสาน ด้วยใบหน้าย้ิมแย้มก่อนท่ีจะเดินทางไปเลือกซ้ือส่ิงของเพื่อ

การอุปโภคบริโภค เพื่อนำาไปประกอบถุงยังชีพสำาหรับผู้ประสบอุทกภัย

แม้นาทีนี้หลายคนค่อนข้างให้น้ำาหนักทักษิณจะผลักดันอุ๊งอิ๊งลง

ในสนามการเมืองอย่างแน่นอน ส่วนจะเร็วเกินไปสำาหรับแคนดิเดต 

นายกฯ หรือไม่ อาจจะยังไม่แน่ชัด แต่การเลือกวางแนวทางเส้น

ทางการเมืองในภาวะการต่อสู้ แย่งชิงอำานาจ และการทำาลายล้างสูง 

จะถือเป็นอีกหนึ่งไพ่สำาหรับทักษิณ เพื่อประกาศให้ทั้ง ส.ส.ในพรรค 

นอกพรรค รับรู้ว่าชินวัตรยังไม่ทิ้งการเมือง

และอาจจะหวังเส้นทางกลับประเทศแบบเท่ๆ หากเพื่อไทย

สมมุติเกิดได้เป็นรัฐบาล ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย แต่ไม่ว่า

อย่างไรก็ต้องไม่ลืมบทเรียนในอดีต ที่ทั้งตัวเอง น้องสาว เครือญาติ 

คนใกล้ชิด เผชิญและจบลงไม่สวยสักราย

มแล้วหรือกับการดัน ‘กล่องดวงใจชินวัตร’ ให้ก้าวเข้าสู่ถนน

การเมือง แห่งการทำาลายล้าง!!!.

าพของรถยนต์ จักรยานยนต์ จำานวนหลายร้อยคัน โดย

ผู้ขับขี่ที่เป็นคนหนุ่มสาว เยาวชน จำานวนหลายร้อย

คัน ที่ต่างมุ่งหน้าไปยังสุสานที่ฝังศพ ( กุโบร์) แห่งหนึ่ง

ที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เพื่อร่วมในพิธีทางศาสนา หลังการตาย

ครบ 7 วันของ “โจรใต้” หรือ “แนวร่วม” ขบวนการแบ่งแยกดิน

แดน บีอาร์เอ็น ซึ่งยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปิดล้อมพื้นที่ บ้าน

ฮูแตยือลอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จนสุดท้าย น้ำา

น้อยย่อมแพ้ไฟ มีผู้ที่ถูก วิสามัญ เสียชีวิตใน ป่าพรุ แห่งนี้ 6 ศพ 

โดยที่ทหารใช้เวลาปิดล้อมถึง 12 วัน  

เป็นการไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตของการ ยอมตาย จาก

การต่อสู้ที่ไม่ยอมให้มีการ จับเป็น โดยที่ไม่มีใครทราบเหตุผลเป็น

ครั้งที่ 2 ซึ่งจำานวนผู้คนมากกว่าวันที่มี

การฝังศพของ แนวร่วม ทั้ง 6 คน ซึ่ง

ในงานฝังศพครั้งนี้ก็เป็นการทำาพิธีฝังศพ

แบบผู้กล้าที่ พลีชีพ ในสนามรบ ด้วย

การไม่อาบน้ำาศพ และมีการแห่แหนศพ

ไปยังสุสานด้วยการตะโกนสรรเสริญ เพื่อ

ยกย่องผู้ตาย และสร้างความฮึกเหิมให้

กับผู้ที่ร่วมงานศพ  

ไม่ทราบว่าทั้ง 2 เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจากยุทธการ ฮูแตยือลอ ฝ่าย

ความมั่นคงจะมองและคิดอย่างไรกับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่

แค่ 6 ศพนี้เท่านั้น เพราะตลอดเวลา 

2-3 ปีที่ผ่านมา ในการปิดล้อมเพื่อจับกุม 

แนวร่วม หน่วยงานความมั่นคง ไม่เคย

ประสบความสำาเร็จในการ จับเป็น เพื่อที่

จะได้ประโยชน์จากการสอบสวน ซักถาม 

แต่ทุกเคสจบลงด้วยการ จับตาย ทั้งสิ้น  

อย่าว่าแต่การปิดล้อมในป่าในเขา 

แม้แต่การปิดล้อมในบ้านเรือนที่แนวร่วม

ใช้ในการหลบซ่อน ก็จบลงด้วยการ จับตาย ทั้งสิ้น  

จะพบว่าการนำาเอาผู้นำาศาสนา พ่อ แม่ พี่ น้อง ของ แนว

ร่วม ที่ถูกปิดล้อม เพื่อเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธและ มอบตัวไม่เคย

ได้ผล แนวร่วมไม่เคยที่จะรับฟัง และเลือกที่จะสู้ตาย และหลังจาก

การตาย ทุกศพก็จะถูกปฏิบัติเหมือนกัน เหมือนกับเป็นการสั่งไว้

ก่อนตาย หรือเป็นสูตรสำาเร็จสำาหรับกองกำาลังติดอาวุธของ บีอาร์

เอ็น ที่ต้องเป็นอย่างนั้น  

สำาหรับหน่วยงานความมั่นคงจะคิดอย่างไรกับปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นใน 2-3 ปี และกับปรากฏการณ์ใหม่ในกรณี 6 ศพที่ 

ฮูแตยือลอ ผู้เขียนคงตอบแทนไม่ได้ แต่ก็เชื่อว่าคนระดับ แม่ทัพ-

รองแม่ทัพ และเสนาธิการ ผบ.ฉก.ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

ในพื้นที่ ต้องคิดและหนักใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น  

เพราะแสดงให้เห็นว่าการเป็น แนวร่วม ของคนเหล่านี้ 

คนในครอบครัวรู้เห็นและเห็นดีเห็นงาม เมื่อเสียชีวิตจึงได้ทำาพิธีศพ

แบบ ซาอีด หรือ นักรบ ผู้กล้า หรือ ผู้พลีชีพ และคนในพื้นที่ต่าง

เห็นดีเห็นงามกับการจัดงานศพดังกล่าว จึงได้แห่แหนไปร่วมพิธี  

ในส่วนที่ไปไม่ทันในวันฝังศพ จึงได้ไปร่วมงานในพิธีหลัง

จากตาย 7 วัน อย่างที่เห็นจากภาพที่สุสานแห่งหนึ่งใน อ.บาเจาะ 

จ.นราธิวาส ซึ่งสำาหรับผู้เขียนแล้ว มองเห็น 2 อย่าง ด้วยกัน   

อย่างแรกมองเห็นถึง อันตราย ที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดิน 

ปลายด้ามขวาน แห่งนี้ ทั้งในวันนี้และในอนาคต หากหน่วยงาน

ความมั่นคงยังปล่อยให้ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการ 

วิสามัญ กองกำาลังติดอาวุธ ซึ่งเข้าทำานองของสงครามการเมือง 

ของคำาที่มา ตายหนึ่งเกิดสิบ เป็นการเพิ่มจำานวน แนวร่วม ให้กับ

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน เป็นการเพิ่มจำานวนประชาชนให้เกลียด

ชังและเป็น ปรปักษ์ กับ รัฐไทย กับเจ้าหน้าที่ไทยให้มากยิ่งขึ้น  

อย่างที่สอง มองเห็นถึงการไม่ประสบความสำาเร็จของหน่วย

งานความมั่นคง และฝ่ายพลเรือน ที่ไม่สามารถสร้างความเข้าใจ

ให้คนในพื้นที่เห็นว่า คนตายคือ คนร้าย ไม่ใช่ นักรบ และการ

ตายของเขามาจากการไม่ยอมให้ จับเป็น เพื่อเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม  

มองเห็นความไม่กล้า และไม่จริงใจของผู้นำาศาสนาในพ้ืนท่ี 

เพราะไม่สามารถสร้างความเข้าใจกับญาติพ่ีน้องของผู้ตาย ให้เข้าใจ

ถึงและปล่อยให้มีการบิดเบือนหลักศาสนา ว่าผู้ตายเป็นผู้ พลีชีพ ท้ัง

ท่ีโดยข้อเท็จจริงเป็น คนร้าย ท่ีมีคดีฆ่าคนติดตัวคนละหลายคดี  

 สิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือ หลังจากนั้น ในวันที่ 25 ที่ผ่าน

มา นายคัสตูรี มะห์ โกตา ประธานองค์กรปลดปล่อยปัตตานี (พูโล) 

ก็ได้ออกแถลงการณ์เพื่อการ ตอกย้ำา ถึงยุทธการ ฮูแตยือลอ ที่

เกิดขึ้น เพื่อเป็นการปลุกระดมผู้คนให้เห็นดีเห็นงาม และเข้าร่วม

กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนให้มากขึ้น มีการอ้างอิงหลักศาสนา

เพื่อการบิดเบือนว่าเป็นการทำาเพื่อศาสนาและเป็นแบบอย่างที่

ดี และเรียกร้องให้องค์กรต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อใช้เวทีของ 

สหประชาชาต ิและเวทีขององค์กร “โอไอซี” ให้เป็นประโยชน์ 

เรียกร้องให้สร้างผู้นำาของปัตตานีให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นผู้นำาในการต่อสู ้ 

มีการยกเอาเหตุการณ์ ตายหมู่ 80 กว่าศพที่ อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 มา ตอกย้ำา กับคนใน

พื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดบาดแผล และเรียกร้องหา

ผู้รับผิดชอบ ซึ่งก่อนหน้านี้อดีตกรรมการ กสม.บางท่านก็ได้ออก

มา ตอกย้ำา เรียกร้องความยุติธรรมในกรณีของการ ตายหมู่ ที่

ตากใบมาแล้วเช่นกัน  

หรือแม้แต่กรณีของ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ประชาชนใน 

จ.ปัตตานี ที่เสียชีวิต ขณะที่ถูกควบคุมตัวที่ศูนย์ซักถามที่ค่ายอิงค

ยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม

ทั้งแพทย์ผู้ให้การรักษาต่างยืนยันว่า อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ไม่ได้

ตายเพราะการถูก ซ้อมทรมาน แต่เรื่องก็ยังไม่ยุติ ซึ่งคงต้องรอกระ

บวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน  

ซ่ึงก็ไม่แน่ใจว่า ถ้ากระบวนการยุติธรรมตัดสินตามท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตามผลของแพทย์ผู้ทำาการรักษา

ไม่เป็นไปตามท่ีญาติและกลุ่มผู้ฟ้องต้องการจะเกิดอะไรข้ึน เพราะ

ปัจจุบันมีคนจำานวนหน่ึงท่ีเป็นญาติ เป็นพวก เป็นคนในองค์กรสิทธิ

มนุษยชน แม้จะไม่กล้าโต้เถียงผลการตัดสินของกระบวนการยุติธรรม 

แต่ก็แสดงออกถึงการไม่ยอมรับการตัดสินท่ีเกิดข้ึน  

เมื่อมองเห็นปรากฏการณ์ และ

ความเคลื่อนไหวของขบวนการที่อยู่ใน

พื้นที่ ทั้งกลุ่มติดอาวุธบีอาร์เอ็นที่ยัง

เคลื่อนไหวเพื่อการก่อเหตุร้ายอย่างต่อ

เนื่อง การเคลื่อนไหวของ ปีกทางการ

เมือง ในพื้นที่ของบีอาร์เอ็น ต่อกรณี

ของ ฮูแตยือลอ และการเคลื่อนไหวจาก

ขบวนการพูโลของ คัสตูรี มะห์ โกตา ซึ่ง

ในสายตาของหน่วยงานความมั่นคงไม่

ได้ให้ เครดิต เพราะไม่มีกองกำาลังปฏิบัติ

การทางอาวุธ แต่ก็อย่าลืมว่า งานการ

แบ่งแยกดินแดนการเคลื่อนไหวด้าน ไอ

โอ และการปลุกระดมก็สามารถสร้าง

ความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นยิ่งกว่าการ

เคลื่อนไหวด้วยอาวุธเสียอีก  

เชื่อเถอะ ยุทธการที่ ฮูแตยือลอ 

ไม่ได้จบแค่การนับศพ 6 ศพของ แนว

ร่วม หรือกองกำาลังติดอาวุธของขบวนการ                                                       

บีอาร์เอ็น และสำาหรับบีอาร์เอ็น การสูญ

เสียชีวิตของกลุ่มติดอาวุธจำานวน 6 ศพ 

เป็นสิ่งที่ คุ้มเกินคุ้ม กับสิ่งที่ได้มาจากการเสียไปในครั้งนี้   

ฝ่ายความมั่นคงต่างหากที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนทางการ 

ทหาร และทาง การเมือง ที่ไม่คุ้มค่า จึงต้องมีคำาถามว่า หลัง

ยุทธการ ฮูแตยือลอ แล้ว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะเอาอย่างไร

ต่อ  

หรือขอความช่วยเหลือจากองค์กรกาชาดระหว่างประเทศ ไอ

ซีอาร์ซี ให้เป็น เทริดปาร์ตี้ ในขบวนการดับไฟใต้ ในฐานะที่เห็น

ว่า ไอซีอาร์ซี คือผู้ที่ เชี่ยวชาญในเรื่อง สันติภาพ ซึ่งต้องคิดให้ดี

ว่าการใช้ ไอซีอาร์ซ ีจะเป็นประโยชน์กับรัฐไทยหรือบีอาร์เอ็น  

ต้องรีบคิด รีบทำา เพราะหนทางในการดับ ไฟใต้ ของหน่วย

งานความมั่นคง มองไปทางไหนเห็นแต่ ทางตัน ที่เกิดจากการไม่

ยอมรับความจริงของคนที่เป็นผู้นำารัฐบาล.

เมือง ไม้ขม รายงาน

หลังยุทธการ ‘ฮูแตลือยอ’

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะเดินต่ออย่างไร
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3บทความ-ในประเทศ

ลังกลายเป็นไวรัล (Viral) ขยายวงกว้างตามกลุ่ม

ต่างๆ ของตำารวจสอบสวนกลาง หรือ บช.ก. ท่ีอยู่

ในห้วงเวลาแต่งต้ังสีกากีระดับ “นายพัน” วาระ

ประจำาปี 2564 ต่อการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตำารวจ

ระดับรอง ผบก.-สว.ในสังกัด บช.ก. ท่ีว่ากันว่าผลการตรวจสอบ

สมรรถภาพดังกล่าว 

จะมีผลต่อการแต่งต้ัง “นายพัน” คร้ังน้ี!!!

นโยบาย “บ๊ิกก้อง” พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ต้ังแต่

วันแรกท่ีเข้ารับตำาแหน่งก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้ว ต้องการ

พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล โดย

เฉพาะการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

การจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายตำารวจระดับรอง 

ผบก.-สว.ปีน้ี จึงเป็นการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ความพร้อมของร่างกายตำารวจในสังกัด บช.ก.

มี “กองปราบปราม” เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทดสอบ

จัดแบ่งการทดสอบเอาไว้ 3 วัน เร่ิมจากวันอังคาร

ท่ี 2 พ.ย.น้ี เป็นคิวรอง ผบก.และ ผกก. ส่วนอีก 2 วันคือ วัน

ท่ี 10-11 พ.ย. จะเป็นคิวรอง ผกก.และ สว. โดยใช้สนามกีฬา

ศูนย์เยาวชนไทย-ญ่ีปุ่น ดินแดง เป็นสถานท่ีทำาการทดสอบ

การทดสอบสมรรถภาพคร้ังน้ี กองปราบปราม ผู้รับผิด

ชอบการจัดทดสอบแบ่งสถานีทดสอบไว้ 4 สถานี คือ สถานีลุก

น่ัง สถานีดันพ้ืน สถานีว่ิง 2.4 กิโลเมตร และสถานีว่ิงเร็ว 300 

เมตร 

เข้มข้นตามระเบียบ ตามกฎ ตามกติกา การทดสอบ

สมรรถภาพ ซ่ึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์ สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ พ.ศ.2561-2580 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.2 กลยุทธ์ท่ี 

4.2.7 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกาย

ให้แก่ตำารวจ

เพื่อให้ตำารวจทุกนายตระหนัก ตื่นตัวในการออกกำาลัง

กาย เสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันดูแลประชาชนตามหน้าท่ี

ซ่ึงการทดสอบสมรรถภาพคร้ังน้ีก็เหมือนทุกๆ ปีท่ีตำารวจ

ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ ไม่มีอะไรผิดแปลก เพียงแต่การ

ทดสอบสมรรถภาพปีน้ี ในส่วนของ บช.ก.มีกระแสลือกันกว้าง

ขวางว่าจะมีผลต่อการแต่งต้ัง “นายพัน” ท่ีกำาลังดำาเนินการอยู่

ในขณะน้ี

เลยน่าสนใจ น่าติดตาม และท่ีสำาคัญทำาให้ “ตำารวจ

สอบสวนกลาง” ระดับ “นายพัน” ตื่นตัว

ส่วนผลของการทดสอบร่างกายจะมีผลต่อการแต่งต้ัง

ตามท่ีมีข่าวลือหรือไม่ ยังไม่มีใครออกมายืนยันฟันธง แต่ถ้าตาม

บุคลิก “บ๊ิกก้อง” นายพลหนุ่มเลือดใหม่แห่งสอบสวนกลาง จะ

เป๊ะไปทุกๆ เรื่องตามสไตล์สายเลือดทหาร

หากจะนำาผลการทดสอบร่างกายมาประกอบการแต่ง

ต้ังโยกย้ายระดับ “นายพัน” ในสังกัด บช.ก. ก็น่าจะมีแต่ผลดี 

เพราะหน่วย “สอบสวนกลาง” ถือเป็นหน่วยเฉพาะ มีภารกิจ

สำาคัญ ภารกิจพิเศษ ตำารวจทุกนายท่ีอยู่ต้องมีประสิทธิภาพท้ัง

ร่างกายและจิตใจ ถ้าใครไม่พร้อมก็ต้องถอยออกไป

ก็เปิดให้ “ว่ิง” กันเต็มท่ีแล้ว ไม่ว่ิง ไม่ดันพ้ืนท่ี ไม่ลุกน่ัง

กันเอง ไม่ได้ตำาแหน่งท่ีต้องการจะโทษใครได้...จริงม้ัย.

‘บช.ก.’เปิดให้วิ่งเต็มที่

กำา

‘ปรเมศวร์’ส่อชวดขัดม.38 

พรุ่งนี้ ‘ไม่เคยมีอยู่จริง’

ลผาด “อุ๊งอ๊ิง” ว่าท่ีนายกฯ หญิง” เพื่อไทยไปแล้วเมื่อวาน

วันน้ีมา “แลพิศ” กันบ้าง

ต้องบอกว่า เท่ียวน้ีทักษิณเอาจริง จริงขนาดควักหัวใจคือ

เอาลูกสาวมาวางเป็นเดิมพัน

ถามว่า อุ๊งอ๊ิงมีแววจะได้เป็นนายกฯ ม้ัย?

ตอบแบบไม่ต้องคิดได้เลยว่า “มี”

ขนาด “ย่ิงลักษณ์” เป็นได้ ก็ไม่มีใครในประเทศน้ีอีกแล้ว ท่ีจะ

เป็นนายกฯ พรรคเพื่อไทยไม่ได้!

นอกจากส่งลูกมาเป็น “เดิมพันชีวิต” สุดท้ายแล้ว

ยังรีแบรนด้ิง “พรรคเพื่อไทย” ใหม่ท้ังหมด เอาสีน้ำาเงินท้ิงไป 

เป็นเพื่อไทย “แดงท้ังแผ่นดิน” ชัดๆ!

ภายโต้โลโก้-สโลแกน

“พรุ่งน้ี/เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ประชาชน”

ถ้าใครจำาลายมือทักษิณได้ จะรู้ “พรุ่งน้ี...เพื่อไทย” เขียนด้วย

ลายมือทักษิณเอง!

น่ีไม่ใช่การครอบงำาพรรคเพื่อไทย แต่ “เข้าสิง” โดยตรง

เอาละ...ก่อนคุยเรื่องอื่น 

มาดูกันก่อนว่า อุ๊งอ๊ิงลงสนาม ได้รับคำาส่ังโค้ชคือ “พ่อ” ให้มา

ทำาหน้าท่ีอะไร?

ก็มาดูบางตอนจากคำาเปิดตัวของเธอละกัน ประมาณน้ี

-เป็นท่ีปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม อยากใช้

ประสบการณ์คนเจนวายเข้ามาร่วมกับพรรคเพื่อไทย 

เพื่อพัฒนาโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีความหวัง ความฝัน และ

ทำาความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง 

อยากปฏิรูป ๓ เรื่องหลัก คือ 

๑.ปฏิรูปการศึกษา เพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีน้อยมาก 

๒.ปฏิรูปเทคโนโลยี ต้องเข้าถึงเทคโนโลยีให้มากกว่าน้ี 

๓.จะต้องส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์อย่างจริงจังเหมือนเกาหลี 

บราซิล ญ่ีปุ่น 

โดยเฉพาะเสรีภาพทางความคิด 

-ในฐานะลูกของคุณพ่อท่ีไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทย ไม่เคย

ลืมพ่ีน้องคนไทยท่ีไม่เคยลืมท่าน และคุณพ่อหวังว่าจะได้กลับมากราบ

แผ่นดินไทยอีกคร้ัง และกราบผู้มีพระคุณ” 

ท้ังหมดของเรื่อง ซุกอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายน่ีแหละ คือ

พ่อส่งลูกเข้ามาด้วยภารกิจสำาคัญสุดยอด

“พาพ่อกลับบ้าน”!

ก็เข้าใจคนเป็นพ่ออย่างทักษิณ รู้ท้ังรู้ ว่าสัตว์ดุร้าย โหดอำามหิต

ท่ีสุด คือ “สัตว์การเมือง” แต่เพื่อตัวเองจะรอด ยอมส่งลูกเข้ากรงสัตว์

นึกย้อน จึงไม่แปลกใจ ทำาไมทักษิณจึงเอาหุ้นชินคอร์ปซ่ึงเหมือน

คุก “ซุกไว้ท่ีลูก” ได้อย่างเลือดเย็น!

เห็นคนในพรรคพูดประจำา “เพื่อไทยเป็นสถาบันการเมือง”

สวนทางกับท่ีก็ทนโท่อยู่ว่า เพื่อไทย เป็นพรรคเพื่อตระกูลชิน

วัตร ๑๐๐%

มีใคร “คนนอกตระกูล” ได้เป็นนายกฯ บ้างล่ะ ยกเว้นสมัคร 

สุนทรเวช คนเดียว ท่ีหลอกให้มาเป็น “ขัดตาทัพ”

แล้วก็เชือดท้ิง ปล่อยให้ตายโดดเด่ียว!

“พรุ่งน้ี/เพื่อไทย” ท่ีทักษิณลิขิตน้ัน

น่ันคือ ทักษิณ “ลิขิตชีวิตตัวเอง” เป็นลายแทงอนาคตสมบูรณ์แล้ว!

พรุ่งน้ี มีใครเคยไปถึงบ้าง นอกจากคนตาย?

ทักษิณก็พร่ำาพูด พรุ่งน้ี..พรุ่งน้ี..ผมจะกลับบ้าน มาต้ังแต่ ๑๙ กันยา.

๔๙ จนถึงวันน้ี ๒๙ ตุลา.๖๔ 

ร่วม ๒๐ ปีแล้วม้ัง?

พรุ่งน้ี..พรุ่งน้ี..พรุ่งน้ี ประหน่ึงปิดแล้วเปิดเปลือกตาก็ถึงแล้ว แต่ 

“พรุ่งน้ี” เคยมีมาถึงทักษิณสักคร้ังม้ัย?

วัตถุท่ีค้นพบในระบบสุริยจักรวาล ห่างไกลจากโลกท่ีสุด ก็ประมาณ 

๖,๕๐๐ ล้านกิโลเมตร

แต่น่ัน ยาน “นิวฮอร์ไรซันส์” ยังไปสำารวจพบ 

แต่ “พรุ่งน้ี” ของเพื่อไทย-เพื่อทักษิณ มันอยู่ไกลแสนไกลกว่าน้ัน ยัง

ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนบอกได้เลยว่า เคยไปถึงวันพรุ่งน้ี ตลอด ๒๐ ศตวรรษ

ท่ีผ่านมา

จนมีคำาถามประเภทอจินไตยข้ึนว่า “พรุ่งน้ีมีอยู่จริงหรือไม่สำาหรับ

มนุษย์?”

ก็ดีใจนะ ท่ีทักษิณส่งอุ๊งอ๊ิงมาเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อค้นหาคำา

ว่าพรุ่งน้ีให้พรรคเพื่อไทย

“พรุ่งน้ีนะ...พาพ่อกลับบ้าน”

ก็ขอให้อุ๊งอ๊ิงโชคดี เป็นคนแรกของโลกท่ีค้นพบ “พรุ่งน้ี”

กลัวอย่างเดียว....

กลัวคำาว่าพรุ่งน้ี จะพาอุ๊งอ๊ิง แบ็ก ทู เดอะ ฟิวเจอร์ จากบ้าน ข่ีม้า

แกลบตามไปอยู่กับพ่อเหมือนอาปูอีกคนเท่าน้ัน

แต่ผมเห็นด้วยนะ ท่ีอุ๊งอ๊ิงจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นใหม่-เก่า 

จะเข้ามาปฏิรูปการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริม

ซอฟต์เพาเวอร์

ก็อยากช่วยแนะนำาสักนิด......

เพื่ออุ๊งอ๊ิงจะได้รู้ว่า ยุคพ่อและอาอุ๊งอ๊ิงบริหารรวมกันแล้วมีอะไร

บ้าง เมื่อเทียบกับ ๗ ปีประยุทธ์บริหาร บ้านเมืองมันอยู่กับท่ีหรือเดินหน้า/

ถอยหลังอย่างไรบ้าง?

โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และเรื่องซอฟต์เพาเวอร์

อุ๊งอ๊ิงเงยหน้าจากหัวแม่เท้าแล้วแหงนข้ึนไปมองเหนือศีรษะดูซิจ๊ะ 

ก็จะเห็น

เห็นรถไฟฟ้าร่วม ๒๐ สาย ท่ีเคยมีอยู่แต่ในแผ่นพับหาเสียงคุณพ่อ

และอาปู ว่ิงก่ายเป็นใยแมงมุมขยุ้มหลังคา จากในเมืองสู่ชานเมือง ท้ัง

เหนือ-ใต้-ออก-ตก ขวักไขว่ไปหมด

เห็นสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีรถไฟกลางใหญ่ท่ีสุดในอุษาคเนย์ 

มีถึง ๒๖ ชานชาลา 

เมื่อเปิดบริการครบทุกเส้นทาง จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบ

รางท่ีสำาคัญท่ีสุดของประเทศ และของภูมิภาคอุษาคเนย์

ท้ังรถไฟ/รถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าเชื่อม ๓ สนามบิน 

“สถานีกลางบางซื่อ” ท่ีเดียว เฟ้ียวได้หมดทุกสาย

ยังเป็นส่วนหน่ึงของ “โครงข่ายทางราง”

“คุนหมิง-สิงคโปร์” สาย Central Route ท่ีเป็นเส้นทางรถไฟจาก

คุนหมิง จีน ไปยังสิงคโปร์ 

โดยสถานีกลางบางซื่อ จะเป็น “สถานีชุมทาง”

ในการเปล่ียนสายระหว่างช่วง “กรุงเทพฯ-ลาว-จีน (สายอีสาน) 

และกรุงเทพฯ-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (สายใต้)

อุ๊งอ๊ิงไปขอให้คุณ “คณิศ แสงสุพรรณ” เลขาธิการคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ช่วยเปิดกะโหลกทัศน์ให้ด้วย

ก็จะดี

ให้เขาพาไปตระเวนดูแต่ละโครงการ EEC จะได้รู้ว่า ตอนน้ี ไทย

เราก้าวไปรอศตวรรษท่ี ๒๑ แล้ว ท้ัง S-Curve, New S-Curve ด้วย

นวัตกรรมอุตสาหกรรม และระบบ 5G 

ไปไกลเกินกว่าจินตนาการสัมภเวสี ท่ีเอาแต่ผายลมให้สาวกดม

ในคลับเฮาส์แต่ละวัน

อุ๊งอ๊ิงช่วยไปบอกคุณพ่อว่า “เลิกเอาแต่โม้” บอกให้ลูกพรรคลงมือ

ทำาซักคร่ึงอย่างท่ีประยุทธ์ทำาวันน้ี โดยไม่ต้องแบ่งกันกินให้ได้ซะก่อน

แล้วบางที...บางทีนะ 

“พรุ่งน้ี” อาจจะมีแสงฉาน สำาหรับ “เพื่อไทย-เพื่อทักษิณ!

ไปดู  EEC แล้ว ไปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ด้วย

ไปพบท่านรัฐมนตรี “ศ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” แล้วท่านจะเล่า

ให้ฟังว่า

ไทยเรากำาลังทำาดาวเทียมระดับ ๕๐-๑๐๐ กิโลกรัม และไม่เกินปี 

๒๕๗๐ จะทำาดาวเทียมท่ีแปรสภาพเป็นยานอวกาศ

ไม่ใช่แค่ดาวเทียมท่ีโคจรรอบโลกนะ

แต่จะเป็นพลังงานท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขับเคล่ือนด้วย

ความเร็ว ๓๐,๐๐๐ กม./ชม. เข้าถึงระบบโคจรรอบดวงจันทร์ ภายใน

ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีระบบบังคับจากโลก 

และอ้อ สดๆ ร้อนๆ วัน-สองวันน้ี ขณะท่ีอุ๊งอ๊ิงคร่ำาเคร่งบทพูด

เปิดตัวโครงการ “พาพ่อกลับบ้าน”

“ทีมอินเดนเทชัน เออเร่อ” จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

“เยาวชนไทยตัวแทนประเทศ” 

คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” ระดับเอเชีย! 

จากการแข่งขัน “เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ควบคุมหุ่นยนต์ 

Astrobee ของ NASA บนสถานีอวกาศนานาชาติ ในโครงการคิโบะ 

โรบอต โปรแกรมม่ิง ชาลเลนจ์ คร้ังท่ี ๒

เอาชนะคู่แข่งจาก ๘ ประเทศ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย บังกลาเทศ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และไต้หวัน

เด็กไทยทำาคะแนนเป็นอันดับ ๑! 

น่ีเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีในวงการศึกษา ท่ีกระทรวง อว. โดย 

สวทช.กับพันธมิตร ช่วยกันสนับสนุนเยาวชนไทย

ก็จะเห็นว่า ท่ีอุ๊งอ๊ิงบอกจะเข้ามาปฏิรูปน้ัน ไม่ต้องหรอก นายกฯ 

ประยุทธ์ทำาหมดแล้ว 

แต่ถ้าเข้ามาจริงๆ ละก็ แค่สานต่อ อย่าร้ือเรียกหัวคิวใหม่ ก็

พอแล้ว

ฉะน้ัน พรุ่งน้ี/เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ตระกูลชินวัตร 

ก็รอพรุ่งน้ี “ท่ีไม่เคยมีวันมาถึง” ไปเถอะ

ส่วน “วันน้ี” ให้นายกฯ ประยุทธ์ใช้ “ปัจจุบันท่ีมีอยู่จริง” ทำางาน

สร้างบ้าน-แปงเมืองไปอีกซักพรรษา

นะ..นะ.. ตัวนะ!

นอกน้ัน นายกฯ ของพรรคเป็นตัวทักษิณเองบ้าง นายสมชาย “ผัวเจ๊

แดง” ซ่ึงเป็นน้องเขยบ้าง และย่ิงลักษณ์ น้องสาวเลือดชินวัตรโดยตรงบ้าง

ก็หลอกคนโน้น-คนน้ี มาเป็นหัวหน้าพรรค อย่างคราวน้ี เอาหมอชล

น่านข้ึน ก็ไถนาการเมืองให้นายไป 

แต่พอเก็บเก่ียว หัวหน้าไถนา “กินหญ้า-กินฟาง”

ส่วนข้าวคือเก้าอ้ีนายกฯ เจ้าของนา ส่งคนในตระกูลเอากระบุงมา

โกยใส่ยุ้ง-ใส่ฉาง!

น่ีก็ส่งอุ๊งอ๊ิงมาจ่อ โดยทาสผู้ภักดีในพรรค รวมท้ังหมอชลน่าน “รู้ท้ัง

รู้” ว่าเขาหลอก แต่ยินดีให้หลอก

ต้องยอมรับนับถือว่า “ยางทักษิณ” เหนียวกว่า “ยางน้ำาข้าวไทย”

ถึงอย่างไร ผมก็ต้องชมอุ๊งอ๊ิงว่าเป็น “ลูกกตัญญู” รู้ว่าไฟการเมือง

มันร้อน แต่เธอก็ยินดี “ลุยไฟ” เพื่อพ่อ

ฉะน้ัน จากวินาทีน้ี อุ๊งอ๊ิงต้องทำาใจ 

ท้ังจริง-ท้ังเท็จ ท้ังประแป้ง-ใส่ไคล้ สารพัด-สารพัน มันจะถูกขุด

ประดัง-ประเดมาท่ีตัวเธอ

อุ๊งอ๊ิงน้ัน ใครก็รู้ว่ารักพ่อ เท่ากับพ่อทักษิณก็รักลูกคนน้ี ถ้าอุ๊งอ๊ิง รัก

แล้ว “ร้ังพ่อ” แทนการ “รุนหลังพ่อ” ลุย 

อุ๊งอ๊ิง นอกจากได้ชื่อว่า “ลูกกตัญญู” แล้ว ยังจะได้รับการกล่าวขาน

จาก “อวชาต” เป็น “อภิชาตบุตรี” อีกตำาแหน่ง

แต่ก็น่ันแหละ เหนือรักท้ังหมด-ท้ังมวลต่อคนอื่นของทักษิณ คือ 

“ทักษิณรักตัวเองท่ีสุด”

ทักษิณพร้อมส่งทุกคนไปตายเพื่อตัว  แต่ตัวทักษิณไม่ยอมตายเพื่อ

ใคร!

การ “รักตัวเอง” เป็นเรื่องดี แต่ถ้ามากไป ก็จะกลายเป็น “เห็นแก่

ตัว” ท่ีสุด 

ทีน้ี ย้อนมาดู สโลแกนพรรครับการเปิดตัวอุ๊งอ๊ิง

“แดงท้ังแผ่นดิน” ทักษิณสถาปนา ปลุกเร้ากลับมาอีกคร้ัง กลบ “ส้ม

ท้ังแผ่นดิน” ของธนากร-ปิยบุตร “ก้าวไกล” จมมิดไปเลย!

แต่อยากบอกว่า “คนลิขิต มิสู้ฟ้าลิขิต ทุกชีวิตอยู่ใต้กรรม”

สโลแกน “พรุ่งน้ี/เพื่อไทย ชีวิตใหม่ประชาชน” ท่ีทักษิณลิขิตน้ัน 

ฟังดูดีอยู่หรอก

แต่ใต้รอยย้ิมจ้ิงจอก น่าจะเป็น “พรุ่งน้ี/เพื่อทักษิณ ชีวิตใหม่

ครอบครัวชินวัตร” ตรงตัวท่ีสุด!

แต่น่าเสียดาย ท้ังท่ีไม่ต้ังใจ แต่เหมือนกรรมดาลใจ อยากบอกว่า 

“แ

บ๊ิกป้อมรุนหลัง

สทนช.ทำางาน

น้ำาท่วม-แล้ง !
กรุงเทพฯ • พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ 

กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมคณะ

อนุกรรมการอำานวยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำา คร้ังท่ี 2/64 ณ ห้องประชุม 

สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ เพื่อเตรียม

รับมือฤดูฝนภาคใต้ รวมท้ังติดตามบริหาร

จัดการสถานการณ์ท่วมและน้ำาแล้งใน

ภาพรวม ท่ีประชุมรับทราบสถานการณ์

สภาพอากาศ รวมท้ังการบริหารจัดการน้ำา

ปัจจุบันในพ้ืนท่ีลุ่มต่ำา แหล่งน้ำาขนาดใหญ่-

กลาง และเขื่อนระบายน้ำา ซ่ึงในภาพรวม

ยังสามารถควบคุมได้ โดยมีแหล่งน้ำาขนาด

ใหญ่ 38 แห่งท่ีต้องเฝ้าระวัง 

พล.อ.คงชีพระบุด้วยว่า สำาหรับการ

คาดการณ์พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยในพ้ืนท่ีสำาคัญ

ท่ัวประเทศ ระหว่าง ต.ค.-ธ.ค.64 มีแนว

โน้มลดลง ยกเว้นภาคใต้ มีพ้ืนท่ีเส่ียงเพ่ิม

ข้ึนจากฤดูฝนท่ีกำาลังมาถึง โดยมีโอกาสสูง

ในการเกิดพายุเคลื่อนผ่านภาคใต้ มีพ้ืนท่ี

เส่ียง 725 ตำาบล 43,495 หมู่บ้านใน 16 

จังหวัด ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม

รับมือกับอุทกภัย 

พล.อ.คงชีพระบุว่า ในการบริหาร

จัดการน้ำาฤดูแล้งได้พิจารณาวางแผนจาก

การคาดการณ์น้ำาต้นทุน ปริมาณการใช้

น้ำาและพ้ืนท่ีเส่ียงน้ำาแล้ง พบความเส่ียง

ขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภคใน 5 จังหวัด 9 

อำาเภอ 25 ตำาบล มีพ้ืนท่ีเฝ้าระวังเส่ียงน้ำา

แล้งด้านการเกษตร นอกเขตชลประทาน  

11 จังหวัด ซ่ึงอยู่ระหว่างเร่งกำาหนด

มาตรการรองรับ ท้ังการเก็บกักน้ำา จัดหา

แหล่งน้ำาสำารองในพ้ืนท่ีเส่ียง รวมท้ังการ

ติดตามประเมินผล

“พล.อ.ประวิตรห่วงใยประชาชน

ท่ียังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนท่ี

ท่ัวประเทศ โดยกำาชับ สทนช.ติดตาม

สถานการณ์สภาพอากาศท่ีอาจพัฒนาก่อตัว

เป็นพายุซ้ำาเติมพ้ืนท่ีน้ำาท่วมเดิม พร้อมท้ังให้

เร่งระบายน้ำาในพ้ืนท่ีน้ำาท่วมขัง สำาหรับการ

บริหารจัดการน้ำาแล้ง ขอให้ สทนช.กำาหนด

มาตรการจัดสรรน้ำาให้เป็นไปตามแผน ท้ัง

น้ำาอุปโภค บริโภค น้ำาการเกษตร และด้าน

คุณภาพน้ำา โดยเฉพาะความเค็มปนเป้ือนสูง

ในบางช่วงเวลา รวมท้ังรณรงค์ส่งเสริมการ

ประหยัดน้ำาทุกภาคส่วน” พล.อ.คงชีพระบุ.  

ศาลตตีก‘ประหยดั’ขอเกาะเกา้อีต่้อ 
สนามหลวง • เม่ือวันศุกร์ 

เวลา 11.00 น. ท่ีศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง สนามหลวง องค์

คณะผู้พิพากษาออกน่ังบัลลังก์

นัดพิจารณาคร้ังแรก ในคดีท่ี

อัยการสูงสุด โจทก์ ย่ืนฟ้อง

นายประหยัด พวงจำาปา อดีต

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำาเลย 

ในความผิดฐานจงใจยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหน้ีสิน และเอกสาร

ประกอบ กรณีเข้ารับตำาแหน่ง 

เมื่อวันท่ี 4 ม.ค.60 ด้วยข้อความ

อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จ

จริงอันควรแจ้งให้ทราบ และมี

พฤติการณ์ควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา

ไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพย์สินหรือ

หน้ีสิน จำานวน 6 รายการ ซ่ึงเป็น

ทรัพย์สินและหน้ีสินในชื่อของ

นางธนิภา พวงจำาปา คู่สมรส 

เป็นทรัพย์สินในประเทศ จำานวน 

2 รายการ รวม 2,010,000 

บาท และทรัพย์สินในต่าง

ประเทศ จำานวน 4 รายการ 

รวม 225,383,103 บาท มูลค่า

รวม 227,393,103 บาท ตาม 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2561 โดยวัน

น้ี โจทก์ จำาเลย และทนายจำา

เลยมาศาล

เมื่อศาลอ่านและอธิบาย

ฟ้องให้จำาเลยฟังแล้ว จำาเลย

ยืนยันให้การปฏิเสธตามคำา

ให้การฉบับลงวันท่ี 30 เม.ย.64 

พร้อมกับยื่นคำาร้องขอแก้ไขคำา

ให้การของจำาเลยภายใน 45 วัน

นับแต่วันท่ีศาลมีคำาส่ัง โดยศาล

อนุญาตให้จำาเลยแก้ไขคำาให้การ

ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันน้ี 

ส่วนท่ีจำาเลยย่ืนคำาร้อง

ฉบับลงวันท่ี 30 เม.ย.64 และ

ฉบับลงวันท่ี 19 ส.ค.64 ขอให้

ส่ังอนุญาตให้จำาเลยปฏิบัติหน้าท่ี

ต่อไป ศาลพิเคราะห์แล้วเห็น

ว่า คำาร้องของจำาเลยท้ังสอง

ฉบับยังไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ี

จะให้ศาลมีคำาส่ังเป็นอย่างอื่น 

ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2561 มาตรา 81 จึงให้ยกคำาร้อง

ท้ังสองฉบับของจำาเลย

โดยศาลกำาหนดนัดตรวจ

พยานหลักฐานคดีในวันท่ี 24 

ธ.ค.64 เวลา 09.30 น. ท้ังน้ี 

เพื่อให้การตรวจพยานหลักฐาน

สะดวก รวดเร็ว และคู่ความ

มีโอกาสตรวจสอบพยานหลัก

ฐานของอีกฝ่ายหนึ่งก่อน จึง

ให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยาน

ส่งต้นฉบับพยานเอกสารและ

พยานวัตถุต่อศาลก่อนวันนัด

ตรวจพยานหลักฐานไม่น้อย

กว่า 14 วัน เพื่อให้อีกฝ่าย

ตรวจสอบ จากนั้นให้คู่ความ

ยื่นคำาแถลงแนวทางการเสนอ

พยานหลักฐานของฝ่ายตนและ

ข้อโต้แย้งพยานหลักฐานของ

อีกฝ่ายหนึ่ง (หากมี) ต่อศาล

ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

ไม่น้อยกว่า 7 วัน.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สะดุดพ้ืนเวทีท่ียกระดับข้ึน ระหว่าง

เดินไปท่ีโพเดียมเพื่อแถลงข่าว ศบค. ทำาให้เสียการทรงตัวเซถึงสองคร้ังก่อนต้ังหลักได้. 

เมื่อวันศุกร์ ผู้ ส่ือข่าว

รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม

ที่ผ่านมา ทางสำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้ง

กลับมายังสำานักงานอัยการ

สูงสุด กรณีที่ทางสำานักงาน

อัยการสูงสุดมีหนังสือยืนยัน

ความเหมาะสมในการแต่งตั้ง

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็น

ผู้ตรวจการอัยการ 

โดยระบุว่า ทางองค 

มนตรีได้ขอให้ทางสำานักงาน

อัยการสูงสุดพิจารณาว่า พ.ร.บ. 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 

พ.ศ.2553 มาตรา 38 การแต่ง

ต้ังข้าราชการอัยการให้ดำารง

ตำาแหน่งนอกจากตำาแหน่ง

อัยการผู้ช่วย ตำาแหน่งอัยการ

อาวุโส ตำาแหน่งรองอัยการ

สูงสุด และตำาแหน่งอัยการสูงสุด 

ให้ประธาน ก.อ.เสนอ ก.อ. โดย

คำานึงถึงความรู้ ความสามารถ 

ความรับผิดชอบ ประวัติการ

ปฏิบัติราชการ และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลน้ัน 

เทียบกับงานในตำาแหน่ง

ข้าราชการอัยการที่จะได้รับแต่ง

ตั้งนั้นๆ เพื่อให้ความเห็นชอบ

ก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบ

แล้วจึงนำาความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง ในกรณีที่ ก.อ.ไม่ให้

ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคล

ใดตามที่ประธาน ก.อ.เสนอตาม

วรรคหนึ่ง ให้ประธาน ก.อ.หรือ

กรรมการอัยการคนหนึ่งคนใด

เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ ก.อ.ให้

ความเห็นชอบได้ และในกรณี

ที่มีการเสนอบุคคลหลายคน

ให้ดำารงตำาแหน่งเดียวกัน ให้ 

ก.อ.พิจารณาผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อเรียงเป็นรายบุคคลตามลำาดับ

อาวุโส เพื่อให้ความเห็นชอบผู้ได้

รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่ง

ใด ถ้าเป็นกรรมการอัยการด้วย

ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อออกจากที่

ประชุมในระหว่างการพิจารณา

เพื่อให้ความเห็นชอบ แต่ให้นับ

เป็นองค์ประชุมด้วย

โดยรายละเอียดหนังสือ

เเจ้งกลับยังระบุว่า พฤติการณ์

ของนายปรเมศวร์ที่ถูกข้อหา

ขับรถในขณะเมาสุรา และมี

การเฉี่ยวชนผู้อื่นและหลบ

หนี (แม้ว่าจะมีการสั่งไม่ฟ้อง

ชนแล้วหลบหนีในภายหลัง) มี

ความเหมาะสมและสำานักงาน

อัยการสูงสุดพิจารณาสอด 

คล้องกับมาตรา 38 หรือไม่ 

ประกอบกับปรากฏคำา

พิพากษาว่าศาลได้มีคำาพิพากษา

สั่งจำาคุก แต่ให้คุมประพฤติรอ

การลงโทษ ซึ่งเท่ากับว่าขณะนี้

โทษยังอยู่ระหว่างคุมประพฤติ 

ทำาให้ยังไม่แน่นอนว่าระหว่างท่ี

อยู่ในระยะเวลาคุมประพฤติจะ

เป็นอย่างไร จึงขอให้สำานักงาน

อัยการสูงสุดได้มีการพิจารณา

ประเด็นตามมาตรา 38 เกี่ยว

กับเรื่องพฤติกรรมทางจริยธรรม

ประกอบด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน

หน้านี้สำานักงานอัยการสูงสุด

เคยนำาชื่อนายปรเมศวร์เสนอ

ขึ้นเพื่อโปรดเกล้าฯ จากผู้ตรวจ

การอัยการ โดยในครั้งแรกทาง

สำานักงานองคมนตรีได้ตีกลับ

เพื่อสอบถามกรณีเคยถูกตั้ง

กรรมการสอบสวนชั้นต้น และ

อยู่ระหว่างการถูกดำาเนินคดี

ขับรถยนต์ในขณะมึนเมา เป็น

เหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่

กายหรือจิตใจ 

ต่ อมา เมื่ อ ศ าลมี คำ า

พิพากษาคดีเสร็จส้ินในศาลชั้น

ต้น และอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์

คดี หลังจากนั้นก็มีการนำาเรื่อง

ดังกล่าวเข้าที่ประชุม ก.อ. โดย

เสียงส่วนมากเห็นเป็นความผิด

ไม่ร้ายแรง ให้ว่ากล่าวตักเตือน 

จึงมีการเสนอชื่อนายปรเมศวร์

อีกครั้ง แต่ทางสำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีหนังสือฉบับที่ 

2 มาถึงสำานักงาน อสส. ขอให้

ยืนยันความเหมาะสม แต่ทาง

คณะกรรมการอัยการเสียงส่วน

มากพิจารณาแล้วไม่จำาเป็นต้อง

มีการพิจารณามติดังกล่าวอีก 

ทางด้านร้อยโทไชยา 

เปรมประเสริฐ รองอัยการ

สูงสุด รักษาราชการแทน

อัยการสูงสุด ซึ่งลาพักร้อน เป็น

ผู้ลงนามยืนยันความเหมาะสม

ไป จนล่าสุดมีหนังสือตีกลับจาก

องคมนตรีมายังสำานักเลขาฯ

คณะรัฐมนตรี แจ้งมาทาง

สำานักงานอัยการสูงสุดอีกครั้ง

หนึ่งเมื่อวันที่ 27 ต.ค.นี้.

กรุงเทพฯ • เปิดเหตุผลองคมนตรีตีกลับปรเมศวร์ขึ้นผู้ตรวจรอบ 

2  ชี้ประเด็นพฤติกรรมจริยธรรมตาม ม.38 เหมาะสมหรือไม่ เหตุ

ขับรถเมาสุรา เฉี่ยวชนหลบหนี ระบุโทษอยู่ระหว่างคุมประพฤติ

อาจเปลี่ยนเเปลงได้
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4 บทความ

จีนเปดแนวรบใหม

ไมกลาพูด ‘ไมรู’ 

อ.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝายกฎหมาย นอกจากงาน

ในหนาท่ี ยังถือวาเปนผูกุมความลับตางๆ ของหลายรัฐบาล ต้ังแต

ทํางานเลขาธิการ ครม.ของรัฐบาลตางๆ กาวสูนักการเมืองใน

ตําแหน�งรองนายกฯ สมัยต้ังแตยุค ทักษิณ 

ชินวัตร จนถึงปจจุบันรองนายกฯ ใน

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ภาย

ใต ระบอบ 3 ป.

โดยเฉพาะการกุมความลับลาสุด 

ท่ีสังคมตองการคําตอบ คือเร� องกฎหมาย

การเลือกต้ัง จะเสร็จส้ินเพ� อรองรับการ

เลือกต้ังเม� อไหร รวมถึงวาระนายกฯ ของ 

“ลุงตู” จะครบ 8 ป หรือไม ในเดือน

สิงหาคม 2565 หลังเปนนายกฯ ยุค คสช. ต้ังแตป 57 หรือสุดทาย

เปนนายกฯ ตาม รธน.60 สามารถลากยาวตอไปอีก 5 ป 

นักขาวพยายามหาคําตอบ แต อ.วิษณุ ก็ไมบอก จนแซววา 

“อาจารยกุมความลับตางๆ ไวเยอะ” กอนท่ี รองนายกฯ จะช้ีแจง

วา “บางคร้ังท่ีไมบอกเพราะยังไมถึงเวลา บางคร้ังบางเร� องก็ไม

ควรพูด และบางคร้ังก็ไมรูจริงๆ แตไมกลาพูดวา “ไมรูๆ ” กลัว

พูดเหมือนพ่ีปอม” 555 

แหะๆ พ่ีปอม ท่ี อ.วิษณุ เอยถึงคือ “ลุงปอม”-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ เจาของ

รหัสลับ “ไมรูๆ ” น่ันเอง (ฮาๆๆๆ) 

นํ้าปลาราเพ่ิมพลัง

สําหรับลูกอีสานคนสวยมากความสามารถอยาง “รองฯ

กวาง”-ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นองคนเล็ก

ของทีมโฆษกรัฐบาลจากคายภูมิใจไทย 

เรียกวาเปนสาวโสดขาลุย และเปนกันเอง

กับทุกคน

วันไหนไดเขาทําเนียบรัฐบาลก็จะ

มาน่ังพูดคุยกับพ่ีๆ นักขาวเปนประจํา ย่ิง

วันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พอเสร็จ

งานอยาถามถึงเร� องกลับบาน เพราะเจา

ตัวจะไปเปล่ียนชุดสบายๆ แลวมาน่ังเมาธดวยกันกอน

สวนอาหารจานโปรดของเธอคนน้ีคือ “สมตําปลารา” แซบๆ  

นัวๆ ซ่ึงวันกอนนักขาวทําเนียบฯ เปดครกตําสมตํากินกัน สาวกวาง 

ไมพลาดรวมแจมดวย พรอมบอกวา “แซบสุดๆ แซบจนแสบทอง” 

กอนขอเพ่ิมอีกครก

และหลังไดพลังนํ้าปลาราเขาไป เจาตัวสดช� นข้ึนมาทันที 

พรอมบอกวา “เพ่ิงไปประชุมมา ไดนํ้าปลาราแลวมีแรง!@”

แหม..เหน� อยๆ มา วิตามินไมตอง แคไดนํ้าปลาราสาวกวาง

ก็มีแรงแลว ฮาๆๆ

เลนไดท้ังอาทิตย

ผานพนไปแลว การประชุมใหญสามัญประจําปเพ� อไทย 

2564 นอกจากวาระสําคัญ เลือกหัวหนา

กรรมการบริหารพรรคคนใหม ยังมีการ

เปดตัว ทายาทชินวัตร ท่ีเรียกเสียงฮือฮา

เชนเดียวกับการใหนักการเมือง

รุนลายคราม นักการเมืองรุนใหม ไดข้ึน

เวทีแสดงวิสัยทัศนท่ีแบงออกเปน 12 

ดาน 12 เร� อง ท่ีเตรียมปรับเปนนโยบาย

เพ� อไทยในวันขางหนา

หลังจบงานปะหนา เส่ียอวน-

ภูมิธรรม เวชยชัย คียแมนคนสําคัญ

เพ� อไทย เลยอดไมไดขอแซวไปหน�อยวา “วันน้ีมีแตเร� องน�าสนใจ 

ไมน�าเปนขาววันเดียว น�าจะเปนขาวไดท้ังอาทิตยเลย” เส่ียอวน 

ย้ิมอยางอารมณดี กอนบอกมาวา “ใชๆ  เราก็ต้ังใจไวอยางน้ัน ให

เลนไดท้ังอาทิตยเลย!@”

จบงานประชุมใหญพรอมกับเปดตัวสายเลือดชินวัตรไมทัน

ไร ก็เจอรับนองซะแลว... 

แหะๆ จากน้ีคงตองเตรียมรับมือฝายตรงขามยาวตลอด 

หลายอาทิตยแน� (อิอิ) 

กลาๆ หน�อย

“พรรคพลังประชารัฐ” เสร็จวาระตีกันเองช่ัวคราวไมทันไร 

นักคอมเมนเตเตอรการเมือง สมชัย ศรี

สุทธิยากร อดีต กกต. ออกมาทา “เส่ีย

เฮง”-สุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน และ

หน่ึงในคณะกรรมการบริหาร พปชร. ให

แอนอกกลารับผิดชอบ สืบเน� องมาจาก 

“เส่ียเฮง” เคยเปดเผยกอนหนาน้ีวาได

เซ็นใบลาออกจากเกาอ้ี กก.บห.แลว

งานน้ี อ.สมชัย อยูน่ิงไมได ยก

คําวินิจฉัยสํานักงานคณะกฤษฎีกา ท่ี 

73/2525 บอกวา “ผูเปนรัฐมนตรีแม

ลาออกจากการเปนรัฐมนตรีเพียงแคดวยวาจาก็มีผลสมบูรณ ซ่ึง

แมไมใชประเด็นการลาออกจากกรรมการบริหารพรรคของผูเปน

รัฐมนตรี แตพอเทียบเคียงไดเชนกัน 

คุณสุชาติจึงควรแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออกจาก

กรรมการบริหารพรรคเน� องจากไดกลาววาจาชัดเจนตอสาธารณะ 

ยกเวนตองการแสดงออกใหสังคมเห็นวาน่ีคือมาตรฐานของ

รัฐมนตรีชุดน้ี ท่ีมีปากจะพูดอะไรก็ไดโดยไมตองรับผิดชอบใดๆ”

แหม คนนอกน่ีเก็บทุกเม็ดเลยนะ หุ หุ

วิษณุ เครืองาม

ภูมิธรรม เวชยชัย

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

สมชัย ศรีสุทธิยากร

นและสหรัฐขัดแยงกัน สหรัฐทนไมไดท่ีประเทศจีนเติบใหญจน

เทียบเคียงกับตนเอง แตก็ไมเห็นทางท่ีจะเอาชนะจีนไดดวยการ

แขงขันท่ียุติธรรม จําตองใชกลวิธีเตะตัดขา หาทางขัดขวางทุก

วิถีทางไมใหจีนพัฒนาไดอยางสะดวก อันเปนท่ีมาของสงครามรูปแบบ

ตางๆ ท่ีสหรัฐเปนฝายเร่ิม 

เพ� อกดจีนเอาไว ท่ีสหรัฐใชคําวา “contain” สหรัฐทําทุกรูป

แบบ จากสงครามการคา ไปสูการขมขูทางทหาร สงเรือรบมาปวนเปยน

ท่ีชองแคบไตหวัน ท่ีทะเลจีนใต กุเร� องสารพัดอยางกลาวหาใสรายจีน 

ไมวาเร� องฮองกง ทิเบต ซินเจียง ย่ิงเม� อโรคโควิคเกิดข้ึนท่ีเมืองอูฮ่ัน 

ประเทศจีน ก็เปนเหย� ออันโอชะสําหรับสหรัฐ ท่ีกลาวหาวาจีนเปนผูสราง

เช้ือโรคและปลอยใหลามไปท่ัวโลก สหรัฐจุดสงครามไปท่ัวโดยไมจํากัด

ขอบเขต ท้ังเร� องเทคโนโลยี IT เร� อง supply chain ฯลฯ อะไรท่ีสหรัฐ

เห็นวาจะกอความรําคาญใหจีนได สหรัฐเอาหมด

แตดูไปแลว สหรัฐเหมือนนักมวยท่ีชกอยางเปะปะ ไมมีหมัดไหนท่ี

จะโคนจีนได จีนเหมือนยักษท่ีแข็งแกรง รับไดทุกอยาง ทําแตงานตนเอง

ไปเร� อย ไมสะทกสะทาน

ในชวงท่ีประเทศจีนมีเต้ิง เส่ียวผิง เปนผูนํา จีนทําตัวแบบถอมตัว 

ไมตอแยกับใคร เอาแตมุงพัฒนาเศรษฐกิจ บมเพาะกําลังไปเร� อย หลาย

อยางท่ีจีนจําทนแมถูกรังแก แตเม� อมาถึงชวงปจจุบัน ท่ีมีสี จ้ินผิง เปน

ผูนํา จีนแข็งแกรงพอท่ีจะตอสูกับผูท่ีมารังแกได ระเบียบโลกหลายอยาง

ท่ีไมยุติธรรม จีนเร่ิมคัดคานและสรางระเบียบใหมข้ึนมาตอตาน แมใน

ชวงแรกเม� อ 3-4 ปท่ีผานมา ท่ีสหรัฐรุกจีน จีนก็เปนเพียงผูปกปองตนเอง

เทาน้ัน แตเม� อสหรัฐลามปามไมหยุด ทาทีจีนก็เปล่ียนไป เด๋ียวน้ีสหรัฐ

ทําอะไรกับจีน จีนก็จะตอบโต คุณแซงกชันผม ผมก็แซงกชันคุณ ไมลด

ราวาศอก จนฝายสหรัฐกลาวหาวาจีนใชนโยบายการทูตหมาปา (wolf 

diplomacy) จีนก็ไมสน เพราะคุณเลนผมกอน เห็นไดชัดจากการพบกัน 

3 คร้ังของเจาหนาท่ีระดับสูงของสองฝายท่ีผานมา จีนตอบโตทาทีโอหัง

ของสหรัฐแบบไมเกรงใจเลย 

การระบาดของโรคโควิดคร้ังน้ี ทําใหเห็นถึงความแข็งแกรงของ

ประเทศท่ีตางกัน จีนควบคุมโรคไดและเร่ิมทํางานได ใชชีวิตเกือบปกติ

และพัฒนาไปตามยางกาวท่ีวางไว แตสหรัฐยังยํ่าแยเหมือนเดิม แม

นักวิชาการสหรัฐเองก็เร่ิมสงสัยในความมีประสิทธิภาพของระบอบการ

ปกครอง 

ประเด็นสําคัญประเด็นหน่ึงท่ีสหรัฐชูข้ึนมาโจมตีจีนก็คือ การ 

กลาวหาวาประเทศจีนเปนประเทศเผด็จการ (Totalitarian) คือเผด็จการ

แบบท่ีรัฐบาลรวบอํานาจแตผูเดียว ไมเปนประชาธิปไตย ในทุกคร้ังท่ีถูก

โจมตี จะมีเจาหนาท่ีจีนออกมาโตตอบ แกตาง อธิบาย แตก็ไมแจมชัดนัก 

ทําใหยังเปนประเด็นอยูตลอดเวลา มาคร้ังน้ี สี จ้ินผิงออกมาตอบเองใน

ประเด็นน้ีอยางชัดถอยชัดคําเลย

เม� อวันท่ี 14 ตุลาคมท่ีผานมา สี จ้ินผิงไดเขารวมประชุมกับคณะ

ทํางานของสภาประชาชนจีน และไดกลาวคําปราศรัยในท่ีประชุม แมจะ

เปนการประชุมภายในและกลาวคําปราศรัยตอผูเขารวมประชุมเทาน้ัน 

แตเม� อสถานีโทรทัศนจีนนําเอาการปราศรัยน้ีออกขาวแบบท้ังหมดตนจน

จบ ไมมีการตัดตอ และยังมีการออกขาวภาคภาษาตางประเทศดวย มัน

จึงมีนัยท่ีตองการแสดงใหทุกฝายรับรู โดยท่ัวกัน ในยุคน้ีเม� อสี จ้ินผิง พูด 

ทุกฝายก็ตองสนใจ

สาระสําคัญขอแรก สี จ้ินผิงกลาววา “หลักการพ้ืนฐานของระบบ

สภาผูแทนประชาชน การยึดม่ันการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน การยึด

ม่ันทฤษฎีประเทศ (national doctrine) ลัทธิมารกซ เหมาะสมกับรูปแบบ

การปกครองแบบ เผด็จการประชาธิปไตยประชาชน เปนหลักประกัน

ท่ีทําใหประเทศกาวหนาไปตามทางลัทธิสังคมนิยมอยางไดผล” “ระบบ

สภาผูแทนประชาชน ท่ียึดม่ันวาอํานาจทุกอยางของประเทศเปนของ

ประชาชน ไดเปนหลักประกันการเปนเจาของประเทศของประชาชน

ในขอบขายท่ีกวางท่ีสุด การนําของพรรค การเปนเจาของประเทศของ

ประชาชน และการปกครองประเทศตามกฎหมาย ประสานไดแบบออร

แกนิก ไดเปนหลักประกันอยางมีประสิทธิภาพใหการปกครองประเทศ

สามารถหลบหลีกกฎแหงวัฏจักรทางประวัติศาสตรท่ีความสงบความ

วุนวาย ความเจริญความเส� อมถอยเกิดข้ึนสลับกัน”

น่ีคือปรัชญาการเมืองของจีน มันเขาใจยาก แตถาไมทําความ

เขาใจก็จะไมอาจเขาใจประเทศจีนได ไมอาจเขาใจวาประเทศจีนหรือ

รัฐบาลจีนทําส่ิงน้ันส่ิงน้ีดวยเหตุผลอันใด

ประเทศตะวันตกวิจารณจีนวาไมเปนประชาธิปไตย แตสี จ้ินผิง 

ตอบอยางแจมชัดแลว น่ีคือประชาธิปไตยท่ีแทจริงตามหลักปรัชญาของจีน 

1.ประเทศจีนมีพรรคคอมมิวนิสตเปนผูนํา เปนการเลือกสรรของ

ประชาชนซ่ึงถือเปนประชาธิปไตยท่ีสุดในทัศนะของจีน โดยไมจําเปน

ตองมีการลงประชามติ มันเน� องมาจากการพัฒนาของประวัติศาสตร 

พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเขารวมและนําการตอสูของประชาชนต้ังแตกอ

ต้ังพรรค จนสามารถสถาปนาประเทศจีนใหม พรรคทําทุกอยางเพ� อ

ประโยชนของประชาชน เพ� อประเทศ ไมมีผลประโยชนสวนตน เปน

พรรคท่ีเขมงวดตอตนเองและบูรณะตนเองตลอดเวลา จึงเปนท่ียอมรับ

ของประชาชนสวนใหญท่ีสุด

2.แนวทางสังคมนิยมตามลัทธิมารกซเปนส่ิงท่ีผานการพิสูจนทาง                                                                                

ปฏิบัติในประเทศจีนในชวงท่ีผานมา ท่ีทําใหประเทศพัฒนาไดอยาง

รวดเร็วและเติบใหญเชนทุกวันน้ี เปนท่ียอมรับของประชาชนสวนใหญ

ท่ีสุดเชนกัน 

3.เผด็จการประชาธิปไตยประชาชน ตามหลักลัทธิมารกซ ใน

สังคมชนช้ันการเมืองการปกครองก็คือการเผด็จการของชนช้ันท่ีคุม

อํานาจ เม� อเลนินปฏิวัติในรัสเซียสําเร็จและจัดต้ังสหภาพโซเวียต เขา

ประกาศวารูปแบบประเทศโซเวียตคือ เผด็จการชนช้ันกรรมาชีพ แต

เม� อป 1948 กอนสถาปนาจีนใหม เหมา เจอตงเห็นวาเผด็จการชนช้ัน

กรรมาชีพไมสอดคลองกับสภาพสังคมจีน จึงเสนอใหประเทศจีนมีรูป

แบบประเทศเปน เผด็จการประชาธิปไตยประชาชน โดยมีความหมายวา

ประชาชนท้ังมวล ยกเวนพวกชนช้ันปกครองเกาและพวกปฏิกิริยาท่ีตอ

ตานการปฏิวัติ รวมกันปกครองประเทศอยางประชาธิปไตย หลักการน้ีได

รับการบรรจุไวในรัฐธรรมนูญจีน 

ประเทศเกาหลีเหนือเดิมก็กําหนดรูปแบบประเทศเปนเผด็จการ

ชนช้ันกรรมาชีพ แตก็ไดเปล่ียนเปนเผด็จการประชาธิปไตยประชาชนใน

ภายหลัง

หลักการ 3 ขอน้ีเปนท่ียอมรับของประชาชนจีนโดยเสียงสวนมาก

ท่ีสุด ถือเปนประชาธิปไตยตามความหมายของจีน สี จ้ินผิงประกาศให

รับรูไปเลย ประเทศตะวันตกไมตองมาวิจารณใหเสียเวลาอีก

ในประเด็นสภาผูแทนประชาชนจีน จีนมีสภาผูแทนทุกระดับ 

ต้ังแตระดับหมูบานหรือเขตปกครองในเมืองระดับตํ่าสุด เปนการใชสิทธ์ิ

เลือกต้ังโดยตรงของประชาชน เม� อไดสภาหมูบานแลว ผูแทนหมูบานก็

จะไปเลือกผูแทนสภาตําบลจากผูแทนหมูบานหลายๆ หมูบาน หรือจาก

ผูสมัครอิสระ เกิดเปนสภาประชาชนระดับสูงข้ึนไป จนถึงระดับมณฑล 

สุดทายสภามณฑลจะเลือกผูแทนไปรวมประชุมใหญระดับประเทศ 

ประเทศจีนไมมีผูแทนอาชีพ ผูแทนทุกระดับช้ันตางมีอาชีพของ

ตน นอกสมัยประชุม ผูแทนก็กลับไปทํางานอาชีพของตน แตยังตองทํา

หนาท่ีผูแทนประชาชนท่ีคอยบริการประชาชนในขอบเขตของตน 

สภาจีนจะมีคณะทํางานประจํา และคนจีนนิยมหลักการปรึกษา

หารือมากกวาการโตแยง ทุกเร� องท่ีจะนําเขาในท่ีประชุมใหญจะตอง

เคลียรเสร็จในระดับคณะทํางาน โดยรวบรวมความเห็นจากผูแทนและ

ประชุมปรึกษากันกอน กฎหมายบางฉบับอาจใชเวลาหลายปในการศึกษา

กวาจะไดขอสรุป เม� อเปดประชุมใหญสภาผูแทนประชาชน เราจึงไม

ไดเห็นผูแทนมาแสดงโวหาร มาโตเถียงขัดแยงในท่ีประชุม เพราะทุก

อยางปรึกษาเรียบรอยแลว เลยถูกฝายตะวันตกกลาวหาวาเปนสภาฝกถ่ัว 

เพราะเขาไมเห็นการทํางานท่ีจริงจังของคณะทํางาน

สวนนายกรัฐมนตรีท่ีจะเปนผูจัดต้ังคณะรัฐมนตรีก็มาจากการ

เสนอช� อโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน เพ� อขอเสียงรับรองเทาน้ัน มันไมใช

เร� องผิดปกติสําหรับประชาชนจีนท่ีมีความเช� อม่ันในการนําของพรรค

คอมมิวนิสตจีน 

ท้ังหมดน้ีทําให สี จ้ินผิงกลากลาวอยางภาคภูมิใจวา เปนหลัก

ประกันท่ีทําใหจีนสามารถหลีกเล่ียงกฎแหงวัฏจักรท่ีความสงบและความ

วุนวาย ความเจริญและความเส� อมถอย เกิดข้ึนสลับกันไปในประเทศ

ระบอบทุนนิยม

สี จ้ินผิงกลาววา “การแขงขันของระบอบเปนดานสําคัญของการ

แขงขันพลังประเทศโดยรวม ความไดเปรียบของระบอบทําใหประเทศ

หน่ึงไดมาซ่ึงความไดเปรียบท่ีสําคัญทางยุทธศาสตร” “ระบอบม่ันคง

ประเทศก็ม่ันคง ระบอบแข็งแกรงประเทศก็แข็งแกรง” เปนการยกยอง

ความเหนือกวาของระบอบของประเทศจีนอยางไมเคอะเขิน

เร� องประชาธิปไตย สี จ้ินผิงกลาววา “ประชาธิปไตย คือมูลคา

รวมกัน (common value) ของมนุษยชาติ เปนความคิดสําคัญท่ีพรรค

คอมมิวนิสตจีนและประชาชนจีนยืนหยัดอยางไมลดละ การประเมินวา

ระบอบการเมืองของประเทศใดเปนประชาธิปไตยหรือไม มีประสิทธิผล

หรือไม ตองพิจารณาวาชนช้ันนําของประเทศสามารถถายโอนสืบทอด

ไดอยางมีระเบียบตามกฎหมาย ประชาชนท้ังมวลสามารถควบคุม

กิจกรรมของประเทศและสังคมตามกฎระเบียบ ควบคุมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมหรือไม ประชาชนสามารถสงผานการเรียกรอง

ผลประโยชนของตนไดอยางสะดวกหรือไม สังคมทุกฝายสามารถเขารวม

กิจกรรมทางการเมืองของประเทศอยางมีประสิทธิภาพหรือไม สามารถ

ทําใหนโยบายของประเทศเปนแบบวิทยาศาสตร แบบประชาธิปไตย

หรือไม คนเกงฝายตางๆ สามารถเขาสูการนําและระบบบริหารโดย

ผานการแขงขันไดหรือไม...” “ประชาธิปไตยไมใชเคร� องประดับ แต

ตองเอามาแกไขปญหาท่ีประชาชนเรียกรองตองการ ประเทศหน่ึงเปน

ประชาธิปไตยหรือไม ท่ีสําคัญคือประชาชนเปนเจาของประเทศแทจริง

หรือเปลา... ถาประชาชนถูกปลุกใหต� นตอนเลือกต้ังแลวก็หลับตอไป ได

ฟงแตคําขวัญเพราะพร้ิงในชวงเลือกต้ัง แตไมมีสิทธิออกความเห็นหลัง

เลือกต้ัง ไดรับการเอาใจตอนหาเสียงแตไมไดรับการเหลียวแลหลังเลือก

ต้ัง แบบน้ีไมใชประชาธิปไตยท่ีแทจริง”

สี จ้ินผิงเนนยํ้าวา “ประชาธิปไตยเปนสิทธิของประชาชนแตละ

ประเทศ ไมใชอภิสิทธ์ิของประเทศสวนนอยบางประเทศ ประเทศหน่ึง

ใดเปนประชาธิปไตยหรือไม จะตองใหประชาชนประเทศน้ันเปนผูตัดสิน 

ไมใชคนนอกประเทศบางคนจะมาตัดสินแทน ในสังคมโลกประเทศไหน

ไมประชาธิปไตย ตองใหสังคมโลกรวมกันตัดสิน ไมใชใครบางคนท่ีคิดวา

ตนถูกคนเดียวมาตัดสินแทน ประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ การใชมาตร

วัดเพียงชนิดเดียวไปวัดระบอบท่ัวโลกท่ีมีหลากหลาย ตัวมันเองก็คือไม

ประชาธิปไตย” ไมตองออกช� อประเทศ แตก็รูวาหมายถึงใคร

น่ีคือการเปดแนวรบดานทฤษฎีการเมืองการปกครองของจีน โดย

ผูนําประเทศเอง. 

ทําไมมหานครคลองไทย ทําใหไทยทั้งชาติหายจน? 

สมาน ประชามิตร 

1.การลงทุนในมหานครคลองไทย

1.1 งบศึกษาเต็มรูปแบบโดยเอกชนผูลงทุน 3,000 ลานบาท

1.2 งบสํารวจและออกแบบ 30,000 ลานบาท

1.3 เงินลงทุน 20 ลานลานบาท ระดมทุนจาก

ตลาดหลักทรัพย

1.4 งบเชาซ้ืออาวุธเพ� อความม่ันคง 2 ลานลานบาท

1.5 ใชเวลากอสราง 10 ป

2.สรุปกําไรเบ้ืองตนกอนหักคาใชจาย ของมหานครคลองไทย 

ปละ = 790 ลานลานบาท

2.1 เปนศูนยกลางการซ้ือขายสินคาปลอดภาษีมากกวา 11 

ลานลานชนิด ทางเรือท่ีทันสมัยท่ีสุดในโลก ผูประกอบการท่ีฉลาด จึง

สงเรือมากกวาปละ 500,000 เท่ียว = 300 ลานลานบาทตอป ชวย

ใหเรือสินคาแตละลํา มาคาขายท่ีคลองไทยแบบท่ีเดียวครบ จบทุก

อยาง ไมตองแวะหลายทาเรือ ประหยัดเวลาถึง 14 วัน เพ่ิมกําไร

ทวีคูณ โอกาสทางการคาใหมๆ  อยูเสมอ

2.2 Thai Canal Giga Department Store ขนาด 100,000 

ลานตารางเมตร = 300 ลานลานบาทตอป ซ้ือขายสินคา 11 ลาน

ลานชนิด ทางเรือ เคร� องบิน รถไฟรางคู และมอเตอรเวย

2.2.1 รวมสินคาทุกชนิดจาก 193 ประเทศ ใหนักธุรกิจบินตรง

มาลงสนามบินคลองไทย เพ� อดูตัวอยางสินคา ชิม ทดสอบ เพ� อเลือก

ซ้ือ ออกแบบ ส่ังผลิตสินคาไดอยางเต็มท่ี ในปริมาณท่ีไมจํากัด

2.2.2 มีผูเช่ียวชาญดานสินคาสวนตัว ดูแล บริการเปนพิเศษ 

สงสินคาไดท้ังทางอากาศ เรือ รถยนต รถไฟรางคู

2.2.3 มหานครคลองไทย ท่ีเดียวครบ จบทุกอยาง เพ่ิมกําไร

ทุกปในอัตรากาวกระโดด

2.2.4 สินคาทุกชนิดจาก 193 ประเทศ จะเพ่ิมโอกาสใน

การขายไดมากข้ึนอีกหลาย 100 เทา ชวยเพ่ิม GDP ไดถึง 20 เทา 

ภายใน 10 ป

2.2.5 สินคาคางสตอกมหาศาลหลายชนิดจาก 193 ประเทศ 

ท่ีเก็บไวในคลังสินคาของแตละประเทศ เน� องจากไมสามารถจําหน�าย

ได มูลคารวมกันมากกวา 2,000 ลานลานบาท จะมีโอกาสขายได

งายข้ึน 2,000 เทา เม� อโชวสินคาท่ี Thai Canal Giga Department 

Store ดวยระบบผูชวยหาสินคาอัจฉริยะ และระบบซ้ือขายแบบ

ออนไลนเสมือนจริงท่ีทันสมัยท่ีสุดในโลก

2.3 บานคลองไทย ใหเชา 10 ลานไร สําหรับท่ีอยูอาศัย คา

เชา 30 ป ยูนิตละ 100 ตารางวา ยูนิตละ 10 ลานบาท = 300 ลาน

ลานบาทตอ 30 ป

2.4 อาคารเชิงพาณิชย ใหเชา 20 ลานไร สําหรับท่ีอยูอาศัย 

คาเชา 30 ป ไรละ 50 ลานบาท = 1,000 ลานลานบาทตอ 30 ป

2.5 Thai Canal Super Casino = 100 ลานลานบาทตอป

2.6 ศูนยซ้ือขาย ออกแบบรถยนต รถบรรทุก และ

มอเตอรไซคทุกชนิด แตง ซอม มีอะไหลทุกช้ินของรถยนตในโลก ท่ีดี

และใหญท่ีสุดในโลก = 100 ลานลานบาทตอป

2.7 Thai Canal Giga Entertainment Complex = 20 ลาน

ลานบาทตอป

2.8 Thai Canal Giga Medical Care Centre ศูนยกลางทางการ

แพทย = 20 ลานลานบาทตอป

2.9 Giga Water Market ตลาดนํ้าท่ีใหญท่ีสุดในโลก = 10 ลาน

ลานบาทตอป

3.เงินปนผลผูถือหุน 50%

4.ระยะเวลาคืนทุน ไมเกิน 3 ป

5.มหานครคลองไทยมีความยาว 120 กิโลเมตร โครงการพัฒนา

มหานครคลองไทย 2 ฝงคลอง มีระยะทางพัฒนาพ้ืนท่ีตลอดความยาว

คลอง ฝงละ 200 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ีใชสอย 40,000 ตารางกิโลเมตร

6.มหานครคลองไทยเปนศูนยกลางการคาโลก เช� อม 2 มหาสมุทร

เปน 1 เดียว คลองกวางอยางนอย 1 กิโลเมตร ลึก 50 เมตร

7.โครงการมหานครคลองไทยจะแบงกําไรใหประชาชนในพ้ืนท่ี 

โครงการหลักดังน้ี

7.1 เบ้ียยังชีพข้ันตํ่า คนละ 4 หม� นบาทตอเดือน ตอคน ต้ังแต

แรกเกิดจนเสียชีวิต

7.2 เรียนฟรี 100% ต้ังแตเตรียมอนุบาลถึงปริญญาเอก 

7.3 รักษาฟรีช้ันหน่ึง ไมจํากัดคารักษาพยาบาลตลอดชีวิต

7.4 ท่ีอยูอาศัยฟรีครอบครัวละ 1 ไร พรอมบาน 1 หลัง มูลคา 10 

ลานบาท

7.5 มูลคาท่ีดินเวนคืนสูงกวาราคาตลาด ตามตกลง หรือตีราคา

เปนหุนบริษัท มหานครคลองไทย จํากัด

7.6 รถกระบะขับเคล� อน 4 ลอ TOYOTA Hilux Double Cab 

4x4 2.8 Rocco AT พรอมระบบเกียรอัตโนมัติ 6 จังหวะ กับ Sequen-

tial Shift และลอ เปนกระบะยกสูง ระบบขับเคล� อน 4 ลอ ท่ีมีราคาถึง

คันละ 1,239,000 บาท

8.ใหรัฐบาลไทยใชมหานครคลองไทย มหานครหลวงของโลก 

เปนกุญแจในการระงับขอพิพาทระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน โดยรวม

กับ 193 ประเทศท่ัวโลก ลงทุนในอภิมหาโครงการมหานครคลองไทย ท่ี

จะนําไปสูความม่ังค่ังของทุกประเทศ เพราะตางขายสินคาไดมากข้ึน

หลายเทา แกเศรษฐกิจตกตํ่าไดทันที

9.เช� อมมหานครคลองไทยดวยเครือขายรถไฟรางคู 

มอเตอรเวย สนามบิน กับทุกจังหวัดของไทย และประเทศเพ� อนบาน 

สิงคโปร อินเดีย เวียดนาม จีน รัสเซีย เพ� อสรางเครือขายการขนสง

สินคาแบบครบวงจร ท่ีประหยัดและรวดเร็ว

10.สนามบินมหานครคลองไทยนานาชาติท่ีใหญ ทันสมัยท่ีสุด

ในโลก

11.ออกแบบสําหรับรองรับเคร� องบินลําเลียงท่ีใหญท่ีสุดในโลก                                                                            

ชนิด 6 หรือมากกวา เชน Antonov An 225 Mriya ของสหภาพ

โซเวียต ติดต้ังเคร� องยนตเทอร โบแฟนจํานวน 6 เคร� องยนต ท่ี

บรรทุกสินคาไดถึง 250 ตัน ขนรถไฟไดท้ังขบวน มีระบบอํานวย

ความสะดวกในการขนสงสินคา ระหวางเรือกับทางอากาศท่ีทันสมัย 

รวดเร็ว แมนยํา ประหยัด และดีท่ีสุดในโลก ดวยระบบ AI

12.ศูนยกลางทางการเงินดิจิตอลท่ีดีท่ีสุดในโลก

13.คนไทยจะไดประโยชนจากมหานครคลองไทย ดังตอไปน้ี

13.1 สินคาไทยทุกชนิดจะขายไดราคาสูงข้ึนหลายเทา 

เกษตรกรและผูผลิตชาวไทยจะไมถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลางอีก

ตอไป เพราะระบบซ้ือขายสินคาลวงหนา กับ 192 ประเทศ ผานการ

ประมูล

13.2 ตําแหน�งงานสําหรับคนท่ีขยัน และใฝรู จะมีรายไดเพ่ิม

ข้ึนอยางนอย 4 เทา จํานวน 10 ลานคน (ถาพูด-ฟงภาษาอังกฤษได)

13.3 ส่ิงแวดลอมจะไดรับการดูแลอยางดีท่ีสุด จนกวาจะมี

สภาพดีกวาเดิม

13.4 เงินสวัสดิการคนละ 40,000 บาท ตอเดือน สําหรับคน

ไทยท้ัง 70 ลานคน ต้ังแตแรกเกิด จนเสียชีวิต โดยไมทําใหเงินเฟอ

13.5 สรางงาน 40 ลานคน

13.6 คนไทยท่ีขยัน และใฝรู จะรวยข้ึน 10 เทา ใน 10 ป

14.มหานครคลองไทย 9A เร่ิมขุดจากฝงอันดามัน จากจังหวัด

ตรัง ตรง อ.สิเกา อ.วังวิเศษ อ.หวยยอด อ.รัษฎา อ.ทุงสง อ.ชะอวด 

อ.ปาพะยอม อ.ควนขนุน ไปทะลุอาวไทย ท่ี อ.ระโนด จังหวัดสงขลา

15.คนฉลาด จะขุดคลองไทยกวาง 4 กิโลเมตร 6 คลอง 

พรอมทาเรือนํ้าลึกขนาดใหญ ดานนอกท้ังสองฝง

15.1 มีคลองการคา 4 คลอง ว่ิงชา พรอมทาเรือตลอดแนว

คลองสองฝง

15.2 มีคลองผานทาง 2 คลอง ว่ิงเร็ว ไมมีทาเรือในคลอง

15.3 รวมเรือผานไดวันละ 2,000 ลํา แตควรใหผานฟรี 

เพราะรายไดหลักของมหานครคลองไทยมาจากกําไรจากการซ้ือขาย

สินคาลวงหนา 11 ลานลานชนิด ปละ 300 ลานลานบาท อยูแลว

ครับ.

จี

รูปแบบการเรียน On-site หมายถึง การเรียนท่ีโรงเรียน 

มานั่งเรียนในชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

หองเรียนละไมเกิน 20-25 คน ตามตารางที่ฝายวิชาการ

กําหนด เหมาะสําหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ที่มีพื้นที่ของ

โรงเรียนบริเวณกวาง สามารถจัดการเรียนการสอนใหมีการ

เวนระยะหางทางสังคมไดอยางสะดวก.

การเรียนแบบออนไซต

ปรมาจารยโบบิ-สมบูรณ นําทิพยจันทาเจริญ 

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย

และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต สภาผูแทนราษฎร



ล่นเอาคนไทยอกหักไปตามๆ กัน ขนาด “บิ๊กตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ยังเอ่ย

ปากเองว่าเสียใจและผิดหวัง หลังเมื่อวันพฤหัสบดี 

YG Entertainment ต้นสังกัด ลิซ่า แบล็กพิงก์ หรือ                                                                            

“ลลิษา มโนบาล” ศิลปินเคป๊อปชาวไทยชื่อดังระดับโลก ได้

ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ทางต้นสังกัดรู้สึกขอบคุณ

และเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับการติดต่อศิลปินในสังกัด

เข้าร่วมงานเคาต์ดาวน์ฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทย แต่ลิซ่า

จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เป็นข่าวได้ เนื่องจาก

ตารางท่ีถูกกำาหนดไว้แล้ว บริษัทจึงเรียนแจ้งมาเพื่อความ

เข้าใจที่ตรงกัน

กลายเป็นหนังคนละม้วน                                            

กับตอนที่ พิพัฒน์ รัชกิจ

ประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและ                                              

กีฬา ตีปี๊บไปเมื่อวันอาทิตย์

ท่ีผ่านมาว่า คอนเฟิร์ม 100% 

จากเอเยนซีและต้นสังกัด

ของ ลิซ่า BLACKPINK 

แล้วว่าจะมาร่วมงานเคาต์                                     

ดาวน์ปีใหม่ 2022 ท่ี จ.ภูเก็ต

แน่นอน รวมถึง อันเดรอา 

โบเชลลี นักร้องโอเปราชื่อ

ดังของโลกชาวอิตาลี  พร้อมระบุเสร็จสรรพว่าค่าตัวของ

ทั้งคู่อยู่ที่ประมาณ 100 ล้าน เตรียมทำาสัญญา ก่อนทำา

แผนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติรูปแบบงานและ

งบประมาณ 

ฮือฮาตื่นเต้นกันได้ไม่กี่วัน ฝันสลายซะแล้ว ล่าสุด 

รมว.การท่องเที่ยวฯ ออกมาชี้แจงแล้ว พร้อมกับยกมือ

ไหว้ขอโทษชาวไทย 

“ผมคิดว่าบริษัทเขาคำานึงถึงชื่อเสียง และประกอบ

กับสำาคัญที่ว่าเขาติดคิว ไม่สามารถยกเลิกคิวเพื่อเอามา

ให้ประเทศไทยได้  สิ่งเหล่านี้ผมขอเรียนอย่างตรงไปตรง

มา ส่วนอีกคนหนึ่ง คืออันเดรอา โบเชลลี นักร้องชาว

อิตาเลียน ผมก็ยังไม่ขอพูดว่าความชัดเจนคืออะไรในช่วง

นี้ เพราะจากความผิดพลาดที่ผ่านมา เราได้รับบทเรียน

ว่าสิ่งไหนที่ยังไม่จบ อย่าเพิ่งพูดก่อน ซึ่งตัวผมยอมรับ

ว่าได้ให้สัมภาษณ์ในเบื้องต้นไป หลังจากนี้เราคงต้องทำา

อะไรให้รอบคอบมากกว่าเดิม แต่ก็คงยังมีศิลปินชื่อดังระดับ

โลกเข้ามาแน่ๆ แต่จะเป็นใครอย่างไรนั้น ต้องขอให้มีการ

ลงตัวเรียบร้อยเสียก่อน จึงจะนำาเสนอต่อไป”

หลังชวด “ลิซ่า” ไปแล้ว ก็ต้องลุ้นกันต่อว่าในราย

ของนักร้องโอเปราชื่อดัง ยังจะตอบรับบินมาเคาต์ดาวน์

ปีใหม่ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ รวมทั้ง ททท.จะโชว์

ฝีมือทาบทามศิลปินระดับโลกคนไหนมาร่วมงานโปรโมต

การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ได้เซอร์ไพรส์กันอีก.

เคออสในสังคมไทย 

เครดิต-เดบิต-แอป:นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เคออส (Chaos) แปลว่าความไม่เป็นระเบียบ ความ

วุ่นวาย ผมรู้จักศัพท์คำานี้ครั้งแรกเมื่อสมัยเรียนวิชาอินทรีย์เคมี

ชั้นปีที่ ๒ ซึ่งเป็นความวุ่นวายของพันธะ (bond) ในอะตอมและ

โมเลกุล ซึ่งผมนำามาเปรียบเทียบกับความวุ่นวาย สับสน ไม่

เป็นระเบียบในเรื่องการเงินไร้สาย ที่วันนี้มีข่าวประชาชนไทย

จำานวนมากเดือดร้อนจากกรณีเงินถูกดูดออกจากบัญชีอย่างไร้

ร่องรอย ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่ผูกบัญชีไว้กับบัตรเครดิต บัตรเดบิต 

และแอปการเงินต่างๆ

ผมไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินการธนาคาร แต่ผมก็ไม่ได้มี

ปัญหากับเรื่องเงินถูกดูด เพราะผมไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท 

สมัยก่อนจะโอนเงินให้พ่อแม่ก็ต้องไปไปรษณีย์ส่งธนาณัติ ต่อ

มาเมื่อธนาคารมีสาขาใกล้บ้านก็สามารถโอนเงินโดยใช้สมุด

บัญชีให้เทลเลอร์จัดการให้ ต่อมาก็สะดวกมากขึ้นใช้บัตรเอที 

เอ็ม ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นคำาสั่งโอนเงินที่เราเป็นผู้สั่ง มีหลักฐาน 

(ฮาร์ดก๊อปปี้) วันนี้ยิ่งสะดวกสบายสั่งโอนเงินด้วยสมาร์ทโฟน 

ที่สามารถกระทำาได้แม้แต่อยู่ในห้องสุขา ที่สำาคัญไม่ต้องเสียค่า

บริการ ทำาให้ประชาชนจำานวนมากพากันใช้บริการ จนบริการ

ล่มเพราะมีโครงการ “เราชนะ” 

ประเด็นที่สำาคัญก็คือ ใครก็สามารถสวมรอยสั่งการแทน

เราได้ ข่าวบริษัทเสิร์ชเอนจินและบริษัทที่ให้บริการการสื่อสาร

ติดต่อฟรีอย่าง เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรมฯ ขายข้อมูลให้บริษัทขาย

สินค้า ทำาให้ข้อมูลรั่วไหล แล้วยังทำาให้แฮกเกอร์สามารถล้วง

ข้อมูลของไทยแล้วสามารถสั่งการแทนเราได้อย่างสะดวกสบาย 

ผลก็คือเงินของเราถูกดูดเข้ากระเป๋าคนอื่น

เคออส : ระบบรัฐศาสตร์แอนด์นิติศาสตร์ กรณี ส.ส.บัญชี

รายชื่อท่ีประกาศยุบพรรคของตัวเอง แล้วย้ายไปสังกัดบัญชีราย

ชื่อพรรคอื่น ทำาให้มีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย  ผลการวินิจ 

ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ ส.ส.ผู้นี้คงสมาชิกสภาพ ส.ส.ไว้ได้ 

ทำาให้มีผู้ไม่พอใจวิจารณ์การทำางานของศาลรัฐธรรมนูญว่าถูก

ต้องตามหลักนิติศาสตร์ แต่ทำาให้หลักการรัฐศาสตร์ล้มละลาย 

เรื่องนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ของประชาชน แต่ก็ต้องยอมรับความ

จริงว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องยึดหลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐ 

ธรรมนูญ ไม่สามารถใช้หลักการปกครองเหมือนอย่างที่ กกต.

ใช้ได้ มิเช่นนั้นบ้านเมืองก็จะไร้ขื่อแป

5บทความ

ากนี้ ไป จับตาอย่ากะพริบ!

๒ พรรคใหญ่ขยับ พอมองเห็นภาพว่า การเมือง

หลังจากนี้อะไรก็ไม่แน่ไม่นอน 

เราอาจได้เห็นการเมืองในอีกมิติ

มองในแง่บวก ๒ พรรคปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นทางการ

เมืองกว่าเดิม 

น่าสนใจว่าทำาไม “ทักษิณ” ถึงส่งลูกสาวคนเล็ก เล่นการ 

เมือง หลังจากได้รับบทเรียน จากการส่งน้องเขย น้องสาว เป็น  

นายกฯ มาแล้ว 

และถือว่าล้มเหลวทั้งคู่ 

ถ้า “ทักษิณ” ยังคิดแบบเดิม เหมือนที่ใช้ “สมชาย วงศ์

สวัสดิ์-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เป็นหุ่นเชิด ผลลัพธ์ก็แทบไม่ต่างไปจาก

เดิมมากนัก 

ฉะนั้นประเด็นคือ “ทักษิณ” ยังคิดแบบเดิมอยู่หรือไม่ 

กลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ที่ขับเคลื่อนโดย ภูมิธรรม  

เวชยชัย แกนนำากลุ่มแคร์, พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, พงษ์ศักดิ์ รักต                                                                                  

พงศ์ไพศาล ใช้ โซเชียลชูความคิด “ทักษิณ” มาต่อเนื่องหลาย

เดือนแล้ว 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อ ๒๗ ตุลาคม พูดถึงประเด็น “สเปกผู้นำา

คนต่อไปของชายชื่อโทนี่”

ที่เห็นมี ๗ ข้อ

๑.มีหัวใจประชาธิปไตย รักประชาชน

ถ้ามีหัวใจเป็นประชาธิปไตยจะเข้าใจประชาชน ไม่ใช่มอง

ประชาชนเป็นพลทหาร เมื่อมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยแล้ว ต้องมี

รักประชาชนด้วย เพื่อจะได้เข้าใจประชาชนจริงๆ

๒.ตามโลกให้ทัน

ต้องรู้ว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้ว และเราควรมีจุดยืนยังไง  เรา

มีความเข้มแข็งยังไง เรามีจุดอ่อนอะไร เราจะปรับเปลี่ยนได้ยังไง 

เพราะการเป็นผู้นำาต้องเป็นเจ้าภาพในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้

ดีขึ้น ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการเข้าเกียร์เดินหน้าไม่ใช่เข้าเกียร์ถอย

หลัง ถ้าเร่งเครื่องต้องเร่ง และต้องเท่าทันโลกในทุกมิติ

๓.รู้จักกระจายอำานาจ

ต้องรู้จักแบ่งงานให้คนมาช่วยกันทำา เราทำาคนเดียวไม่ทัน

หรอก แต่เราต้องเป็นเจ้าภาพที่จะรู้ว่าอะไรไปถึงไหนแล้ว  สิ่งไหน

มีคนทำาแล้ว สิ่งไหนไม่มีคนทำา เพราะมันต้องขับเคลื่อนประเทศไป

พร้อมๆ กัน

๔.โลกทัศน์กว้างไกล

อดีตหลอนลูกทักษิณ

ต้องมองไปข้างหน้า ไม่มองย้อนหลัง ไม่หลงในอดีต  ต้องมอง

ไปข้างหน้า เราไม่ได้อยู่เพื่อเมื่อวาน แต่เราอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้และวัน

นี้ เมื่อวานเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจเพื่อเป็นบทเรียนจะได้ไม่ผิดพลาด

เหมือนในอดีตแค่นั้นเอง 

๕.เป็นคนเจน X

เจน X เป็นวัยทำางานที่มีประสบการณ์เพียงพอ แต่จะมีปัญหา

เรื่องของการทำาความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี เรื่องโลกยุคใหม่ ซึ่งมัน

เรียนรู้ได้ แต่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มันต้องขยันจริงๆ ต้องตามเรื่องทุก

เรื่องจริงๆ ถึงจะเอาอยู่ เพราะเราเกิดในยุคแอนะล็อก แต่วันนี้มันโลก

ดิจิทัลแล้ว เลยควรที่จะให้คนรุ่นใหม่มาทำาดีกว่า

๖.ต้องเข้าใจเศรษฐกิจ

ต้องเข้าใจเศรษฐกิจ ถ้าไม่เข้าใจมันจะไม่คิดเรื่องหาเงิน คือ 

Mentality ของคนท่ีทำางานรับเงินเดือน พวกน้ีจะไม่คิดเลยว่าเงินขาดมือ

คืออะไร เพราะส้ินเดือนก็มีเงินเดือนออก  พวกน้ีจะไม่เข้าใจว่าคนหา

เช้ากินค่ำาเป็นยังไง แต่คนท่ีมันต้องด้ินรนทำามาหากินมาก่อน เขาจะเข้า                     

ใจ จะคนต้องต่อสู้ชีวิตยังไง ต้องทำามาหากินยังไง ต้องเปิดโอกาสให้

เขายังไง เพราะว่ารัฐบาลมีหน้าท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทำามา

หากินได้อย่างสุจริตและเสรี ดังน้ันต้องเอาเศรษฐกิจมาก่อน อันดับสอง

คือเรื่องสาธารณสุข อันดับสามคือความเข้าใจในประชาธิปไตย แต่เอา

จริงๆ แล้วประชาธิปไตยไม่ได้มาอันดับสามหรอก แต่ประชาธิปไตยเป็น

ฝาแฝดท่ีมาพร้อมกับเศรษฐกิจ ถ้าคนท่ีมาทำาเศรษฐกิจไม่มีหัวใจประชา 

ธิปไตย ก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้

๗.มีทักษะภาษาอังกฤษ

วันน้ีภาษาอังกฤษแทบเป็นภาษาสากล ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนก็พูดภาษา

อังกฤษ อย่างท่านฮุน เซน ตอนเป็นนายกฯ ใหม่ๆ  ภาษาอังกฤษท่าน

ไม่ได้เลย แต่วันนี้พูดได้คล่องแล้ว แต่นายกฯ เราคนนี้มีภรรยาเป็น

ครูสอนภาษาอังกฤษนะ ผมว่าท่านควรไปเรียนกับภรรยาท่าน ถ้าไม่

พูดอังกฤษงั้นเราไม่มีเพื่อนนะ พอเราสนิทสนมก็คุยกันง่ายขึ้น อย่าง

โคอิซูมิ (อดีตนายกฯ ญี่ปุ่น) ตอนอยู่ด้วยกัน ๒ คน ผมก็คุยกันรู้เรื่อง 

แหย่เล่นกันได้ เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำาเป็น อย่างน้อยคุย

เล่นกันได้ ส่วนภาษาทางการเป็นอังกฤษจะดีกว่า คนจะได้เข้าใจทันที 

เวลาเจรจากันจะได้ทันกัน หรือจะมีคนแปลให้ก็ไม่ว่ากัน แต่อย่างน้อย

ต้องรู้ ผมไม่ชอบให้มีคนแปลไปมา ผมแม้ภาษาไม่เป๊ะก็ตาม ผมเชื่อว่า

ประยุทธ์น่าจะเป็นนายกฯ คนสุดท้ายที่พูดอังกฤษไม่ได้ เพราะว่านา

ยกฯ ต่อไปจะอายุน้อย และก็จะพูดอังกฤษได้หมดแล้ว

นี่คือสเปกผู้นำาที่ “ทักษิณ” พูดไว้ก่อน ส่งลูกสาวไปคุมพรรค

เพื่อไทย ๒ วัน 

๗ ข้อข้างบน แม้จะไม่ตรงกับ “อุ๊งอิ๊ง” ในบางข้อ เช่น  คนเจน 

X  เพราะ “อุ๊งอิ๊ง” เป็นคน เจน Y แต่ไม่ใช่ประเด็นที่จะตัดสินอะไร 

เพราะสิ่งที่ “ทักษิณ” สื่อออกมาในภาพรวมคือ ผู้นำาคนต่อไป

ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ เข้าใจเศรษฐกิจ พูดภาษาอังกฤษได้ดี 

และ “ทักษิณ” มองว่า นั่นคือ “อุ๊งอิ๊ง”

ภาพนี้แตกต่างจากที่เคยชู “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” thank you 

three times อย่างชัดเจน

ฉะนั้นเบื้องต้นนี่คือคำาประกาศ นโยบายพรรคเพื่อไทย  ภายใต้

การนำาของ “อุ๊งอิ๊ง”

“ทักษิณ” เตรียมเรื่องนี้มานาน และประกาศออกมาหลัง ลูก 

สาวคนเล็กอายุครบ ๓๕ ปี เพียง ๒ เดือนเท่านั้น 

แม้จะกระแนะกระแหนการใช้ภาษาอังกฤษของ “ลุงตู่”  บ้าง 

แต่ไม่ได้สร้างศัตรูทางการเมืองเพิ่ม   

แต่มันก็เกิดความผิดพลาดขึ้น จากตัว “อุ๊งอิ๊ง” เอง 

เปิดตัวเซอร์ไพรส์แต่ติดลบ 

ความฝัน “ปฏิรูปการศึกษา” ของ “อุ๊งอิ๊ง” กลายเป็นเรื่องขว้าง

งูไม่พ้นคอ 

ปมข้อสอบเอนทรานซ์ปี ๔๗ รั่ว ที่ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร 

อาจารย์ประจำาภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา 

วิทยาลัย หยิบยกขึ้นมา กลายเป็นอดีตที่ตามหลอน “อุ๊งอิ๊ง” ตั้งแต่ก้าว

แรกที่เข้าสู่การเมือง 

“...ปมปริศนาความไม่เสมอภาคและความอยุติธรรมทางการ

ศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรณีข้อสอบ Entrance ปี ๔๗  รั่ว

แพทองธาร คะแนนสูงมหัศจรรย์ เมื่อคะแนน Ent ครั้งนั้น

ออก ผลการสอบของลูกสาวนายกฯ เทียบกับครั้งแรกตะลึง ภาษา

ไทย จาก ๕๒ เพิ่มเป็น ๗๒, สังคม จาก ๔๑.๒๕  เพิ่มเป็น ๖๗.๕, 

ภาษาอังกฤษ จาก ๖๔ เพิ่มเป็น ๘๔,  คณิตศาสตร์ ๒ จาก ๒๗ เพิ่ม

เป็น ๖๓...”

“อุ๊งอิ๊ง” เข้าสู่รั้วสิงห์ดำาแห่งจามจุรี โดยมีข้อครหาตามติด

เป็นเงาว่า คณะกรรมการออกข้อสอบนามว่า “วรเดช จันทรศร” 

ได้นำาข้อสอบเอนทรานซ์ในปีนั้นจากโรงพิมพ์ มาให้ “อุ๊งอิ๊ง” อ่าน 

จนสามารถสอบผ่านวิชาต่างๆ ด้วยคะแนนสูงมหัศจรรย์ 

และความจริงในขณะนั้นคือ คณะกรรมการตรวจสอบกรณี

ปัญหาข้อสอบเอนทรานซ์ปี ๔๗ ที่มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็น

ประธาน ได้สรุปพฤติกรรมของ “วรเดช จันทรศร” ว่า... 

...มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ราช 

การไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และฐานไม่ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  ม.๘๕, ๙๑ แห่ง 

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕...

แต่...คณะรัฐมนตรีที่นายกฯ ชื่อ “ทักษิณ” นั่งหัวโต๊ะ มีมติ

เมื่อปี ๒๕๔๘ แต่งตั้ง “วรเดช จันทรศร” ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรี 

ครับ...เด็กๆ สมัยนี้คงไม่เคยได้ยินข่าวความมหัศจรรย์ที่สร้าง

ขึ้นสมัย “ทักษิณ” 

ก็รับทราบไว้นะครับ

วันก่อนอธิบายพลังประชารัฐ โดยเอาทฤษฎีเคออสมาโม้ 

วุ่นวาย แต่มีระเบียบ

แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ 

ก็บอกแล้วว่าอย่าคิดว่าทหารโง่ เล่นการเมืองไม่เป็น

เขาเล่นเป็น แต่เป็นการเมืองระดับขงเบ้ง 

ไม่ใช่การเมืองแบบจำาอวด 

ย้ำากันอีกทีนะครับ ทุกมุ้งในพลังประชารัฐเองก็รู้หมด แต่

ต้องเล่นไปตามน้ำา เพราะมันทำาอะไรได้ไม่มากกว่าที่ทำาไปแล้ว 

“๓ ป.” เขาใช้หลักการ แบ่งแยกแล้วปกครอง  

ไม่ให้กลุ่มไหนมีอิทธิพลเหนืออีกกลุ่ม 

พูดง่ายๆ คือให้คานกันอยู่แบบนั้น เพียงแต่คนคุมเกมต้อง

เก่งจริง เพราะเท่ากับอยู่บนหลังเสือ

“๓ ป.” แบ่งหน้าที่กันทำา การจัดระเบียบบางทีจึงถูกมองเป็น

ความขัดแย้ง 

แต่วันนี้จบแล้ว.

ข้อสังเกต

หญิงเรียนมากยากจนมนตร์เสน่ห์

หันเห ความเป็นอยู่ แบบผู้หญิง

งานครัว มิได้ครึ่ง การพึ่งพิง

มักชอบว่ิง วุ่นออก ไปนอกเมือง

หญิงเรียนมากยากเย็นการเป็นแม่

มักเรียนรู้ เหลียวแล นอกเรื่อง

ความตั้งใจไหลรินสิ้นเปลือง

มารยาทขาดเครื่องควบคุม

ชรินทร์ อินเพลง? โทโส โมโห

ว่ากันว่า ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ มีบุคลิกน้ำา

เสียงช่างฝัน เมื่อมีกัลยาณมิตรแฟนคลับติดตามแน่นเหนียว 

แลมักส่งบทความมาหาสู่อยู่เสมอๆ (โดยเฉพาะ วัชรทัศน์ ใน

ไทยโพสต์) จึงชวนนึกว่าดูชรินทร์ จักโกรธใครไม่เป็น  แล้วหาก

ร้องเพลงออกมา ประสาชรินทร์ อินเพลง? โทโส จักเป็นเช่นไร 

หลังจากนึกอยู่นาน ลาก่อนความรัก เห็นจักโทโสขึ้นเป็นมั่นคง 

ถ้าดูจากคำาร้อง ก็ช่างเป็นกลบทนัก (ถอดจากความจำาด้วยหู?)

“ลาก่อนความรักที่ฉันเคยมี ลาก่อนความดีที่ฉันเคยหวัง

ลาก่อนความทุกข์ที่สมประดัง ลาก่อนเพราะความ

หวังมลาย

ลืมเถิดดวงใจที่ไร้ความรัก ลืมเถิดใจภักดิ์ที่มักแหนงหน่าย

ลืมเถิดความฝันที่มันลืมง่าย ลืมเถิดความหมายที่คล้าย

อาดูร

เธอมีความสวยและรวยคนทัก ฉันมีใจภักดิ์และรักเทิด 

ทูน

เธอมีความรู้ที่คนเกื้อกูล ฉันจึงต้องสูญสิ้นศรัทธา

ลาก่อนความรักจากเธอคนดี ลาก่อนชาตินี้สิ้นที่เสน่หา

ลาก่อนความฝันวิมานโสภา ลาก่อนจนกว่าชีวามลาย”

ด้วยประโยคเพลงมีลักษณะขนาน ลาก่อน/ลืมเถิด/เธอ ฉัน 

เธอฉัน/ลาก่อน ถ้าดูแต่คำาร้องก็มิปรากฏโทโสอันใด ต้องฟังน้ำา

เสียงท่วงทำานอง โดยเฉพาะในบทท่ี ๓ เธอฉัน สองประโยคแรก

ก็ปกติ สองประโยคหลังข้ึนเสียงสูงออกเสียงมาดังๆ ต่างไรจาก

โทโสได้เล่า บทสุดท้าย ลาก่อนจึงลาก่อนจริงๆ อีกเพลงหน่ึงนึกได้

ก็คือ ผู้ชนะสิบทิศ เห็นจากคำาร้องตรงๆ อันว่า “เจ็บใจคนรักโดน

รังแก ข้าจะเผาเมืองแปร ให้มันวอดวาย จะตายให้เขาลือชาย 

ว่านามชื่อกูผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศ.....ผู้..ชนะ..สิบ..ทิศ” แปลก

โทโสอันข้ึนสูง พาโมโหมากก็จริง แต่นามชื่อกูผู้ชนะสิบทิศ กลับ

ค่อยๆ บางลง เลือนหาย แล้วลากยาว เน้นทีละคำา ออกเศร้าแทน 

สติกระมังลึกในแก่นสาร น้ำาเสียงชรินทร์มีลางอย่างแตกออก ขจัด 

ขจาย ยากใคร่ครวญครุ่นคิด ถนัดถน่ี ถ่างใดถ่างเดียว

**หมายเหตุ เพลงลาก่อนความรัก ร้องบทกลอนที่ ๑-๒-

๓-๔ แล้วย้อน ๓-๔ จึงจบเพลง ต้องฟังครบคำากลอน ๑-๒-๓-๔ 

ก่อน จึงรู้เป็นโทโส แลถึงรส ๓-๔ ย้อนยอก?**

สุรพล  บัณฑุเศรณี

 

คนรุ่นก่อนแต่งเพลงมีสัมผัสนอกสัมผัสใน ภาษาสละสลวย 

ชวนฟัง น่าเสียดายครับ สิ่งเหล่านี้คนรุ่นหลังไม่ค่อยให้ความ

สนใจมากนัก เน้นศัพท์สแลงมากเกินไปจนไม่สามารถสื่อสารให้

เข้าใจกันทุกคนได้ ผมจึงไม่แปลกใจเพลงของคุณชรินทร์ นันท

นาคร หรือของท่านอื่นๆ ในอดีต จึงไม่ใช่แค่เพลง แต่มีจิต

วิญญาณ มีอารมณ์อยู่ในเพลง จึงมีความเป็นอมตะของเพลง

จวบจนทุกวันนี้.

ขอโทษชวด ‘ลิซ่า’

แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็มีหลายมุมมอง แล้วท้ายท่ีสุด

ก็ต้องใช้มนุษย์ตัดสิน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์คนนั้นจะใช้มุมมอง                        

ไหน เหมือนกรณีซุกหุ้นแบบบกพร่องโดยสุจริต ที่ครั้งนั้นท่าน                                                                              

เปาใช้หลักรัฐศาสตร์นำาหน้านิติศาสตร์ เพราะเชื่อว่าโทน่ีบกพร่อง

จริง แต่ไม่มีเจตนา (ฆ่าโดยพลั้งเผลอ) แต่ก็ยังต้องใช้ก๊อกสอง

ในการวินิจฉัย (ประธานออกเสียงสองครั้ง เพราะครั้งแรกเสมอ

กัน) กรณีของ ส.ส.บัญชียุบพรรคแล้วย้ายพรรคนี้ ผมแบ่งมุม

มองออกเป็นสองมุมมอง มุมมองแรกสิ้นสภาพ ส.ส.หรือไม่ 

ซึ่งถ้าพิจารณาตามบทบัญญัติการสิ้นสภาพ ส.ส.แล้วก็

คงไม่พบว่า ส.ส.ผู้นี้ต้องพ้นสภาพ เพราะเป็นกรณีแรกที่เผา

บ้านตัวเองแล้วไปขออาศัยบ้านคนอื่นอาศัย มุมมองที่สอง มี

คุณสมบัติของ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือไม่ คาดว่าตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก ๗:๒ คงจะไม่นำาเรื่องนี้มาพิจาร 

ณา เพราะเมื่อ กกต.รับรองสถานภาพ ส.ส.ของนายคนนี้แล้ว 

ก็ถือว่าสถานภาพ ส.ส.ของนายคนนี้ยังคงอยู่ เพราะไม่พบว่า

ผิดบทบัญญัติข้อใด (ตาย ลาออกฯ) ก็ยังคงสภาพ ส.ส.บัญชีฯ 

เหมือนเดิม แต่ความถูกต้องและความเหมาะสมในการดำารง

ตำาแหน่ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อน้ันเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แล้ว                                                                                          

ยังไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรม เช่น ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี

รายชื่อพรรคการเมืองใหม่ที่สมัครเข้าสังกัด

ดังนั้นการถือสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคหนึ่งมาสวม

บัญชีรายชื่อของอีกพรรคหนึ่ง น่าจะต้องมีบทบัญญัติไว้ในกฏ

หมายลูกอย่างชัดเจน เพราะจะเป็นบรรทัดฐานการเมือง เพราะ

ยุบพรรคสมาชิกสภาพไม่สิ้น แต่ลาออกต้องสิ้นสมาชิกสภาพ 

กรณีนี้ต้องเป็นกรณีศึกษา เพราะถ้าเกิดกรณีพรรคการเมืองถูก

ยุบเพราะต้องคำาพิพากษา ส.ส.ทั้งระบบบัญและเขตจะต้องพ้น

สภาพหรือไม่ หรือสามารถย้ายพรรคได้ตามเสรี เพราะเมื่อร่วม

กระทำาผิดก็ต้องรับผิด มิใช่ให้กรรมการบริหารพรรคต้องรับผิด

ชอบเท่านั้น เพราะกรรมการบริหารพรรคส่วนใหญ่ก็เป็นนอมินี

ของเจ้าของพรรคทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม สมมุติฐานของผมนั้นปราศจากทฤษฎีใดๆ  

เพราะผมไม่มีวุฒิความรู้ทางกฎหมายเลยครับ.

คีบอร์ดชรา

 

“เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” “ผีเส้ือขยับปีกทำาให้เกิด                                                                     

พายุ” คิดว่าหลายคนคงผ่านหูผ่านตาประโยคน้ีมาแล้ว ดูเหมือน

ไร้ระเบียบ แต่มีระบบ ทฤษฎีเคออสถูกนำาไปอธิบายถึงความ

เปลี่ยนแปลงได้หลากหลายครับ แต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงความวุ่น 

วายเสียมากกว่า 

ในอดีตก็มีการอธิบายความวุ่นวายของการเมืองไทยด้วย

ทฤษฎีเคออส การเมืองที่มีแต่ความยุ่งเหยิง ขัดแย้ง แต่ก็มีจุด 

จบ เช่นที่พรรคพลังประชารัฐกำาลังประสบอยู่ตอนนี้ คือกำาลัง

เปลี่ยนผ่านเข้าสู่กฎเกณฑ์ใหม่ ภายใต้ภาวะใหม่ ก่อนที่ทุกอย่าง

จะคงที่เข้ารูปเข้ารอย.

พิพัฒน์ รัชกิจประการ
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
รวบนักค้ายากว่าล้านเม็ดพร้อมรถยนต์

เชียงราย • พันเอกสุดเขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

ม้าที่ 3 กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำาลังผาเมือง ร่วม

กับกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำารวจปราบปราม

ยาเสพติด ติดตามขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดอย่างใกล้ชิด จนทราบจาก

แหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำาเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่

ตอนใน ด้านจังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ได้จัดกำาลัง 

1 ชุดปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำารวจจากกองบังคับการปราบปรามยาเสพ

ติด 3 กองบัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด และชุด ตข.ขกท.กกล.ผา

เมือง เฝ้าติดตามกลุ่มขบวนการดังกล่าว กระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 

คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กว่า 1,000,000 เม็ด 

และรถยนต์  1 คัน บริเวณใกล้สี่แยกแม่กรณ์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการจับกุม ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้า

ที่ 3 กองกำาลังผาเมือง ยังคงจัดกำาลังเพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่ง

ผิดกฎหมาย  รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุม

การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่

จับเว็บพนันออนไลน์ลิงก์บ่อนเพื่อนบ้าน

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 พล.ต.ต.ชัชชัย วงศ์สุนะ  ผู้บังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตรวจคนเข้าเมือง

มุกดาหาร, พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร นำา

หมายค้นศาลจังหวัดมุกดาหารเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่  

49/5 ถ.ตาดแคนพัฒนา อ.เมืองมุกดาหาร จับกุมเครือข่ายทำาเว็บไซต์พนัน

ออนไลน์ พบชาวลาว 5 ราย และคนไทย 4  ราย รวม 9 ราย พร้อมของ

กลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 9  เครื่อง, จอคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง, คอมพิวเตอร์

แบบพกพา 2  เครื่อง ซึ่งเปิดเว็บพนันออนไลน์ IMI 456 ส่วนเงินหนุนเวียน

เจ้าหน้าที่กำาลังตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทั้งนี้ ตำารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

สืบทราบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเครือข่ายทำาเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดย

สืบสวนตรวจสอบข้อมูล สถานที่เล่นพนันออนไลน์ พบว่าสถานที่ดังกล่าว

เปิดให้พนักงานคนกลางคอยให้บริการระหว่างเว็บไซต์พนันกับผู้เล่นทาง

อินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดย

เบื้องต้นเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวได้ลิงก์กับบ่อนการพนันในประเทศเพื่อน

บ้าน ด้าน  พล.ต.ต.ชัชชัยกล่าวว่า หลังตรวจค้นอาคารพาณิชย์พบมีการ

ลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมเรื่องเทคโนโลยี มีการ

เชื่อมต่อแนวชายแดนของฝั่งสะหวันนะเขต  ขณะนี้ตำารวจตรวจคนเข้า

เมือง ตำารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าทำาการตรวจสอบผู้กระทำาความผิด

และขยายผลดำาเนินคดีต่อไป

กวาดล้างนักซิ่งวัยละอ่อนยึด จยย. 150 คัน

ขอนแก่น • เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 ที่ สภ.เมืองขอนแก่น  พ.ต.อ.ธนาวัชร ดี

บุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปรีชา เก่ง

สา ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวผลการกวดขันจับกุมและตรวจ

ยึดรถจักรยานยนต์ และท่อไอเสียที่มีการดัดแปลงสภาพให้มีผลเสียงดัง ตาม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถ  ตามแผนปฏิบัติงานตลอด

ทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น โดยสามารถจับกุมและดำาเนินคดี

ผู้ต้องหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ฐานความผิดการดัดแปลงสภาพรถ ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ขับ

รถหวาดเสียว ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต  ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ 

และความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก รวมจำานวนทั้งหมด 150 คัน และ

ทำาการตรวจยึดท่อไอเสียดัดแปลงจำานวน 100 ท่อ พ.ต.อ.ธนาวัชรกล่าว

ว่า สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้กำาชับให้ทุกพื้นที่กวดขันจับกุมเด็กซิ่ง เด็ก

แว้น โดยที่กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค 4  โดย พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ 

ผบช.ภ.4 ได้กำาชับให้ทุกสถานีระดมกำาลังกวดขันจับกุมผู้กระทำาความผิด

อย่างเข้มงวดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่ามีคนใช้รถดัดแปลงสภาพ

เสียงดังอยู่พอสมควร ในช่วงดึกมักมาก่อเหตุส่งเสียงรบกวนชาวบ้านให้ได้

รับความรำาคาญ ซึ่งเจ้าของรถจะถูกดำาเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท

หวาดเสียว หรือสร้างความเดือดร้อนรำาคาญ กีดขวางทางจราจรและมีการ

ดัดแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งมีอัตราโทษปรับ

สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท.

12

ทลายโกดังเก็บรถรับจำานำา

พิษณุโลก • ตำารวจสอบสวนกลางโดยกอง

ปราบปรามทลายโกดังเก็บรถรับจำานำา รวบ

เครือข่ายนายทุนปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด 

หลอกล่อผ่านทางเฟซให้ผู้เสียหายกู้เงินได้

ง่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบมีเงินหมุนเวียน

กว่า  49 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ที่โกดังไม่มีเลขที่ ม.5 ถ.มิตรภาพ 

ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.วิวัฒน์  

ชัยสังฆะ, พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม, พล.ต.ต. 

สันติ ชัยนิรามัย  รอง ผบช.ก.พร้อมด้วยเจ้า

หน้าที่ชุดจับกุม ได้ร่วมแถลงข่าวการจับกุม

นายทุนรับจำานำารถ คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า

ที่กฎหมายกำาหนด โดยยึดรถของกลางทั้งรถ

จักรยานยนต์ และรถยนต์ได้เป็นจำานวนมาก

พล.ต.ท.จิรภพให้สัมภาษณ์ว่า กอง

บัญชาการตำารวจสอบสวนกลางโดยกอง

บังคับการปราบปราม ได้ทำาการสืบสวนหา

ข้อมูลผ่านทางออนไลน์จนกระทั่งทราบว่า

เพจ  Facebook ชื่อ “รับจำานำารถ พิษณุโลก 

อนุมัติง่าย วงเงินสูง  carformoney” มี

พฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบให้บุคคล

ทั่วไป โดยให้ลูกหน้ีนำารถมาค้ำาประกัน ต่อ

มากองกำากับการ  กองบังคับการปราบปราม

ได้ทำาการตรวจสอบ จนกระทั่งพบว่าเพจดัง

กล่าวมีการรับจำานำารถและเรียกดอกเบี้ยเกิน

กว่าที่กฎหมายกำาหนดจริง เมื่อทำาการสืบสวน

โดยละเอียดจึงทราบว่า กลุ่มนายทุนได้นำา

รถที่ ได้จากการรับจำานำามาเก็บรักษาไว้ที่

โกดังแห่งนี้ และเมื่อเฝ้าสังเกตการณ์พบว่ามี

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ขับขี่เข้าออกบริเวณ

โกดังแทบทุกวัน ลักษณะมีพิรุธต้องสงสัย 

จึงได้ยื่นคำาร้องขอหมายค้นต่อศาล 

จากนั้นนำาหมายค้นศาลจังหวัดพิษณุโลกที่ 

201/2564 ลง 13 ก.ย.64 มาตรวจค้นโกดัง

รวบนายทุนเงินกู้ดอกโหด

ไม่มีเลขที่ดังกล่าวในวันที่ 14 ก.ย.64 ผลการ

ตรวจค้นพบรถยนต์ 84 คัน รถจักรยานยนต์ 

79 คัน รวม 163 คัน  จอดซุกช่อนอยู่ภายใน

โกดังดังกล่าว โดยมีนายแชมป์ อายุ  30 ปี, 

นายเขต อายุ 38 ปี และนายเวฟ อายุ 20 ปี 

(ขอสงวนชื่อ-สกุลจริง) แสดงตัวเป็นผู้ครอบ

ครองโกดัง

จากการสืบสวนสอบสวน นายเขตและ

นายเวฟให้การรับสารภาพว่า ตนเป็นลูกจ้าง

ของนายแชมป์ มีหน้าที่รับรถจากลูกค้ามา

เก็บรักษาไว้ภายในโกดัง เมื่อลูกค้าจะไถ่รถ

คืนก็จะนำาไปส่งมอบตามจุดที่นัดหมาย ได้ค่า

ตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

ด้ านนายแชมป์และนายหยิ มรั บ

สารภาพว่า ตนร่วมกันปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้ให้

ลูกค้าทั่วไปผ่านเพจ Facebook ดังกล่าวจริง 

คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน คิดค่า

จอดรถจักรยานยนต์ 300-500 บาท รถยนต์ 

2,000 บาทต่อครั้ง  โดยหักดอกเบี้ยและ

ค่าจอดจากการกู้เงินครั้งแรกกับลูกค้าทันที 

โดยนายหยิมทำาหน้าที่เป็นนายทุน ส่วนนาย

แชมป์ เป็นผู้จัดการเรื่องการติดต่อ โอนเงิน

และทวงเงินลูกค้า โดยนายแชมป์จะได้ส่วน

แบ่งจากนายหยิมคิดเป็นร้อยละ 3 ของกำาไร

ที่ได้รับ ส่วนโกดังเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล

อื่น ซึ่งพวกตนได้เช่ามาเก็บรักษารถจำานำาจริง 

โดยเจ้าของคิดค่าเช่าเดือนละ 33,000 บาท

พล.ต.ท.จิรภพกล่าวอีกว่า จากการ

ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีธนาคาร

ที่กลุ่มนายทุนใช้ในการกระทำาความผิด ตั้งแต่ 

1 ม.ค.63 ถึงปัจจุบันมียอดเงินหมุนเวียนรวม 

49,416,460 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล

เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เปิดให้มี

การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ที่เหมาะสมและเป็น

ธรรมเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2  ฝ่าย คือ

ผู้นำารถมาจำานำา (ลูกหนี้) และกลุ่มผู้ที่รับจำานำา

รถ  (เจ้าหนี้) แม้การรับจำานำารถเรียกดอกเบี้ย

เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดจะเป็นความผิด

ก็ตาม แต่มูลหนี้ที่เกิดขึ้นลูกหนี้ยังมีภาระที่

ต้องชำาระคืน จึงเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และ

ลูกหนี้มีการเจรจาประนอมหนี้และคืนรถให้

แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำานาจ 

และสามารถคืนรถให้แก่ประชาชนได้จำานวน  

46 คัน (ทำาสัญญาประนอมหนี้หรือสัญญา

เงินกู้ฉบับใหม่)/ อยู่ระหว่างการเจรจาไกล่

เกลี่ยของบริษัทไฟแนนซ์, เจ้าหนี้และลูกหนี้ 

จำานวน 104 คัน/อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ความถูกต้องของตัวรถจากศูนย์พิสูจน์หลัก

ฐานและกรมการขนส่งทางบกจำานวน 13 คัน

ส่วนคดีอาญานั้น ได้ดำาเนินการแจ้ง

ข้อกล่าวหาแก่นายหยิม, นายแชมป์, นายเขต 

และนายเวฟ “ร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน

โดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด

ไว้” ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปสำานวนการสอบ 

สวนเสนอพนักงานอัยการเพื่อดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป.

เพชรบุรี • อช.แก่งกระจานเปิดพะเนินทุ่ง 

1 พ.ย.ต้อนรับลมหนาว สัมผัสทะเลหมอก 

ในพื้นที่มรดกโลกแห่งใหม่ของไทย  คุมเข้ม

มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่

หลังจากประกาศปิดปรับปรุง เส้น             

ทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง  อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  พื้นที่

มรดกโลกแห่งใหม่ของไทยมาเป็นเวลา

ประมาณ 3 ปี  โดยวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้ 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะเปิดให้นักท่อง

เที่ยวขึ้นไปสัมผัสทะเลหมอกและลมหนาวที่

เขาพะเนินทุ่ง สถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศดี 

มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีทะเลหมอกสวยๆ 

เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน

นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ต้องยอมรับ

ในช่วงเวลากว่า 3 ปีที่ปิดป่าเพื่อรักษาระบบ

นิเวศน์ดีขึ้นมาก ซึ่งการเปิดเส้นทางท่องเที่ยว

พะเนินทุ่งครั้งนี้ ไม่ ได้เปิดทั้งหมดเต็มร้อย

เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม เพียงแต่เปิดพื้นที่ใน

ส่วนที่เป็นนันทนาการ ในขณะเดียวกันบาง

พื้นที่จะสงวนไว้เพื่อทางวิชาการ และต้อง

คำานึงทั้งเรื่องการลดการรองรับรถที่ขึ้นไป  

จำานวนนักท่องเที่ยวที่สามารถขึ้นไปได้ จำานวน

เต็นท์ ต้องลดจำานวนลงมาให้เหลือ 150 คน 

ส่วนคนที่ขึ้นไปมีการจำากัดจำานวน 500 

คนต่อวัน  สามารถพักค้างแรมได้เพียง 150 

คน ส่วนจำานวนคนที่เหลือนั้นให้ไปท่องเที่ยว

แบบมาเช้าเย็นกลับ และเข้มงวดในเรื่อง

มาตรการโควิด-19 โดยนักท่องเที่ยวต้องได้

รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่น้อยกว่า 14 วัน 

และมีผลตรวจยืนยันในระยะเวลา 72 ชั่วโมง 

นอกจากนั้นต้องมีการสวมแมสก์ ล้างมือ

ด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จะมีวางไว้บริการเป็น

นครศรีธรรมราช • ผู้การเมืองคอนเซ็น

ทันทีให้ รอง ผกก.มือสังหารสองผัวเมียรับ

ซื้อน้ำายาง จ.ตรัง ออกจากราชการไว้ก่อน

หลังชิงเข้ามอบตัว ลั่นเชื่อมีข้อมูลที่เชื่อได้

ว่าร่วมกระทำาความผิดจริง

จากกรณีที่มีคนร้ายขับรถกระบะประ 

กบรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีเงิน ทะเบียน 

ขก 720 สุราษฎร์ธานี ก่อนใช้ปืนสงคราม 

เอ็ม16 กราดยิงจนรถเสียหลักชนต้นไม้ข้าง

ถนนเพชรเกษม 403 สายตรัง-ทุ่งสง ช่วง

หน้าสนามกีฬาชนไก่ควนเมา ม.2 บ.ต้นเลียบ 

ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ทำาให้  น.ส.วราภรณ์                                                            

เพียรดี หรือเอ๋ อายุ 39 ปี และนายวีระยุทธ์ิ       

ขุนอินทร์ หรือสุกิจ อายุ 39 ปี สองสามี

ภรรยารับซื้อน้ำายางพาราสดเสียชีวิต และ

บุตรชายวัย 14 ปี ไม่ได้ โดนคมกระสุน แต่

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนอาการสาหัส เหตุ

เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา 

ต่อมาศาลจังหวัดตรังออกหมายจับผู้

ต้องหา 3 คน  ประกอบด้วย พ.ต.ท.วริทธิ์

ธร ประสิทธิ์ชัย อายุ 48 ปี รองผู้กำากับการ

สืบสวน สภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช, 

นายจิรศักดิ์ กลับขัน อายุ 58 ปี และนาย

ชำานิ ชำานาญกิจ อายุ  45 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.2  

ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 

โดยเมื่อวันที่ 28 ต.ค. ขณะที่ พล.ต.ท.นันท

เดช  ย้อยนวล ผบช.ภ.9 แถลงความคืบหน้า

คดีปรากฏว่า พ.ต.ท.วริทธิ์ธร ประสิทธิ์ชัย 

ได้ชิงเข้ามอบตัวกับ พล.ต.ต.สมชาย  ซื่อต่อ

ตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ

ได้ประสานให้พนักงานสอบสวน สภ.รัษฎา 

จ.ตรัง นำากำาลังตำารวจมารับตัวไปดำาเนินคดี

ตามกฎหมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าในคดีนี้เมื่อวันที่ 29                                                          

ต.ค.64 ที่กองบังคับการตำารวจภูธรนครศรี 

ธรรมราช พล.ต.ต.สมชายเปิดเผยว่า  ขณะ

นี้ตนได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย

ร้ายแรง และมีคำาสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อนแล้ว มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วน

ผลการสอบสวนทางวินัยจะได้ความว่า

อย่างไรต้องรอดูต่อไป แต่ในชั้นนี้ให้ออก

จากราชการไว้ก่อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ

ราชการ เนื่องจากเรามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า

เขาน่าจะกระทำาความผิด เราต้องดำาเนิน

การตามระเบียบ เพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่า

เราไม่ได้เข้าข้างตำารวจก็ต้องดำาเนินการ

ไปตามขั้นตอน ซึ่งการสอบสวนทางวินัย

เริ่มต้นแล้ว ส่วนรายละเอียดจะปรากฏ

ชัดมาเรื่อยๆ ขอเวลาอีกนิด” ผบก.ภ.จว.

นครศรีธรรมราชกล่าว.

ให้ออกราชการ‘รองผกก.’

มือฆ่าผัวเมียรับซื้อน้ำายาง

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 ที่หน้าตึกหน่วย

ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.2 (เขาน้อย) ต.บ้าน

สวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี พล.ต.ต.ธีรเดช 

ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.ภ.2 ร่วมกับสำานักงาน 

ป.ป.ส.ภาค 2 และสรรพสามิตชลบุรี แถลง

ข่าวการขยายผลจับกุมยาเสพติด เครือข่ายยา

เสพติด “แก๊งเหลือเชื่อ” โดยเปิดการปฏิบัติ

การ “ฟ้าสาง” ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้า

หมายของกลุ่มนายสมชาย หรือจิ๊บ ประเสริฐ 

กับพวก รวมทั้งหมด 6 เป้าหมายในพื้นที่ 

จ.ชลบุรี

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2563 ตำารวจ สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี ได้

ร่วมกันจับกุมนายวีระยุทธ หรือวัต  ประชุม

สาย อายุ 31 ปี พร้อมด้วยของกลางยาบ้า 

51,800  เม็ด เคตามีน 1.011 กิโลกรัม และ

ไอซ์ 10.604 กรัม หลังจากนั้นจึงได้ขยายผล

จนทราบว่า นายสมชาย หรือจิ๊บ  ประเสริฐ 

อายุ 32 ปี เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ใน

พื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ระหว่าง

การหลบหนี และยังพบว่ามีเครือข่ายจำานวน

มากในพื้นที่ภาคตะวันออก จึงได้ขออนุมัติ

ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดชลบุรีเพื่อดำาเนิน

การตรวจค้นและจับกุมเป้าหมายบุคคล และ

ยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการใน

การปราบปรามผู้ประทำาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พ.ศ.2534

ผลจากปฏิบัติการกวาดล้างสามารถ

จับกุมนายณรงค์ฤทธิ์ หรืออาร์ต ประเสริฐ

วงษ์ อายุ 30 ปี ในข้อหาประกอบกิจการสิน

เชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และปล่อยเงินกู้ โดย

เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมาย

กำาหนด นายรุ่งฤทธิ์  จำาลองปั้น อายุ 37 ปี 

ในข้อหาลักลอบผลิตกัญชาโดยผิดกฎหมาย 

พร้อมทั้งยึดทรัพย์สินของนายสมชาย หรือ

จิ๊บ  ประกอบไปด้วย รถยนต์หัวลาก 3 คัน, 

รถยนต์ 5 คัน, รถจักรยานยนต์ 2 คัน, ทอง

รูปพรรณจำานวนหนึ่ง, เงินสด 350,000 บาท 

รวมทั้งเงินในบัญชีและบุหรี่ต่างประเทศ 

รวมทรัพย์สินที่ ยึดได้ ในครั้ งนี้ประมาณ 

14,245,915 บาท

หลังจากนั้น พล.ต.ต.ธีรเดชกล่าวว่า 

การกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดแก๊งเหลือ

เชื่อในครั้งนี้ เริ่มมาจากการจับกุมยาบ้าเพียง

กว่า 5 หมื่นเม็ด หลังจากนั้นได้ทำาการขยาย

ผลจนกระทั่งสามารถยึดทรัพย์สินได้เกือบ 15 

ล้านบาท โดยใช้เวลาสืบสวนสอบสวนนาน

เกือบ 1 ปี อย่างไรก็ตามในฐานะที่ตนเองมา

รับผิดชอบสืบสวนภาค 2 จะต้องดำาเนินการ 

กวาดล้างยาเสพติดต่อไป

ส่วนการติดตามกลุ่มมือปืนช่วงการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ซึ่ง

อาจจะมีความรุนแรงถึงขั้นลงมือฆ่ากันตาย 

พล.ต.ต.ธีรเดชกล่าวว่า หากจะกล่าวถึงแก๊ง

มือปืนหรือซุ้มมือปืนนั้นคงต้องไปมองยุค 90 

แต่ปัจจุบันเป็นยุค 5จีแล้ว คิดว่าซุ้มมือปืน

ในภาคตะวันออกคงจะหมดไปแล้ว อย่างไร

ก็ตามตำารวจไม่ได้นิ่งนอนใจ และติดตาม

ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.มาตลอด 

คิดว่าไม่มีใครกล้าลงมือในภาคตะวันออก.

จับยาบ้า5หมื่นเม็ดยึดทรัพย์15ล้าน

สวนริเวอร์รีสอร์ท เปิดเผยว่า น่าจะเป็น

นิมิตหมายที่ดีหลังจากปิดทำาการไปกว่า 3 ปี 

โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำานวนมากหลั่ง

ไหลมาเที่ยวชมทะเลหมอกที่พะเนินทุ่ง ซึ่ง

จะทำาให้ระบบเศรษฐกิจของแก่งกระจานดี

ขึ้น พ่อค้าแม่ขายหรือผู้ประกอบการจะได้

รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วย สำาหรับตอนนี้รีสอร์ต 

มีการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่อง

เที่ยว ซึ่งมีการคัดกรองผู้เข้าพักตามที่รัฐบาล

กำาหนดเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำาหรับเขาพะเนินทุ่ง เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง และเป็นที่

นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์

ที่สวยงามและอากาศสดชื่นเย็นสบาย โดย

เฉพาะในช่วงตอนเช้าที่สามารถชมทะเล

หมอกได้บริเวณจุดชมวิวของยอดเขา 

อุทยานแห่งชาติได้กำาหนดเวลาในการ

ใช้เส้นทางสายนี้ คือ จะเปิดให้รถขึ้นเขาขาไป 

2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 05.30-07.30 น. และ

ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. สำาหรับขาลงมี 2  

ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. และ

ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำาหรับจุดที่ 2 

ของยอดเขาพะเนินทุ่ง เป็นเขาที่สูงประมาณ 

1,207 เมตรจากระดับน้ำาทะเลปานกลาง การ

เดินเท้าขึ้นยอดเขาพะเนินทุ่งมี 2 เส้นทาง 

เส้นทางแรกเริ่มจากกิโลเมตรที่ 27.5 ของเส้น

ทางสายวังวน-พะเนินทุ่ง โดยเดินข้ามลำาธาร

หลายสายก่อนขึ้นถึงยอดเขา ใช้เวลาประมาณ 

6 ชั่วโมง อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มจากบริเวณ

กิโลเมตรที่ 30 ของเส้นทางสายวังวน-พะเนิน

ทุ่ง  ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง โดยต้องข้ามเนิน

เขาหลายลูก เป็นแหล่งดูนกป่า โดยเฉพาะนก

กะลิงเขียดหางหนามซึ่งหากินในบริเวณใกล้

เคียง ผู้สนใจต้องติดต่อขอเจ้าหน้าที่อุทยาน

แห่งชาติฯ เพื่อช่วยนำาทาง ทั้งนี้สามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติ                                                             

แก่งกระจาน (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) โทร 

ศัพท์ 09-1050-4461, 032-772-311.

อช.แก่งกระจานเปิดพะเนินทุ่ง1พ.ย.
จุดๆ รวมถึงเว้นระยะห่างในการตั้งเต็นท์เพื่อ

ป้องกันโควิด-19 ด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ

อุทยานฯ คอยดูแล สำาหรับการขึ้นชมนั้นใน

ช่วงเช้าจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำารถ

ส่วนตัวขึ้นไป ซึ่งจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบ

ไปกลับ โดยจะต้องใช้บริการรถนำาเที่ยวของ

ชมรมรถนำาเที่ยวเท่านั้น ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น

รถของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นพักค้างแรม สามารถ

นำารถส่วนตัวที่เป็นโฟร์วีลส์ขึ้นไปได้

ด้านนายกรกฤต มโนโชคกวิน นายก

สมาคมท่องเที่ยวแก่งกระจาน เปิดเผยว่า 

ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมรถนำาเที่ยว

ขึ้นชมพะเนินทุ่งที่จัดเตรียมไว้ประมาณ 100 

คัน ซึ่งคาดว่าการกลับมาเปิดในครั้งนี้จะส่ง

ผลดีแก่คนในพื้นที่ ทั้งผู้ประกอบการรีสอร์ต 

พ่อค้า และชาวบ้านที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ด้านนายอุดร จันทร์นาค เจ้าของบ้าน
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7บทความ

อนาคตมาเร็วกว่าที่เราคาดคิด!

มตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์นี้ เห็นข่าว 2 ชิ้น

ที่ทำ�ให้ต้องบอกตัวเองอีกครั้งว่� “โลกจะไม่เหมือนเดิม

อีกต่อไป” เป็นครั้งที่ร้อยครั้งที่พันในช่วงเวล�ไม่กี่ปีที่

ผ่�นม�

ข่�วชิ้นแรกคือบริษัทให้บริก�รเช่�รถชื่อดัง Hertz 

ประก�ศว�งคำ�สั่งซื้อรถไฟฟ้� Tesla รุ่น Model 3 ทีเดียว 

100,000 คัน

ข่�วอีกชิ้นหนึ่งบอกว่� MasterCard บริษัทบัตรเครดิต

ระดับโลกเตรียมจะให้ลูกค้�ใช้เงินสกุล Crypto currencies ได้

ในเร็วๆ นี้

สำ�หรับผมมันแปลว่�ต่อไปนี้รถไฟฟ้�คืออน�คตอย่�ง

ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ

และเงินสกุลดิจิทัลที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกยังมีคว�ม

ลังเลใน “คว�มชอบธรรม” นั้นไม่ช้�ไม่น�นก็จะกล�ยเป็นเรื่อง

ปกติของวิถีชีวิตมนุษย์

เป็นอน�คตที่ไม่อ�จจะหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว�่เร�จะชอบหรือ

ไม่ชอบก็ต�ม

ที่ผมสนใจไม่ใช่เพร�ะมีก�รตีคว�มทันทีว�่

หลัง Hertz ประก�ศซื้อเทสล� 100,000 คัน

-หุ้นเทสล�พุ่ง 12.6%

-เทสล�กล�ยเป็นบริษัทมูลค่� 1 ล้�นล้�นเหรียญฯ

-“อีลอน มัสก์” มีคว�มมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 8.47 แสนล้�นบ�ท

ภ�ยในวันเดียว

-ทรัพย์สินรวมทะย�นไปอยู่ที่ 8.44 ล�้นล�้นบ�ท

แต่เป็นเพร�ะข่�วชิ้นนี้ตอกย้ำ�คว�มจริงที่ว�่รถไฟฟ้�จะ

เป็นวิถีแห่งอน�คต

ไม่ว�่ประเทศไทยเร�จะพร้อมหรือไม่ก็ต�ม

สำ�หรับ Elon Musk เจ้�ของ Tesla เข�กล�ยเป็นมนุษย์

ประหล�ดที่สร�้งคว�มมหัศจรรย์เพร�ะคว�ม “บ�้บิ่น” ที่ไม่

ยอมหยุดนิ่งอยู่กับก�รสร�้งนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวล�

มูลค�่ตล�ดใหม่ของ Tesla หลังข�่วนี้ออกม�พุ่งสูงกว่�

ของบริษัท General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen, 

BMW, Honda และผู้ผลิตรถยนต์ร�ยอื่นๆ รวมกันเสียอีก 

ทันใดนั้นหุ้น Tesla พุ่งขึ้นเกือบ 13% ดีดตัวเหนือระดับ 

1,045 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติก�รณ์ 

หลังจ�กที่ร่วงลงอย�่งหนักในปีที่แล้วท่�มกล�งก�รแพร่ระบ�ดของ

โควิด-19

เช่นเดียวกับ Hertz ซึ่งมีร�ค�หุ้นขยับขึ้นถึง 10% และ

ประก�ศว่�บริษัทมีแผนที่จะจดทะเบียนใน Nasdaq ด้วย

นั่นแปลว่� Elon musk เองวันนี้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง 36.2 

ล้�นเหรียญสหรัฐภ�ยในคืนเดียว 

มูลค่�ทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 289,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ ต�ม

ดัชนี Bloomberg Billionaires ซึ่งม�กกว่�ทรัพย์สินของ Bill Gates 

และ Mark Zuckerberg รวมกันเสียอีก

สำ�นักข�่ว Bloomberg ระบุว่� คำ�สั่งซื้อช็อกโลกของ Hertz 

จะสร้�งร�ยได้ให้กับ Tesla ถึง 4,200 ล�้นเหรียญสหรัฐ 

Elon musk บอกว่�รถยนต์ Tesla รุ่นนี้ที่ข�ยให้ Hertz จะ

คิดร�ค�ต�มปกติโดยไม่มีส่วนลดใดๆ 

แต่ Hertz ปฏิเสธที่จะแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับมูลค่�ของ

ข้อตกลงนี้

ผู้ใช้บริก�รของ Hertz ในสหรัฐและยุโรปจะส�ม�รถเช�่

กาแฟดำ
ผ

ลายปีก่อนสมัยที่ยังโลดแล่นกับความคิดทางการเมือง 

ได้เดินทางไปเยือนเยอรมนีหารือกับผู้นำาการเมืองของ

พรรคเอสพีดี ได้บันทึกมุมมองในเรื่องราวการเดิน

ทางไว้หลายแง่มุม! วันนี้หยิบมาเปิดอ่านดู แม้หลายความคิด

หลายเหตุการณ์เปลี่ยนไปมาก แต่ภาพรวมยังไม่เก่าแม้กาล

เวลาผ่านมานับสิบปี เลยหยิบมาอ่านอีกครั้ง...

หลังเสวน�กับผู้แทนร�ษฎรของเยอรมนี เจ�้หน้�ที่

รัฐสภ�ได้นำ�เยี่ยมชมตึกรัฐสภ�แห่งช�ติ อ�ค�รใหม่ที่ชื่อ “ไรซ์

ท�คก์” สถ�ปัตยกรรมที่มีโดมโปร่งแสงใสเป็นหลังค�ของตึก 

ที่ให้คว�มหม�ยถึงหลักธรรม�ภิบ�ล เป็นสัญญะแบบเดียวกับ

ที่ วิลลี บรานต์ด เฮาส ์สำ�นักง�นใหญ่ของพรรคเอสพีดี ที่

ดูแล้วมันมีพลัง ทำ�ให้เห็น “คว�มพย�ย�มในก�รเดินท�งสู่

ก�รเมืองใหม่ของสหัสวรรษ” 

ก�รเมืองในอดีตของโลก โดยเฉพ�ะโลกตะวันตก 

เป็นก�รเมืองที่ก้�วเดินบนก�รสูญเสีย เต็มไปด้วยคร�บเลือด

และน้ำ�ต� ขัดแย้งและฟ�ดฟันกันด้วยคว�มรุนแรงและก�ร

รุกร�น เมื่อสิ้นยุคก�รเมืองในอดีตแบบสงคร�ม โลกก็เข�้สู่

ก�รเมืองที่แข่งขันก�รค้� อิงกับธุรกิจผลประโยชน์และก�รชิง

ก�รนำ�! 

ฉันท�มติวอชิงตันเป็นต้นแบบก�รเมืองที่มุ่งแข่งขัน

ช่วงชิงประโยชน์ใส่ตัว ปัจจุบันอเมริกันเป็นมห�อำ�น�จแต่

ลำ�พัง ก�รแข่งขันในระบบโลกของอเมริกันจึงผสมปนเปกับ

ก�รคุกค�มทำ�ล�ยล�้งต�มสภ�วะอำ�น�จที่มี แหล่งทรัพย�กร

น้ำ�มันของโลกในตะวันออกกล�งถูกทำ�ให้กล�ยเป็นพื้นที่

ภูมิศ�สตร์ก�รเมืองที่มีอันตร�ยแฝงอยู่ทุกวิน�ที

สภ�วะก�รใช้อำ�น�จที่ทรงอิทธิพลของอเมริก�ที่

เคลื่อนไหวโลดแล่นอยู่นั้น ทำ�ให้ยุโรปต้องเร่งรวมตัวกัน ภ�ย

ใต้เป�้หม�ยสำ�คัญคือก�รจัดก�รดุลยภ�พท�งเศรษฐกิจของ

ตัวเองและโลก มุ่งสร�้งคว�มมั่นคงปลอดภัยสำ�หรับยุโรป

และประช�คมโลก ส่งผลให้ทิศท�งก�รเมืองยุโรปยุคใหม่

วันนี้เป็นก�รเมืองที่มุ่งจัดก�รปัญห�ภ�ยในคู่ไปกับก�รสร้�ง

นวัตกรรมก�รบริห�รจัดก�ร ทั้งเศรษฐกิจ ก�รเมือง สังคม สิ่ง

แวดล้อม เพื่อขจัดปัญห�ที่ท�้ท�ยจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์

ย้อนมองสังคมก�รเมืองไทย ยังมีสภ�พไม่ผิดอะไรกับ

โลกยุคปล�ยศตวรรษที่ 18 ที่น�่จะยังคงต้องห�วิธีจัดก�รใหม่

แบบก�้วกระโดด ที่ไม่ใช่ก�้วกระโดดไปต�มก้นมห�อำ�น�จ 

แต่ก้�วกระโดดแบบที่มุ่งสร้�งคว�มเป็นตัวของตัวเอง

คว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�สังคมก�รเมืองเร�อยู่ที่ก�ร

รักษ�คว�มเป็นตัวของตัวเองเอ�ไว้ และจัดว�งตำ�แหน่งแห่งที่

ในกระแสโลก�ภิวัตน์ มุ่งเน้นสร้�งคว�มก้�วหน้�-คว�มมั่งคั่ง

พรั่งพร้อมให้ผู้คนในสังคมที่กำ�หนดขึ้นร่วมกัน ไม่ปล่อยกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึ่งใช้อำ�น�จ ทำ�ให้คนเฉพ�ะกลุ่มได้ประโยชน์ แต่ทิ้ง

ปัญห�ทั้งมวลให้เป็นเรื่องที่สังคมต้องรับผิดชอบร่วมกันแก้ไข

ไปเอง ก�รเมืองใหม่ต้องเปิดกว้�งแบบมีส่วนร่วม ก�รเมือง

ตัวแทนต้องไม่ทำ�ให้แค่นักก�รเมืองในสภ�มีคว�มหม�ยแต่

ฝ่�ยเดียว ต้องเปิดพื้นที่ก�รเมืองสนับสนุนให้สังคมโดยรวม

มีคว�มหม�ยด้วย เพร�ะรัฐสภ�และคนที่ชนะก�รเลือกตั้ง

ไม่ส�ม�รถรับรู้หรือแก้ปัญห�ของสังคมได้หมดทุกสิ่งทุกอย่�ง 

ก�รโฆษณ�ประก�ศตัวเองเกินจริงที่จะรับผิดชอบทุกสิ่ง เป็น

แค่ปร�กฏก�รณ์คว�มป่วยไข้ที่น่�เวทน� 

ก�รสร้�งสันติสุขและคว�มก�้วหน้�ให้สังคมต้องไม่

อยู่แค่ในสภ� หรืออยู่ใต้อำ�น�จของผู้บริห�รประเทศเท่�นั้น 

แต่ต้องพัฒน�เปิดกว้�ง สร้�งสำ�นึกให้รับผิดชอบร่วมกันกับ

ประช�ชนทุกคน รัฐแบบ “เบ็ดเสร็จเด็ดข�ด” ไม่ว่�อยู่ในรูป

แบบใดก็เป็นรัฐที่ล้�หลังโป้ปดมดเท็จ มักผูกเงื่อนปมแสวง

ประโยชน์ไว้แยบยลเสมอ รัฐเผด็จก�รเป็นผลิตผลของคว�ม

เขล� เป็นเงื่อนไขที่จะทำ�ให้สังคมก�รเมืองตกต่ำ�

ก�รพัฒน�ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองทั้งระดับท้องถิ่น

และในพื้นที่ส�ธ�รณะ จะช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้คน-สังคมเข้�ร่วม

ตรวจสอบก�รบริห�ร ก�รพัฒน�ประเทศ เป็นยุทธวิธีที่สร้�ง

คว�มโปร่งใส ดุลและค�นอำ�น�จ ไม่ปล่อยให้คว�มรับผิดชอบ

ผูกข�ดอยู่กับสถ�บันท�งก�รเมืองเท่�นั้น แนวท�งนี้จะช่วยลด

พิธีกรรมท�งก�รเมืองแบบเก่�ที่เต็มไปด้วยอุบ�ยเล่ห์เหลี่ยมใน

ก�รแสวงประโยชน์ลง  

ก�รเมืองใหม่ต้องจัดว�งแบบแผนเข้�สู่ระบบก�รเมือง

ฐ�นคว�มรู้ แทนวิธีก�รแบบอำ�น�จนิยม พ�ณิชยนิยม หรือ

ก�รเมืองแบบขุนน�งนิยม มีก�รจัดปรับข้อกำ�หนดคว�ม

เคลื่อนไหวของก�รเมืองให้สร้�งคว�มก้�วหน�้ใหม่ที่รับผิด

ชอบต่อสังคม สร�้งกิจกรรมที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ผู้คนในสังคมที่เปิดท�งเลือกกว้�งขึ้น 

กติก�ก�รเมืองใหม่ต้องกำ�หนดแม่บททิศท�งชัดเจน มุ่ง

สนองประโยชน์สุขสังคมแบบโปร่งใส เชื่อมโยงก�รบริห�ร

จัดก�รก�รเมืองแบบเปิดกว้�ง-หล�กหล�ยท�งเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สร�้งก�รศึกษ�ที่ตอบ

โจทย์คว�มก้�วหน้�และผส�นกับฐ�นคิดเรื่องประโยชน์

ส�ธ�รณะ คว�มเสมอภ�คเป็นธรรมท�งสังคม

สภ�พพรรคก�รเมืองไทยสร้�งท�งเลือกให้สังคมในแบบ

ที่ตีบตัน คับแคบ บริห�รจัดก�รด้วยรัฐร�ชก�รที่แข็งกระด้�ง 

ห

รถยนต์ไฟฟ้� Tesla ได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิก�ยน โดยบริษัทมี

แผนที่จะติดตั้งที่ช�ร์จอีกหล�ยพันเครื่อง

ยอดข�ยของ Tesla เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่เปิดโรงง�น

แห่งใหม่ในประเทศจีนเมื่อปล�ยปี 2019 และกำ�ลังจะมียอดข�ย

ทะลุ 1 ล�้นคันในปีนี้ 

แม้จะมีเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับปัญห�ของระบบ Autopilot ที่

ยังกำ�ลังได้รับก�รแก้ไขอยู่

ก่อนหน�้นี้มีเพียงไม่กี่บริษัทที่มีมูลค�่แตะล�้นล�้นเหรียญ

สหรัฐ เช่น Apple, Amazon and Microsoft

แต่ Elon Musk ตีแรงแซงโค้งม�อย่�งน่�ตื่นต�ตื่นใจ

ข่�วอีกชิ้นบอกว�่ Mastercard กำ�ลังเตรียมขย�ยบริก�รด้�น 

crypto currency ในรูปแบบใหม่ในเร็วๆ นี้ 

นั่นคือจะเปิดบริก�รให้ร้�นค้�ส�ม�รถใช้บริก�รใหม่ด�้นคริป

โตในเครือข�่ยของบริษัทเครดิตระดับโลกนี้ ได้

ข่�วชิ้นนี้ม�จ�กสำ�นักข�่ว CNBC ของอเมริก�ก่อนใคร

ข่�วบอกว่�ในขั้นต้นนั้นธน�ค�รที่ใช้ Mastercard จะ

ส�ม�รถนำ�เอ� crypto currency ม�ใช้ผนวกเข�้กับผลิตภัณฑ์

ต่�งๆ ได้ 

ซึ่งก็อ�จจะรวมถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่เปิดใช้

ง�นก�รชำ�ระเงินด้วย Bitcoin หรือ Loyalty Program 

อันเป็นก�รแปลงคะแนนส�ยก�รบินหรือโรงแรมเป็น 

BTC และอ�จรวมถึง e-wallet หรือกระเป๋�เก็บเหรียญ Bitcoin

Sherri Haymond รองประธ�นบริห�รฝ่�ยหุ้นส่วนท�ง

ดิจิทัลของ Mastercard บอกว่�เธอดีใจที่จะนำ�บริก�ร crypto 

ม�สู่โลกก�รเงินกระแสหลัก

แปลว่�เงินสกุลดิจิทัลที่ไม่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมโดยตรง

ของธน�ค�รกล�งของประเทศต่�งๆ ทั่วโลกกำ�ลังจะกล�ยเป็น 

“ส่วนหนึ่งของก�รเงินกระแสหลัก”

เธอย้ำ�ว่� Mastercard ต้องก�รเสนอให้พันธมิตรทุกคน

ส�ม�รถเพิ่มบริก�รด้�น Crypto เข้�ไปได้ง่�ยขึ้นในสิ่งที่พวกเข�

กำ�ลังทำ� 

“พันธมิตร” ในที่นี้หม�ยรวมถึงธน�ค�ร, บริษัทฟินเทค 

หรือร้�นค�้ทั้งหล�ย

ซึ่งก็ส�ม�รถเสนอให้ลูกค�้ส�ม�รถซื้อ, ข�ย และถือสกุล

เงินดิจิทัลผ่�นก�รผส�นรวมกับแพลตฟอร์มชื่อ Bakkt ซึ่งได้ร่วม

มือกับบริษัทยักษ์ใหญ่หล�ยแห่งในอดีต รวมถึง Google ด้วย

เป็นบริษัทนวัตกรรมท�งธุรกรรมก�รเงินที่เพิ่งได้รับก�ร

จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ NYSE เมื่อเร็วๆ นี้

ผมอ่�นพบว่� Gavin Michael CEO ของ Bakkt ได้

อธิบ�ยร�ยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ม�พร้อมกับก�รร่วมมือ

กับ Mastercard ว่�

ร้�นอ�ห�รและร้�นค้�ทั้งหล�ยทั้งปวงส�ม�รถเปลี่ยน

คะแนนสะสมเป็น Bitcoin ได้ 

บริก�รใหม่พลิกโลกเหล�่นี้ช่วยลดอุปสรรคในก�รเข้�ม�

ของผู้คน โดยให้พวกเข�ได้รับ crypto currencies 

โดยในระยะแรกนั้นยังไม่ต้องทิ้งเงินสดที่เรียกว�่ fiat 

money ก่อน

แต่ผมเชื่อว�่ในท�้ยที่สุดห�กสังคมโลกเริ่มเห็นประโยชน์

ของเงินสกุลดิจิทัลที่มีคว�มปลอดภัยและตอบโจทย์ของคนรุ่น

ใหม่ได้...สิ่งที่เร�ค�ดไม่ถึงบนโลกใบนี้ก็จะกล�ยเป็น “วิถีปฏิบัติ

ปกติของมนุษย์”

มันทั้งน�่กลัวและน่�ตื่นเต้น

แล้วแต่คุณจะเลือกมองคว�มเปลี่ยนแปลงโลกจ�กแง่มุมใด.

tapichart@hotmail.com

บ่มอยู่ในอำ�น�จ-ระบบเก่�ๆ ไม่ช่วยให้สังคมปรับตัวก�้วหน้�

เท่�ทันโลก! 

สังคมก�รเมืองในโลกของคว�มจริงที่ผู้คนสัมผัสจับ

ต้องอยู่ แตกต่�งสิ้นเชิงกับทฤษฎีก�รเมืองในตำ�ร� คว�ม

เคลื่อนไหวท�งก�รเมืองที่เป็นอยู่สร�้งแต่มุมมองที่ย้อนแย้ง! 

มุมหนึ่งเผยให้เห็นว�่ วิช�รัฐศ�สตร์ปรับตัวไม่ทันกับคว�ม

เคลื่อนไหวท�งก�รเมือง จนดูเหมือนมันข�ดลมห�ยใจ-ต�ย

ไปจ�กโลกที่เป็นจริง จนวันนี้ผู้คนไม่มีใครฟัง-ไม่เชื่อถือ? 

อีกมุมก็เห็นสภ�พสังคมก�รเมืองบ้�นเร�นั้น..แปลงร�่งได้

รวดเร็ว เร็วขน�ดที่เป็นเพร�ะถ้�มันไม่ป่วยไข้ มันก็ส�ม�นย์

เอ�ม�กๆ? จนทำ�ให้ผู้คนคิดกันว่� หรือระบบก�รเมืองที่

เป็นอยู่ไม่เหม�ะสมสอดคล้องกับคว�มเป็นจริงของสังคม? 

หรือ.....ฯลฯ  

ก�รเมืองของบ้�นเมืองเร�วันนี้ ไม่ก�้วหน้� ยังวนกับ

ปัญห�เดิมๆ เก่�ๆ ย่ำ�อยู่กับที่ จะใหม่ก็แค่ตัวละครกับชื่อพรรค

เท่�นั้น พฤติกรรมไม่ใหม่ มีก�ลเวล�กับกติก�ที่เรียกกันว่� 

“รัฐธรรมนูญ” เท่�นั้นที่ถูกทำ�ให้ใหม่อยู่บ่อยๆ แต่สำ�นึก จิต

วิญญ�ณ วิถีปฏิบัติยังเดิมๆ เกือบทุกประก�ร!

..เป็นบันทึกมุมมองที่ทิ้งไว้นานแล้ว ตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่

กาลศตวรรษที่ 21 การเมืองบ้านเราก็ยังวนอยู่ในความขัด

แย้ง ไม่ไปไหน ไม่มีอะไรใหม่จริงๆ!!!.

ย้อนมองการเมืองจากบันทึกครั้งโน้น

มุมมองจากเยอรมนี

การเมืองของบ้านเมืองเราวัน

นี้ ไม่ก้าวหน้า ยังวนกับปัญหา

เดิมๆ เก่าๆ ย่ำาอยู่กับที่ จะ

ใหม่ก็แค่ตัวละครกับชื่อพรรค

เท่านั้น พฤติกรรมไม่ใหม่ มี

กาลเวลากับกติกาที่เรียกกัน

ว่า “รัฐธรรมนูญ” เท่านั้นที่ถูก

ทำาให้ใหม่อยู่บ่อยๆ แต่สำานึก จิต

วิญญาณ วิถีปฏิบัติยังเดิมๆ 

เกือบทุกประการ!
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8 เศรษฐกิจ

ปิดหี ง วืดเปา สน .
คลังโอดโควิดปวน ปตท.-รฟม.แชมปลงทุนเก่ง

านทิพย ศรีพิมล

ลลิลผุด  ครงการ ยาย านลูกค้า

นายชูรัช ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล พร็อพ

เพอร์ตี้ หรือ LALIN เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวบ้าน 2 โครงการ

ใหม่ทั้งในเขต กทม.และปริมณฑล ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่กำาหนด

ไว้ของแผนปี 2564 โดยมุ่งขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ กลุ่มทาวน์

โ มระดับราคา 2.7-3 ล้านบาท ด้วยการยกระดับการพัฒนา

ทาวน์ โ มแบรนด์ ไลโอ เพรสทีจ  พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่

ด้านการอยู่อาศัย เพิ่มทางเลือกคุณภาพให้แก่ลูกค้า

AMR ิวงาน ก ผ   ล้านบาท

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเอ็มอาร์ เอ 

เซีย หรือ AMR เปิดเผยว่า บริษัทได้งานโครงการจัดหาและติด

ตั้งเทคโนโลยีสื่อสารด้วยแสง (D DM) ออกแบบ จัดซื้อและ

ติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ E AT มูลค่า 79 ล้านบาท ระยะ

โครงการ 10 เดือน อย่างไรก็ตามในช่วงที่เหลือของปีนี้มั่นใจจะ

มีงานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ 

หรือแบ็กล็อก เพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำากว่า 2 000 ล้านบาท

แบงกชา ิ  ลุ้นเ ด ระเทศกระทุ้งเชอมัน น

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝาย

บริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เปิดเผยว่า จะเห็นภาพการฟนตัวและความเชื่อมั่นต่างๆ กลับ

มา หลังจากที่ไทยมีการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้ แม้อาจ

จะมีการติดเชื้อโควิด-19 ที่มากขึ้นบ้าง แต่เชื่อว่าจะสามารถ

บริหารจัดการได้ ควบคู่กับการกระจายวัคซีนที่ทำาได้ดี ช่วยให้ผู้

ปวยโควิด-19 ขั้นรุนแรงไม่ได้เพิ่มสูง ทำาให้เศรษฐกิจไทยทยอย

ฟนตัว และคาดว่าปี 2564 จะขยายตัวกรณีฐาน 0.7  แต่ได้

ประเมินกรณีเลวร้ายหากมีความเสี่ยงโควิดระบาด อาจต่ำากว่า 

0.7  โดยจะทบทวนประมาณการเศรษฐกิจและจำานวนนักท่อง

เที่ยวใหม่ในเดือน ธ.ค.นี้

ORI แ ก ลนเ ด ัว ออริจิน ูด

นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

วัน ออริจิ้น ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เปิด

เผยว่า บริษัทได้ต่อยอดเปิดตัวอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้

ประจำา คือ ธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้บริษัท ออริจิ้น ฟู้ด จำากัด 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในอีกมิติ และเติมเต็มไลฟสไตล์การ

ใช้ชีวิตของผู้บริโภคในอี โคซิสเต็มของผู้บริโภคเครือออริจิ้น 

พร็อพเพอร์ตี้

คาดเ ด ท วันแรกผู้ ดยสาร  หมนคน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. มีความพร้อมที่จะให้

บริการรองรับการเปิดประเทศแล้ว โดยเ พาะท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ หรือ ทสภ. ซึ่งวันที่ 1 พ.ย. มีสายการบินแจ้งทำาการ

บินเที่ยวบินพาณิชย์มาประมาณ 440 เที่ยวบิน คาดว่าจะมีผู้

โดยสารเดินทางผ่าน ทสภ.ประมาณ 3 หมื่นคน แบ่งเป็น ผู้

โดยสารภายในประเทศ 2.3 หมื่นคน และระหว่างประเทศ 7 

พันคน

พพ ลุยรับรอง ครงการภาย ้ PDP

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลัง 

งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.เดิน

หน้ารับรองโครงการด้านพลังงานทดแทนที่เข้าหลักเกณฑ์ ได้

รับการยกเว้นก หมายผังเมืองตามคำาสั่ง คสช. ที่ 4 2559 หลัง

คณะกรรมการกฤษ ีกาตีความเห็นว่า พพ.ยังคงมีหน้าที่ในการ

ให้การรับรองโครงการ ว่าโครงการใดเป็นโครงการที่อยู่ในแผน 

AEDP201  ที่จะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นการใช้บังคับก

กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม พร้อมออกประกาศพิจารณา

รับรองโครงการภายใต้ AEDP201  เพื่อให้การพิจารณารับรอง

โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ.

   

ทย พส   คลัง  รับ ดหีบ งบ  เกบราย ด้วดเ า  แสน

ล้านบาท สรรพากร สรรพสามิ ผลงานแผว อด ควิด  ระลอก

หมกระทบหนัก ด้านรั วิสาหกิจ ิดเครองเบิกจาย ลุย ชู ท

ก ผ ร ม  แชม ลงทุนเกง

นชวงที ระชาชนคน ทยกาลังเผชิ อยูกับหลากหลาย

ปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 หรือน้ำาท่วม ที่

มองว่าจะทำาให้เกิดความยากลำาบากในการใช้ชีวิตอยู่

แล้ว แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคจะไม่หมดไปแค่นั้น เพราะ

ในปัจจุบันแนวโน้มของราคาพลังงานก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางการฟนตัว

ของเศรษฐกิจประเทศได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่ารัฐบาลได้มี

แนวทางการแก้ปัญหาออกมามากมายเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของ

ประชาชนแล้ว

แต่ใช่ว่าจะช่วยได้ทั้งหมด เพราะหลายคำาถามจากคนใน

สังคมก็ยังคงสงสัยอยู่ว่ามีวิธีอื่นใดอีกหรือไม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือ 

ได้มากกว่านี้...

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หนึ่งในหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องและถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพลังงาน ได้มีการ

แจกแจงถึงปัญหาดังกล่าวที่สังคมไทยกำาลังเผชิญอยู่ โดยเ พาะ

ราคาน้ำามัน  ที่หลายคนในสังคมเห็นว่าแพงและมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องด้วย แล้วแบบนี้จะมีโอกาสไหมที่ราคาจะลดลง หรือ

ที่น้ำามันในไทยแพงนั้นมาจากเหตุผลอะไร  

หลายคนอาจจะยังคงสงสัยเรื่อง ราคาน้ำามัน  อยู่ แต่ก็

ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อน มีหลายองค์ประกอบ และ

จากราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น สนพ.อธิบายว่า ราคาน้ำามัน

ในประเทศถูกปรับขึ้นตามราคาน้ำามันในตลาดโลกที่มีการปรับขึ้น

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ส.ค.2564 ที่น้ำามันดิบดูไบปรับขึ้นจาก 

65.35 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่มากกว่า 0 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทเทียบกับค่าเงิน

ดอลลาร์อ่อนค่าลง จึงส่งผลต่อต้นทุนนำาเข้าของน้ำามันดิบดูไบ จาก

ประมาณ 30 บาท เหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ระดับเ ลี่ย 33.57 บาท

เหรียญสหรัฐ 

ส่งผลให้ต้นทุนน้ำามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0. 2 บาท ลิตร ขณะ

ที่ต้นทุนน้ำามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.09 บาท ลิตร ซึ่งสรุปได้ว่าราคา

น้ำามันในประเทศที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากราคาตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ด้วยปัจจัยการฟนตัวของเศรษฐกิจทำาให้เกิดความต้องการใช้

ที่มากขึ้น ในขณะที่การผลิตนั้นน้อยลงกว่าเดิม เพราะในบางแหล่ง

ก็ยังไม่สามารถเปิดทำาการผลิตได้ โดยเ พาะกลุ่มน้ำามันจากชั้น

หินดินดาน (เชลออยล์) ของสหรัฐอเมริกา

และไทยถือเป็นประเทศที่นำาเข้าน้ำามันมาใช้ในสัดส่วนเกิน

ครึ่ง ราคาขายปลีกจึงต้องไปอ้างอิงกับราคาของตลาดโลก และยิ่ง

ผ่านกลไกการเก็บภาษีหรือค่าการตลาดแล้ว ก็อาจจะบวกเพิ่มขึ้น

ไปจากราคาเนื้อน้ำามัน แต่ในเรื่องนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าใน

เมื่อราคาน้ำามันที่แพงขึ้น และภาครัฐก็อยากช่วยประชาชน ทำาไม  

ยังต้องเก็บภาษีหรือค่าส่วนเกินต่างๆ จากราคาน้ำามันขายปลีกอยู่... 

ด้าน พรชัย ีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง ในฐานะโ ษกกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงกรณีการเก็บภาษี

 

และเงินกองทุนของภาครัฐจากราคาน้ำามันไว้ว่า การจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากสินค้าพลังงานเป็นแนวป ิบัติสากล โดยในภูมิภาค

อาเซียน เกือบทุกประเทศต่างมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก

สินค้าพลังงานแล้วทั้งสิ้น ซึ่งราคาสินค้าพลังงานของประเทศไทย

อยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 

ขณะที่ด้านภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น แท้จริงของประเทศไทยอยู่ที่ 

10  ของมูลค่าสินค้าและบริการ แต่จัดเก็บจริงที่ 7  ของมูลค่า

สินค้าและบริการ เพื่อลดภาระแก่ประชาชน และเมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วพบว่า ประเทศไทยมีอัตราภาษี

มูลค่าเพิ่มต่ำาที่สุดในภูมิภาค รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

กับประเทศในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และยอมรับระบอบ

ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรีในการร่วมกันและพัฒนา

เศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก (OECD) จะพบว่า อัตราภาษี

มูลค่าเพิ่มเ ลี่ยสูงกว่าของประเทศไทยเกือบ 3 เท่า  

ส่วนด้านค่าการตลาดนั้น มองย้อนกลับไปตั้งแต่รัฐบาล

ไทยมีนโยบายยกเลิกการกำาหนดราคาน้ำามันเชื้อเพลิง ปี 2534 

ทำาให้ราคา ณ โรงกลั่น และราคาขายปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงของ

ประเทศไทยขึ้นอยู่กับการตกลงซื้อขายของผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงและ

ลูกค้า ตามกลไกการแข่งขันเสรี แต่กระทรวงพลังงาน โดย สนพ.

ก็ทำาหน้าที่กำากับ ติดตาม และจัดทำาโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำามัน

เชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) และกำาหนดเป็นค่าราคาอ้างอิงในทุกๆ วัน โดยเผยแพร่เป็น

สาธารณะด้วย

ซึ่งค่าการตลาดจึงเป็นส่วนที่เป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกำาไร

ของธุรกิจค้าปลีกน้ำามันทั้งระบบ กำาหนดค่าการตลาดน้ำามันเชื้อ

เพลิงที่เหมาะสมเ ลี่ยถ่วงน้ำาหนักทุกผลิตภัณฑ์ไว้ที่ 2.00 บาทต่อ

ลิตร (คือ ค่าการตลาดที่เหมาะสมเ ลี่ยอยู่ที่ 1. 5 บาทต่อลิตร 

และค่าขนส่งน้ำามันทางท่อจากศรีราชา-กรุงเทพฯ ที่ย้ายจากหลัก

เกณฑ์การคำานวณราคา ณ โรงกลั่น 0.15 บาทต่อลิตร) โดยมีความ

ยืดหยุ่นของค่าการตลาดในช่วง - 0.40 บาทต่อลิตร หรือค่าการ

ตลาดน้ำามันเชื้อเพลิงเ ลี่ยถ่วงน้ำาหนักจะอยู่ในช่วง 1.60-2.40 

บาทต่อลิตร

สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีแบบแผนและวิธีการจัดการด้าน

พลังงาน โดยเ พาะน้ำามันที่เป็นไปตามแนวทางสากล และมีเป้า

หมายที่จะดูแลประชาชนในประเทศควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจากการ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำา  

นวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโ ษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยผล

การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-

ก.ย.64) ว่า รัฐบาลจัดเก็บราย

ได้สุทธิ จำานวน 2.36 ล้านล้าน

บาท ต่ำากว่าประมาณการตาม

เอกสารงบประมาณ 3.07 แสน

ล้านบาท หรือ 11.5  แต่ใกล้

เคียงกับปีก่อน

โดยการจัดเ ก็บรายได้

ของกรมสรรพากรต่ำากว่าเป้า 

2.1 แสนล้านบาท หรือ 10.1  

กรมสรรพสามิต ต่ำากว่าเป้าหมาย                    

1.02 แสนล้านบาท หรือ 16.2  

และส่วนราชการอื่น ต่ำากว่า

ประมาณการ 1.23 หมื่นล้าน

บาท หรือ 7.5  เนื่องจากการ                                    

แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก                                                     

ใหม่ ทำาให้กิจกรรมการทางเศรษฐกิจ                                     

ลดลง และมีการดำาเนินนโยบาย 

การคลังและภาษีเพื่อช่วยบรร 

เทาภาระแก่ประชาชนและผู้

ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ส่ง

ผลให้การจัดเก็บรายได้ต่ำากว่าที่

ประมาณการไว้

นางปานทิพย์ ศรีพิมล 

ผู้อำานวยการสำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) เปิดเผยว่า กรอบวงเงิน

เบิกจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 

2565 สำาหรับรัฐวิสาหกิจที่ สคร.                                  

กำากับดูแล 43 แห่ง มีวงเงิน

ลงทุน จำานวน 3.14 แสน

ล้านบาท แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ 1.67 แสนล้าน

บาท และรัฐวิสาหกิจปีป ิทิน 

1.47 แสนล้านบาท โดยมีเป้า

หมายเบิกจ่ายไม่ต่ำากว่า 95

สำาหรับการเบิกจ่ายงบ

ลงทุนในปี 2564 ตามปกติ ณ 

สิ้นเดือน ก.ย.2564 มีผลการเบิก

จ่ายงบลงทุนสะสม 2.6 แสน                                               

ล้านบาท คิดเป็น 92  ของ

แผนการเบิกจ่ายสะสม

นางสาวปิยวรรณ ล่าม

กิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐ 

วิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า ผล

เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐ                                               

วิสาหกิจ 43 แห่ง แบ่งเป็นรัฐ 

วิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง 

เบิกจ่ายสะสม 1.45 แสนล้าน

บาท คิดเป็น 3  ของกรอบ

ลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปี                        

ป ิทิน (ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย.) 9 แห่ง 

เบิกจ่ายสะสม 1.15 แสนล้าน

บาท คิดเป็น 105  ของแผน

เบิกจ่ายลงทุนสะสม

โดยรัฐวิสาหกิจหลาย

แห่งเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือ

สูงกว่าแผน เช่น บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน)  การไฟฟ้าส่วน                                   

ภูมิภาค  การไฟฟ้าฝายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.)  การ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประ 

เทศไทย (รฟม.) และการไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) โดยโครงการ

ลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้

สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถ                        

ไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒน

ธรรมฯ-มีนบุรี  โครงการรถไฟ 

ฟ้าสายสีแดงบางซื่อ-รังสิต  

แผนปรับปรุงและขยายระบบ

จำาหน่ายพลังไฟฟ้า บับที่ 12 

ปี 2560-2564  งานก่อสร้าง

ปรับปรุงขยายระบบประปา และ 

โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า 

ระยะที่ 12

ขณะที่ โครงการที่เบิก

จ่ายล่าช้า เช่น โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1                                  

โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนคร 

ปฐม-ชุมพร  โครงการพัฒนา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบ                                 

ประมาณ 2554-2560)  โครง                                   

การทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศ 

ยานสุวรรณภูมิ และโครงการ

พัฒนาท่าเรือแหลม บัง ระยะ

ที่ 3 เป็นต้น.

จับมอ ลาดสด

ายสินค้ามอก

นารองจ ทุม

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงาน OTOP MIDYEAR 

2021 โดยมี นายสุรศักด์ิ อักษรกุล 

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, 

ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน 

,หัวหน้าหน่วยงานราชการ และ

ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ลานเมือง

สุขสยาม ไอคอนสยาม

นายสมคิด กล่าวว่า รัฐบาล

มีนโยบายในการลดความเหลื่อม

ล้ำาทางสังคมโดยการส่งเสริมให้

ประชาชนมีอาชีพมีงานทำาและ

สร้างรายได้ โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่ง

ตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนได้มี

โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน 

รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า 

จากชุมชนสู่ตลาดท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

มีรายได้ เพิ่ มขึ้ นจากการจำาหน่ายสินค้ า 

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใน

การท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ 

และมีตลาดจำาหน่าย จึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้อง

พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และจัดหาช่องทางการ

ตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการผลิต และการ

ตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน

กรมการพัฒนาชุมชนจึงงาน OTOP 

MIDYEAR 2021 ระหว่างวันที่ 25 - 31 

ตุลาคม 2564 รวม 7 วัน ณ ไอคอนสยาม 

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1.การ

จำาหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

ระดับ 3 – 5 ดาว และการจำาหน่ายอาหาร 

OTOP ชวนชิม จำานวน 204 ราย 2.นิทรรศการ

ผ้าชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 

พช. เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2021 เปิดพื้นที่จำาหน่ายสินค้า OTOP มากกว่า 200 ร้านค้า

3.นิทรรศการเหรียญพระราชทานสำาหรับผู้ชนะ

การประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 

และ4.การแสดงแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

สำาหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการ

จัดงานระดับประเทศที่มีความพิเศษกว่าคร้ังท่ี

ผ่านมา เพราะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยเร่ิมคล่ีคลายลง 

กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีแผนการดำาเนินงาน

เพื่อเยียวยาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่

ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้

ผู้ประกอบการมีโอกาสด้านการตลาด และ

ช่วยสร้างรายได้จากการจำาหน่ายสินค้าในช่วง

วิกฤติ ที่ ไม่สามารถจำาหน่ายผ่านงานแสดง

สินค้าต่างๆ ที่ยกเลิกไป อีกทั้งยังเป็นการ

ส่ง เสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและ

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ 

โดยนำากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

เข้ามาจำาหน่ายในห้างสรรพสินค้า ขณะเดียวกัน

กรมการพัฒนาชุมชนได้บูรณาการเชื่อมโยง

เครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชนเพื่ออำานวย

ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ กั บ พี่ น้ อ ง

ประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่แบบ 

New Normal ในการให้บริการ

ส่ ง อ าหา รถึ ง หน้ า บ้ า น ผ่ าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้

จะมีการขายสินค้าในงาน OTOP 

MIDYEAR 2021 ผ่าน Lazada 

และ Shopee พร้อมบริการขนส่งฟรี

จากKerry อีกด้วย

ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้ซื้อได้มีพบปะและสนับสนุน

ผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง 

และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรมการ

พัฒนาชุมชนมุ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะ

ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่ม

ต่างๆ ขณะที่ผู ้บริโภคเอง ก็สะดวกสบาย 

มีทางเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายช่องทาง 

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทย เข้ามาเลือกซื้อ

สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนส่งเสริม

สนับสนุนช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ให้เพิ่มมากขึ้น หรือจะเลือกซื้อสินค้าผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อเป็นการ

กระจายรายได้ ให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของ

รัฐบาล เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสนับสนุนการสร้างงาน 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่หมู่บ้านชุมชน

ทั่วประเทศและขอให้ม่ันใจว่าการจัดงานใน

ครั้งนี้ ได้ดำาเนินการภายใต้การประยุกต์ ใช้

มาตรการ เว้นระยะห่าง (Social Distancing) 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น

สำาคัญ.

ชำ�แหละกลไกร�ค�น้ำ�มัน

เคลียร์ดร�ม�ทำ�ไมคนไทยยังจ่�ยแพง?

เกิดวิกฤตครั้งนี้ก็ใช่ว่าจะปล่อยปละละเลย เพราะทางกระทรวง

พลังงานก็ได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน

สถานการณ์ที่ราคาพลังงานมีความผันผวน ผ่านกลไกกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้ราคาน้ำามันและกาซหุงต้ม

ในในตลาดโลกสูงจนทำาให้ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลหมุนเร็วใน

ประเทศสูงเกินกว่า 30 บาท ลิตร  

นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆ เช่น ที่ผ่านมาได้ปรับสัดส่วน

ผสมขั้นต่ำาของไบโอดีเซลในน้ำามันดีเซล บี 7 และบี 10 เป็น 6  

และขอความร่วมมือกับผู้ค้าน้ำามันปรับลดค่าการตลาดไม่เกิน 1.40 

บาท ลิตร เพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้น และในเดือน พ.ย.นี้

ยังคงดำาเนินการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำามันกลุ่มดีเซลไม่ให้เกิน 

30 บาทต่อลิตร โดยใช้เงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงในการรักษา

ระดับราคาไว้ และให้กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงกู้เงินโดยมีวงเงินกู้ยืม

เงินไม่เกิน 20 000 ล้านบาท เพื่อนำามาใช้เยียวยารักษาระดับราคา

ขายปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลอีกด้วย. 

ทย พส   กสิกรไทย ประ 

กาศจุดยืนปล่อยกาซเรือนกระ 

จกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมเตรียม

เงิน 2 แสนล้านบาท สนับสนุน

การเงินและการลงทุนเพื่อความ 

ยั่งยืน

นางสาวขัตติยา อินทร

วิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า                                                 

จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนา                       

คารแห่งความยั่งยืนชั้นนำาของ                                

ประเทศอย่างต่อเนื่อง ธนาคาร                                                    

สนับสนุนความพยายามของ

ประชาคมโลกในการเปลี่ยน

ผ่านเข้าสู่การปล่อยกาซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อร่วม                                     

บรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลักดันประเทศไทยและลูกค้า

ของธนาคารที่ อ ยู่ ในระบบ

เศรษฐกิจทั้งภูมิภาค ก้าวสู่

เศรษฐกิจการปล่อยกาซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน 

ขณะเดียวกัน ธนาคาร

กสิกรไทยประกาศความมุ่งมั่น

ในการปล่อยกาซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ ด้วยเป้าหมาย

การปล่อยกาซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์จากการดำาเนินงาน

ของธนาคารภายในปี 2573 

ควบคู่ ไปกับการเตรียมอัด ีด

เงินอย่างน้อย 1-2 แสนล้าน

บาท เพื่อทำาการปล่อยสินเชื่อ

และการลงทุนเพื่อความยั่งยืน 

มี เป้าหมายสนับสนุนลูกค้า

เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจการ

ปล่อยกาซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ มุ่งสนับสนุนความ

พยายามของประชาคมโลก

ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การ

ปล่อยกาซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ภายในปี 2593 เพื่อ

ร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม สอดคล้องตามความ

ตกลงปารีสอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ธนาคารกสิกรไทยมีมติในการ

ประกาศความมุ่งม่ันในการปล่อย 

กาซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

ได้แก่ 1.มุ่งมั่นที่จะดำาเนินการ 

เพื่อเพิ่มอำานาจให้ทุกชีวิตและ

ธุรกิจของลูกค้า 2.ให้การสนับ 

สนุนประเทศไทยและลูกค้าของ

ธนาคารที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ

ทั้งภูมิภาค ในการลดปริมาณ

การปล่อยกาซเ รือนกระจก   

3.มุ่งมั่นเป็นธนาคารแห่งความ 

ยั่งยืนชั้นนำาของประเทศไทย 

โดยสนับสนุนด้านการเงินและ

การลงทุนเพื่อความยั่งยืน และ 

4.ธนาคารกำาหนดเป้าหมายการ 

ปล่อยกาซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์จากการดำาเนินงาน และ

จะเร่งดำาเนินการในส่วนท่ีเป็น

ไปได้ให้รวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ดี ธนาคารเชื่อ

ม่ันในการดำาเนินงานบนหลัก

การเป็นธนาคารแห่งความย่ัง  

ยืน และให้ความสำาคัญในการ

สร้างการเข้าถึงบริการทางการ

เงินอย่างต่อเนื่อง.

ทุมธานี  นายบรรจง สุกรีฑา 

เลขาธิการสำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

เปิดเผยว่า สมอ.ได้ส่งเสริมการ

รับรู้และสร้างความตระหนักใน

ความสำาคัญของการมาตรฐาน 

ควบคู่ไปกับการควบคุมและ

กำากับติดตามการจำาหน่ายสินค้า

ในท้องตลาดให้มีคุณภาพเป็น

ไปตามมาตรฐาน ล่าสุด สมอ.

ได้ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อ                                    

หารือแนวทางร่วมกับภาคีเครือ                                  

ข่ายตลาดสดน่าซื้อ ในการร่วม                                            

มือกันให้ร้านค้ารายย่อยภายใน 

ตลาดทุกแห่งในจังหวัดปทุม 

ธานี มีความรู้ความเข้าใจในการ

จำาหน่ายสินค้าท่ี ได้มาตรฐาน 

และถูกต้องตามก หมาย   

เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

สำาคัญ มีตลาดค้าปลีก-ค้าส่งมาก

ถึง 37 แห่ง ซ่ึงตลาดเหล่าน้ีมีร้าน                     

ค้าขนาดเล็ก เช่น ร้านเครื่องใช้ไฟ                            

ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้านวัสดุก่อ                                         

สร้าง และร้านค้าทุกอย่าง 20 บาท                                                   

กระจายอยู่โดยรอบ ผู้บริโภค

สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้โดยง่าย                                                     

และสะดวก ประกอบกับสินค้ามี                                                  

ราคาถูก จึงทำาให้ร้านค้าในลักษณะ 

น้ีเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย และ

โดยส่วนใหญ่จะขายสินค้าท่ี สมอ.

ควบคุม

สมอ.ได้ร่วมกับภาคเอกชน

ผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่าง

เป็นรูปธรรม โดยเร่ิมท่ีจังหวัดปทุม 

ธานีเป็นแห่งแรก และจะขยายผล

ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ัวประเทศ

ต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซ้ือ

สินค้าท่ีมีมาตรฐาน มอก. สร้างความ                                                   

ม่ันใจให้กับผู้บริโภคในการใช้สินค้า

ได้อย่างปลอดภัย  นายบรรจงกล่าว.



มอบเกาอี้เพ� อครอบครัวผูปวยเด็ก  

กฤตยา อุนสากล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย 

เปนตัวแทนรับมอบเกาอี้ปรับเอนนอนเพ� อสุขภาพ La-Z-Boy จํานวน 4 ตัว พรอมเงินบริจาค

จํานวน 100,000 บาท จาก ธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เล-ซี-บอย  

(ประเทศไทย) เพ� อใชในโครงการบานพักพิง โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส เพ� อครอบครัวผูปวยเด็ก 

โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี รวมเปนสักขีพยาน
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ารอดอาหารเปนหนึ่งในวิธี

ลดน้ําหนักที่ไดรับความนิยม 

เน� องจากทําใหน้ําหนักตัวลดลง

ไดจริง เพราะในระยะแรกที่อดอาหาร

รางกายจะปรับลดความรูสึกอยาก

อาหารลง แตการอดอาหารตอเน� องกัน

หลายชั่วโมงอาจยิ่งกระตุนความรูสึก

หิว และเม� อกลับมากินอาหารตามปกติ 

จึงทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเทาเดิมหรือ

มากกวาเดิมในเวลาสั้นๆ เพราะการ

อดอาหารเปนเวลานานทําใหระบบเผา

ผลาญทํางานผิดปกติ ไขมันในรางกาย

จึงยิ่งสะสม และทําใหน้ําหนักตัวเพิ่ม

ขึ้นงาย

นอกจากนี้การอดอาหารอาจ

ทําใหรางกายเกิดภาวะน้ําตาลในเลือด

ต่ํา (Hypoglycemia) โดยปกติแลว 

รางกายจะเปลี่ยนอาหารที่เรากินใหเปน

น้ําตาลกลูโคส (Glucose) ดูดซึมเขาสู

กระแสเลือดและนําไปใชเปนพลังงาน 

เม� อรางกายขาดน้ําตาลอาจทําให

เกิดอาการเหง� อออกมาก ใจสั่น หิว 

และเปนลม หากอดอาหารตอไป 

อาจทําใหเกิดอาการสับสน ตาพรา 

ชัก และอาจเปนอันตรายตอชีวิตได

เม� อระดับน้ําตาลในเลือดลด

ต่ําลง รางกายจะสลายไกลโคเจน 

(Glycogen) ที่เก็บสะสมไวในตับ

และกลามเนื้อมาใชเปนพลังงาน

สํารอง และเม� อไกลโคเจนไมเพียงพอ                                            

รางกายจะใชไขมันและกรดอะมิโน 

(Amino Acid) เปนพลังงานทดแทน ซึ่ง

อาจทําใหรางกายสูญเสียมวลกลาม

เนื้อและอาจสงผลตอสุขภาพในระยะ

ยาวได ยิ่งไปกวานั้น การอดอาหาร

เปนเวลานานอาจนําไปสูภาวะขาดสาร

อาหาร (Malnutrition) การทํางานของ

ตับและไตผิดปกติ และภาวะโลหิตจาง.

อดอาหาร..ไมชวยอะไร?!?

แฟชั่นโชวการกุศล SIRISINLAPIN Art for Life

แรงบันดาลใจจากศิลปกรรมภาพวาดฝพระหัตถ 
าชวิทยาลัยจุฬาภรณ ชวนชมและสัมผัส

ประสบการณในงานแสดงดิจิทัลอารตแฟชั่น

โชวการกุศลชุด “สิริศิลปน ศิลปเพ� อชีวิต: 

SIRISINLAPIN Art for Life” แรงบันดาลใจจากผล

งานศิลปกรรมภาพวาดฝพระหัตถ ใน ศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี องคประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ท่ีนํามาสราง 

สรรคอยูในโครงการเทคโนโลยีส� อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ                                  

เน� องในโอกาสที่ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระ

สมัญญา “สิริศิลปน” ในรูปแบบตางๆ ใหมีชีวิตโลดแลน

บนแพลตฟอรมดิจิทัลเพ� อเผยแพรพระอัจฉริยภาพ และ

สานตอพระปณิธาน ในการตอยอดการใชผลงานศิลปะ

เหลานั้นเพ� อชวยเหลือประชาชน สืบสานงานศิลปสูการ

สรางสรรคความสุขผานผลิตภัณฑในคอลเลกชันลาสุด 

“สิริศิลปน ศิลปเพ� อชีวิต” ที่นํามาจัดแสดงเพ� อใหผูชม

ไดสัมผัสประสบการณการชมแฟชั่นโชวการกุศลมิติ

ใหมในรูปแบบ Virtual Runway 

ศ.นพ.นิธิ มหานนท เลขาธิการราชวิทยาลัย  

ก

ร

จุฬาภรณ กลาวถึงที่มาโครงการ “สิริ

ศิลปน ศิลปเพ� อชีวิต” เปนโครงการ

เทคโนโลยีส� อผสมและกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติฯ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณจัดทํา

ขึ้น เพ� อเผยแพรพระอัจฉริยภาพ และ

พระปรีชาสามารถดานศิลปะใน สมเด็จเจาฟาฯ 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค

ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เน� องในโอกาส

ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระสมัญญา  

“สิริศิลปน” ดวยนอมสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่

ทรงมีตอวงการศิลปะรวมสมัย และพระปรีชา

สามารถที่เปนเลิศในการสรางสรรคงานศิลปะ

หลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป วรรณศิลป 

ดนตรี และงานออกแบบ 

คอลเลกชัน “สิริศิลปน ศิลปเพ� อชีวิต” ที่

นํามาจัดแสดงแฟชั่นโชวการกุศลในรูปแบบ 

Virtual Runway สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชา

นุสรณฯ สามารถรวมบริจาครับผลิตภัณฑ

การกุศลในรูปแบบตางๆ บนแพลตฟอรม

ออนไลนของโครงการ “สิริศิลปน ศิลปเพ� อ

ชีวิต” อาทิ เว็บไซต www.sirisinlapinartforlife.

com อินสตาแกรมสิริศิลปน @sirisinlapin และ 

LINE shop มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณฯ (@

bhadrafoundation) ในโอกาสครบรอบ 12 ป 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ. 

เรงขับเคล� อน Thailand Digital Valley

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม พรอมดวย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ติดตามความคืบ

หนาการกอสรางอาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center และพบปะดิจิทัลสตารทอัพ พรอม

มอบหมายใหสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีปา) เรงสราง TDV3: Digital Innovation Center หัวใจสําคัญของ

โครงการ โดยหวังเปนพื้นที่สรางสรรค พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงที่ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ผูอํานวยการใหญ ดีปา ใหการตอนรับ ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มหกรรมกลองดิจิทัลที่สุดแหงป

ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ, ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ และ องอาจ สุขเลิศกมล จัด

งาน BIG CAMERA BIG PRO DAYS 15 มหกรรมกลองดิจิทัลที่ยิ่งใหญที่สุดแหงป ที่รวม

กลองดิจิทัล เลนส อุปกรณทางการถายภาพ จากทุกคายแบรนดดังลดสูงสุด 70% ระหวางวัน

ที่ 26-31 ตุลาคม 2564 โดยมี มณีจันทร สมิทธิสมบูรณ, ดร.นิวรรณ เตือนใจยา, อรรฆรัตน              

นิติพน และ ตอวงศ ซาลวาลา รวมงานที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดวันกอน

รวมสงกําลังใจสูวิกฤตโควิด-19

ลลิตภัทร ธรณวิกรัย ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จูเลียส                      

แบร จํากัด เปนตัวแทนมอบอุปกรณทางการแพทยและส่ิงของจําเปนในการตอสูวิกฤตโควิด-

19 ใหแก 3 โรงพยาบาลสวนภูมิภาค ไดแก โรงพยาบาลขนอม โรงพยาบาลหลมสัก และโรง

พยาบาลยะลา เพ� อรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคมและเปนกําลังใจใหกับบุคลากร

ทางการแพทยทุกทาน ดวยความหวงใยและตระหนักถึงความเดือดรอนของสังคมไทยที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 และมุงหวังในการมีสวนชวยขับ

เคล� อนเศรษฐกิจไทยใหกลับมาฟนฟูไดอีกครั้งผานระบบสาธารณสุขที่แข็งแกรง

ออนไลนทอลก ‘ชี้ทางรอดธุรกิจทองถิ่น’

ไทยประกันชีวิตตอยอดโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริม

โอกาส สุขยั่งยืน” จัดกิจกรรมออนไลนทอลก “ชี้ทางรอดธุรกิจ

ทองถิ่น ฝาวิกฤตโควิด-19” แนะแนวทางการทําธุรกิจ พรอม

เทคนิคการขายสําหรับผู

ประกอบการรายยอย จาก

ประสบการณตรงของ  

“ฮาซัน” คุณอนุรักษ สรร

ฤทัย นักขายออนไลนช� อ

ดัง คุณปาฏิหาริย มาต

สะอาด ผูประกอบการ

หนาใหมที่เริ่มตนกิจการใน

ยุคโควิด-19 และคุณวีระ 

เจียรนัยพานิชย ที่ปรึกษา

ดานการตลาดมืออาชีพ 

วันเสารที่ 6 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผูประกอบการที่สนใจสามารถลง

ทะเบียนรวมกิจกรรมผานซูมที่นี่ https://bit.ly/3AQom4N

เย็บเตารวมใจ สูภัยมะเร็งเตานม

บริษัท ซาบีน�า จํากัด (มหาชน) หรือ SABINA เดินหนาสานตอ

โครงการ “เย็บเตารวมใจ สูภัยมะเร็งเตานม” เปนปที่ 15 ขอเชิญชวนผูมีจิต

อาสารวมเปน “ฮีโร” เย็บเตานมเทียม โดยสามารถติดตอขอรับชุดเย็บเตานม

เทียม ผาน 3 ชองทาง ไดแก 1.เคานเตอรซาบีน�า ในหางสรรพสินคาเซ็นทรัล

และโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ 2.ซาบีน�า ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ และ 

3.ขอรับทางออนไลนผานทาง www.sabina.co.th โดยซาบีน�าจะจัดสงอุปกรณ

เย็บใหทางไปรษณีย

ฟรี ไมมีคาใชจายใดๆ 

สําหรับผูปวย หรือ

ผูที่ประสงคอยาก

ติดตอขอรับเตานม

เทียมเพ� อสงตอใหกับ

ผูปวย สามารถติดตอ

ขอรับเตานมเทียม ได

ผานเคานเตอรซาบีน�า                          

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

หรือโทรศัพทผาน Sabina Call Center โทร.0-2422-9430 หรือติดตอผานทาง  

Line@ : @SabinaThailand หรือทาง www.sabina.co.th โดยซาบีน�าจะจัดสง 

เตานมเทียมใหถึงมือผูปวยฟรี ไมมีคาใชจายใดๆ. 



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

10 ท่องเที่ยว

9 พ.ย.64 ฤกษ์ดีสักการะท้าวมหาพรหมทางออนไลน์

พฤศจิกายนนี้ฟากฝั่งสายมูมีข่าวดี กับฤกษ์เปิดดวงปังให้คนทั่ว

โลกได้ขอพรท่านท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังระดับโลกประจำาย่าน

ราชประสงค์ ในวันอังคารที่ 9 พ.ย.2564 เวลา 06.00-08.00 น. ซึ่ง

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโลกท่ีมีการ Live Streaming พิธีบวงสรวง

กแค่ 2 วันก็ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน วันดีเดย์เปิดประเทศ 

ซึ่งตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ กำาลังจะทยอยเปิด

เมือง รวมทั้งจังหวัดสุโขทัย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เตรียมตัวหลาย

อย่างแต่มาเจอโควิดระบาด และมาพีกสุดช่วงเดือนสิงหาคม ก็เลย

ทำาให้อะไรๆ ที่เตรียมไว้หยุดชะงักไปช่วงหนึ่ง แต่ตอนนี้สถานการณ์

การระบาดดีขึ้น การฉีดวัคซีนป้องกันก็ครอบคลุมมากขึ้น รัฐบาลจึง

เดินหน้าเปิดประเทศ

จังหวัดสุโขทัย เมืองมรดกโลกที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และล่าสุด

ยังได้รับการคัดเลือกเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เป็น

เมืองที่มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้ว อุทยานประวัติศาสตที่ต้ังตระหง่าน

ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศมาเป็นเวลานาน ย่ิงมาเปิดประเทศ

เดือนพฤศจิกายนก็พอดิบพอดีรับกับเทศกาลลอยกระทงที่จะมีขึ้นใน

คืนวันที่ 19 พฤศจิกายน ซึ่งสุโขทัยถือว่าเป็นต้นตำารับประเพณี “ลอย

กระทง เผาเทียนเล่นไฟ” โดยทางจังหวัดได้เตรียมจัดงาน “ลอยกระทง

สุโขทัย” ไว้ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน แต่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน

โควิด คือให้คนมางานได้วันละ 15,000 คน และต้องลงทะเบียนจอง

ล่วงหน้า ตลอดจนต้องทำาตามมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัด

ก่อนโควิดจะพุ่งกระฉูด ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

ได้ ใช้ช่วงเวลาที่ชุมชนหยุดหรือชะลอการต้อนรับนักท่องเที่ยวใน

ช่วงปี 63 ดำาเนินการยกระดับและพัฒนากิจกรรมและแหล่งท่อง

เที่ยวสุโขทัยให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตระเตรียม เตรียมรองรับ

การกลับมาของนักท่องเที่ยวในปี 64 แต่ก็มาสะดุดกับการระบาด

อย่างหนักของโควิด

สำาหรับสุโขทัย เป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นท่ีพิเศษท่ี อพท.ลงไป

ดำาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ดึงเอาความงดงาม

จากฐานทุนทางวิถีชีวิตของคนในชุมชนสุโขทัยโดยรอบแนวอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำาแพงเพชร มาเป็นสีสันของ

เมือง ควบคู่กับการเป็นเมืองมรดกโลก โดยพัฒนาให้เกิดเส้นทาง 

ริเวอร์อาร์ต (River Art) สตรีทอาร์ต (Street Art) รวม 6 แห่ง ภาย

ใต้แนวความคิด Creative city หรือเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

“ริเวอร์อาร์ต ริมน้ำายม กงไกรลาศ” เป็น Route ที่นักท่องเที่ยว

ถ้าได้ไปสัมผัสก็จะได้บรรยากาศชิล เริ่มตั้งแต่ “กงไกรลาศ” อำาเภอ

ขนาดเล็กที่มีบ้านเรือนติดริมแม่น้ำายม นับเป็นชุมชนโบราณบนที่ราบ

ลุ่มแม่น้ำายมที่มีเอกลักษณ์ ด้วยบ้านโบราณของชุมชนชาวจีนที่อาศัย

อี

ใหญ่ผ่านทางเฟซบุ๊ก we love ratchaprasong ให้ผู้ศรัทธาจากทั่วทุกมุม

โลกได้ส่งจิตอธิษฐานขอพรพร้อมกันตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม! ซินแสหมอเอก

แนะนำาการขอพรท่านท้าวมหาพรหม เทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ต้องระบุทุก

อย่างให้ละเอียดอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ 1.รายละเอียดส่วนตัวของผู้ขอพร 

ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ 2.รายละเอียดสิ่งของที่นำามาไหว้ 

เช่น ได้นำาสิ่งใดมาถวาย 3.ขอพรเรื่องอะไร ให้ระบุให้ละเอียดและตรงไป

ตรงมา สำาหรับใครที่ยังไม่จุใจ สามารถติดตามชม Exclusive Talk Series 

ตอน “How to มูอย่างไรให้เทพช่วย” ไลฟ์สดทาง “เฟซบุ๊ก We Love 

Ratchaprasong” (https://www.facebook.com/HeartOfBangkok) โดย 

ซินแสหมอเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ 

การไหว้พระเสริมมงคลจากดวงชะตาทั่วทุกมุมโลก และอาจารย์พิทักษ์ 

โค้ววันชัย นักเทววิทยาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 

พ.ย.นี้ เวลา 19.00-21.00 น.

ลอยกระทงริมน้ำาปิงที่อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท เปี่ยมเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาริมแม่น้ำา

ปิง ผสมผสานการออกแบบร่วมสมัยอย่างงดงาม คว้ารางวัล Condé Nast 

Traveller US and UK Readers’ Choice Awards ปี 2021 ให้เป็นรีสอร์ต

ที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับที่ 8 ในระดับสากล จากผล

โหวตของผู้อ่านนิตยสารท่องเที่ยว Condé Nast Traveller จำานวนมากกว่า 

800,000 คน พร้อมต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวกับการเปิดประเทศ

ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ด้วยแพ็กเกจมากมาย อาทิ แพ็กเกจวันลอยกระทง ที่พร้อม

ให้แขกผู้เข้าพักร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงท่ามกลางบรรยากาศ 

โรแมนติกริมแม่น้ำาปิง อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมการ

ส่อง 6 แลนด์อาร์ตกระจกวิถีชุมชน‘คนสุโขทัย’ส่อง 6 แลนด์อาร์ตกระจกวิถีชุมชน‘คนสุโขทัย’

แสดงสุดตระการตาจากคุณแววดาว ศิริสุข บอกเล่าความเป็นมาเทศกาล

ลอยกระทงผ่านวัฒนธรรมแบบล้านนาประยุกต์ ราคาสำาหรับแพ็กเกจ เริ่ม

ต้นที่ 2,600 บาทต่อคืน

ซันเดย์ ซีฟู้ด ลันช์ ที่ห้องอาหารพระนคร โรงแรมคาเพลลา

ห้องอาหารพระนคร โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ พร้อมเสิร์ฟ

ประสบการณ์กูร์เมต์อาหารทะเล มื้อเที่ยงวันอาทิตย์ เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศผ่อนคลายริมแม่น้ำาเจ้าพระยา สังสรรค์เฮฮา ใช้เวลากับกลุ่ม

เพื่อนสนิทและสมาชิกในครอบครัว ในเมนูอาหารทะเลมื้อกลางวันและ

ตลอดช่วงบ่ายวันอาทิตย์ ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ “ซันเดย์ ซีฟู้ด ลันช์”  

(Sunday Seafood Lunch) ที่รังสรรค์ขึ้นในบรรยากาศแสนสบายริมแม่น้ำา

เจ้าพระยา เพื่อมอบความสุขให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักนักชิม กลุ่ม

อยู่ในพื้นที่แห่งนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2437 หรือกว่า 100 ปีมาแล้ว

ในอดีต เมืองเล็กๆ แห่งนี้คึกคักเพราะเป็นศูนย์กลางย่อยๆ 

ของการค้าขายและการสัญจรทางแม่น้ำา เมื่อวันเวลาผ่านไปท่าเรือที่

เคยคึกคักกลับเงียบเหงา ชาวบ้านจึงรวมตัวรื้อฟื้นตลาดริมยมในอดีต

ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยใช้ชื่อ “ตลาดริมยม 2437” ซึ่งผู้ที่มาเยือน

จะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนอดีตสมัย พ.ศ.2437 อย่างที่ไม่เคยเห็น

ที่ ไหนมาก่อน ตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่

เวลา 16.00-21.00 น. มีร้านค้าขายอาหารพื้นบ้าน และ อพท.ยังได้

เข้าไปพัฒนาให้เกิดจุดเช็กอินแห่งใหม่ของอำาเภอกงไกรลาศ ในรูป

แบบ River Art โดยให้ศิลปินที่เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพ ถ่ายทอด

วิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นในย่านนี้ด้วยสีสันที่สดใส เชิญชวนนักท่องเที่ยว

ให้มาแวะเวียนมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

อำาเภอกงไกรลาศยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตขนมท้องถิ่นที่

อร่อยและใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุโขทัย ไม่ว่า ขนมผิง ทองม้วน ทอง

พับ ถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจกันทุกคน นอกจากนั้นยังมีสินค้าท้องถิ่น

อีกมากมายตลอดเส้นทาง หรือถ้าเดินเข้ามาภายในตลาดริมยมก็จะ

มีรำาวงย้อนยุคให้ดูกันแบบสดๆ

มาเที่ยวกงไกรลาศทั้งทีอย่าลืมแวะ เกาะกง ซึ่งเป็นเกาะกลาง

แม่น้ำายม เป็นสถานที่ตั้งของที่ว่าการอำาเภอเก่า แวะไปสักการะหลวงพ่อโต 

(วิหารลอย) พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย วัดกงไกรลาศ ซึ่งเป็นวัดเก่า

แก่ของเมืองนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ที่คนในจังหวัดสุโขทัยให้ความเคารพบูชา

จาก River Art เมืองกงไกรลาศ มาต่อกันที่ ตำาบลท่าชัย อำาเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำายม ชาวบ้าน

ที่นี่มีชีวิตผูกพันกับสายน้ำาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีน้ำาประปา

ใช้กันแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังคงใช้น้ำาจากแม่น้ำายมมาอุปโภคบริโภค หรือ

ใช้ทำาการเกษตร วิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงยังคงรูปแบบเดิมเกือบ

ทั้งหมด ความเจริญจากโลกภายนอกยังไม่สามารถเจาะแผ่อิทธิพลได้

ตำาบลท่าชัย ที่ส่วนหนึ่งของศรีสัชนาลัย หลายคนมีภาพจำาว่า

ศรีสัชนาลัยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ศิลป

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เงิน ทอง ผ้าทอลายโบราณ สังคโลก 

เครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้) แต่จริงๆ แล้วศรีสัชนาลัยยังมีตำานาน

เรื่องเล่า วิถีชีวิตชุมชนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไว้เป็นมรดกอันทรง

คุณค่า อพท.จึงได้เข้าไปจัดทำาแลนด์อาร์ต ด้วยการวาดภาพถ่าย

ทอดวิถีชีวิตของคนท่าชัย เพื่อเป็นอีกหน่ึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ของคนในชุมชนยามเย็นซึ่งมารวมตัวกันทำากิจกรรม และยังเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำาคัญต่างๆ ของชุมชน นักท่องเที่ยว

สามารถไปเที่ยวถนนคนเดินกอกใหม่ หรือท่าชัยอินดี้ ที่อยู่ใกล้ๆ กัน 

ซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) กับ

ร้านผู้ประกอบการได้อีกด้วย ได้แก่ ร้านไหมเงินไหมทอง ในการทำา

แหวนลงยา ร้านสุนทรีผ้าไทย ในการปักผ้าเช็ดหน้าด้วยกี่ทอโบราณ 

และการทำาต่างหู พวงกุญแจ เป็นต้น

ถัดมา ชุมชนเรือนแพ อำาเภอสวรรคโลก เป็นอีกหนึ่งแหล่งของ 

River Art เมืองสุโขทัยที่ อพท.พัฒนาให้เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ ทำา

สตรีทอาร์ตก่อนทางเข้าหน้าสถานีตำารวจภูธรสวรรคโลก ซึ่งวาดโดย

ทีมศิลปินโรงนาบ้านไร่ ได้สร้างงานศิลป์ลงบนพื้นถนน กำาแพง ผนัง

บ้านเรือน ให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินชิลถ่ายรูปสวยๆ ในย่านชุมชนเก่า

ชาวจีน นอกจากนั้นถ้าลัดเลาะเรื่อยๆ ก็จะเจอสถานีรถไฟสวรรคโลก

และโรงพักเรือนปั้นหยาสุดคลาสสิก สร้างก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ยังมีสตรีทอาร์ตอีก 3 แห่งที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ บริเวณ

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำาบลบ้านสวน อำาเภอเมืองสุโขทัย ถนน

กอกใหม่-ท่าชัยอินดี้ ตำาบลท่าชัย อำาเภอศรีสัชนาลัย และถนนสังค

โลก ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอเมืองสุโขทัย

ทุกที่ที่เอ่ยมาก็มีตลาดนัดถนนคนเดินไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

อยู่บ้างแล้ว เพราะเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมและ

ช็อปสินค้าท้องถิ่นจากชุมชน นับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหน่ึงของเมือง

สุโขทัย.

เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในครอบครัว พร้อมชมฝีมือ

การปรุงอาหารและเรียนรู้เคล็ดลับก้นครัวได้แบบ “จาน-ต่อ-จาน” 

ณ บริเวณไลฟ์ คุ้กกิ้ง สเตชั่น” ตั้งแต่ 12.00-15.00 น. เปิดให้บริการ 

ราคาท่านละ 3,531 บาท สำาหรับผู้ใหญ่ และราคาท่านละ 1,170 บาท 

สำาหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจเครื่องดื่ม 

(ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) แบบเติมไม่อ้ันเพิ่มเติมได้ในราคา

ท่านละ 1,000 บาท (ราคาสุทธิรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม) จัด

ขึ้นทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ตลอดปีนี้ ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย.2564, 

วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย.2564 และวันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค.2564 สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมและสำารองโต๊ะได้ที่ อีเมล phranakhon.bangkok 

@capellahotels.com โทร. 0-2098-3817 หรือ 0-2098-3888.
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11บันเทิงไทย

‘อุ๋ย นนทรีย์’ทำ�‘นักสืบส�ยรุ้ง’

หวังสื่อส�รกับเด็กผ�่นละคร

ประพันธ์ของนักแต่งเพลงชั้นครูอย่าง สุรักษ์ สุขเสวี ผ่านการขับ

ร้องโดยนักแสดงนำาอย่าง น้ำาหวาน-พิมรา เจริญภักดี และนัก

แสดงเด็กทั้ง 5 คน ประกอบด้วย น้องแบงค์-ด.ช.พงษ์พิสิฏฐ์ เพ็ชร

โยธิน, น้องเฟรย่า-ด.ญ.ศิรินทร์ชญา บุญสุวรรณ, น้องเทปัน-ด.ช.วิ

กร ธนากรอัครกุล, น้องเธอร์ริส-ด.ญ.ธมกร เมอร์ไกวร์ และน้องมิ

นิ-ด.ญ.แก้วกล้า พิพัฒน์ โรจนกมล

อีกทั้งยังได้ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงมากฝีมือที่จะ

มารับบทที่เหนือความคาดหมาย เสริมทัพความสนุกด้วย ตี๋ ดอก

ริษัท แฟลท  

ไฟว์ อิน 

เตอร์ มีเดีย จำากัด 

ไดร้บัการสนบัสนนุ

จากกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม

ให้เด็กและครอบครัวเกิด

การตระหนักรู้เรื่องความ

เท่าเทียมและสิทธิมนุษย

ชนอย่างกว้างขวาง จัด

แถลงข่าวเปิดตัวละครนักสืบสายรุ้ง ซีรีส์ละครเด็ก 10 ตอน นำา

เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเท่าเทียม สิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน 

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์

ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

โดยละครนักสืบสายรุ้ง กำากับการแสดงโดย อุ๋ย-นนทรีย์                                             

นิมิบุตร ผู้ซึ่งมีความประณีตทุกรายละเอียด เพื่อให้ละครเรื่อง

นี้สามารถสื่อสารกับเด็กได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีเพลง

ประกอบละครซึ่งมีความหมายลึกซึ้งแต่ว่าสดใส โดยฝีมือการ

สะเดา ที่ช่วยสร้างสีสันให้กับละครได้อย่างลงตัว พร้อมนักแสดง

รับเชิญพิเศษ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น 

หรือคุณหมอเดวขวัญใจเด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้ให้เกียรติ

ร่วมแสดง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่วงการแสดงเป็นครั้งแรกอีกด้วย 

ละครนักสืบสายรุ้งจะเริ่มออกอากาศในเดือนธันวาคม 2564 ผ่าน

ช่องทางเพจและช่องยูทูบนักสืบสายรุ้ง Rainbow kids series 

เดือนละ 2 ครั้ง ติดต่อกันจนถึงเดือนเมษายน 2565  

บ

รายการตาม

สัญญา ศุกร์ที่ 5 พฤศ 

จิกายนน้ี เวลา 22.15 น.                   

ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 

36 เตรียมพบกับลูกทุ่ง

สาวสายแดนซ์ หลิว-

อาจารียา พรหมพฤกษ์ 

เจ้าของเพลงฮิต สะใภ้

นายก ที่ครั้งนี้ลุกขึ้น

มาลุยภารกิจกับพิธีกร

ดู๋ สัญญา ซึ่งจัดให้ชุดใหญ่ไฟกะพริบที่ ทองสมบูรณ์คลับ 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

และทันทีที่ไปถึงที่นั่น สาวหลิวก็เปิดใจเล่าให้ฟังว่า 

“ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ตัวเองก็ไม่

ได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้มา

นานแล้ว” และที่ทองสมบูรณ์คลับ ใน

บรรยากาศสไตล์คันทรี หนุ่มดู๋จึง

จัดภารกิจให้ ทั้งยิงปืน, เกมขี่วัว

กระทิง และภารกิจขี่ม้าครั้งแรก

ของนักร้องสาว งานนี้ทำาเอาเจ้า

ตัวตื่นเต้นและประทับใจสุดๆ 

รวมถึงหลิวยังได้อัปเดตถึงการ

ทดลองเป็น YouTuber ที่ต้อง

ผลิต Content เองถึง 3 รายการ 

นอกจากนี้ เธอยังได้เผย

เรื่องราวกับการได้มีโอกาสเข้ามา

ทำางานในวงการเพลงตั้งแต่อายุ 16 

ปี และก็เคยโดนบูลลี่มาแล้ว ในเรื่อง

วิธีการร้องเพลงโดยเอาไปเปรียบกับ

นักร้องรุ่นพี่ ทำาให้หลิวเกิดเป็นแรงผลัก

ดันให้ตั้งใจฝึกการร้องเพลงแบบลูกทุ่งอย่าง

จริงจัง จนถึง 18 ปีของเส้นทางการเป็นนักร้อง ที่รู้สึกอบ 

อุ่นทุกครั้งที่มีแฟนเพลงให้การต้อนรับ ให้เกียรติ และกับ                                                                 

เป้าหมายชีวิตในอนาคตเธออยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบ

ความสำาเร็จ และยังจะขอร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆ ถ้ายังมี “คน

ฟัง”  

‘หลิว’ตาม‘ดู๋’ปฏิบัติภารกิจ

พร้อมเปิดใจเคยโดนบูลลี่

‘วันสร้างสุขฯ’ร่วมกับ‘ACTS Studio’

ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ โควิด-19

แม้ว่าโครงการวันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19 ในเฟส 1 

จะปิดรับบริจาคลงแล้ว แต่บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จำากัด (มหาชน) ผู้จัดทำาโครงการ ยังคงห่วงใยและให้ความ

สำาคัญ  กับการเร่งรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดจึงได้ดำา      

เนินการส่งมอบเครื่องให้อากาศ

ผสมออกซิเจนอัตราการไหล

สูง พร้อมอุปกรณ์ร่วม จำานวน 

1 เครื่อง มูลค่า 250,000 

บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์การ

แพทย์ อาทิ ชุด PPE 100 ชุด,                                 

เครื่องวัดความดันออกซิเจน

ปลายนิ้ว, เครื่องวัดอุณหภูมิ 

และข้าวสารจำานวน 100 

กิโลกรัม

โดยมีคุณศศวัต บุษย

พันธ์ กรรมการ

ผู้จัดการบริษัท 

แอ็กซ์ สตูดิ

โอ จำากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จำากัด (มหาชน) เดินทางไป

มอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ

โรงพยาบาลปทุมธานีเพื่อใช้

เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป 

โดยมี นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

ปทุมธานี ให้เกียรติเป็นผู้รับ

มอบ ณ อาคารสนับสนุน

บริการทางการแพทย์ โรง

พยาบาลปทุมธานี เมื่อเช้า

วันก่อน.   

วันท่ี 1 พฤศจิกายน น้ี นอกจากจะเปนวันลอตเตอร่ี ความ

หวังของนักเส่ียงโชคจะออกแลว ยังเปนวันแรกท่ีเปดใหนักเรียนได

เรียนแบบ ON SITE และท่ีสําคัญคือ ยังเปนวันเปดประเทศใหนัก

ทองเท่ียวไดเขามาเท่ียวชมความสวยงาม ชิมอาหารอรอยๆ ท่ีข้ึน

ช� อของไทย แตตองปฏิบัติตัวตามมาตรการอยางเขมขนของทาง

ราชการดวย

รานอาหารรมไม-บานสวน ท่ีจะแนะนําในวันน้ี ผมเคย

แนะนําใหไดทราบ

ต้ังแตรานเร่ิมเปด

บริการเม� อกวา 7 ปท่ี

แลว ปจจุบันก็ยังขาย

ดิบขายดีมีลูกคามา

อุดหนุนกันเสมอๆ มิได

ขาด เพราะอาหาร

ราคาไมแพง สถานท่ี

จอดรถสะดวกสบาย 

หองสุขามีมากและ

สะอาดสะอาน ท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือ รสชาติของ

อาหารท่ีอรอยก็จะไม

ใหอรอยไดอยางไร คุณ

ภาสสิณี นิลประดับ 

เจาของรานอาหารเครือรม

ไมริมนา ไดคัดสรรท้ังวัตถุดิบ 

เคร� องปรุง ใชแตของท่ีสดๆ ดีๆ 

เทาน้ัน และไดตอยอดมาถึงรุน

ท่ี 2 คือคุณเดชสิริ นิลประดับ 

บุตรชาย ท่ีเรียนจบทางดาน

อาหารโดยเฉพาะจาก เลอ กอร

ดอง เบลอ ดุสิต ท่ีลงมือเปน

เชฟใหญเองและยังมีพอครัว

แมครัวฝมือเย่ียมท่ีอยูดวยกัน

มานาน ชวยกันคิดเมนูอาหาร

ใหมๆ  อรอยๆ ออกมา และปรุง

อาหารอยางพิถีพิถัน จึงมีลูกคามาอุดหนุนกันอยางสมํ่าเสมอ

อาหารเดนๆ ของรานมีมากมายหลายอยางครับ ท่ีจะขอ

แนะนําก็เชน กบทอดนํ้าปลา เน้ือของกบน้ันก็เปนท่ีรูกันดีวาอรอย

มากขนาดไหน เปนอาหารที่มีโปรตีนสูง นักทอง

เที่ยวชาวฮองกงจะชอบมากเปนพิเศษ เวลาที่ลูกคา

สั่ง พอครัวจะนําเอากบสดๆ มาสับเปนชิ้นๆ นําไป

ทอดในน้ํามันใหมๆ ซึ่งจะตองมีกรรมวิธีการทอดโดย

เฉพาะจนเหลืองกรอบเนื้อดานในนุม ปรุงรสดวย

น้ําปลาดีที่ปรุงรสชาติไวเรียบรอยแลว ตักใสจานยก

ออกมารอนๆ จะไดกลิ่นหอมของน้ําปลาและรสชาติที่หวานมัน

ของเนื้อกบที่ถึงเนื้อจะหนียวแตก็นุมเคี้ยวสนุก ไกยางที่วาอรอยๆ 

นั้น ผมวาเทียบไมติดกับน�องกบแน�ๆ แตถาจะใหมีรสชาติเพิ่มขึ้น

ก็เอาขากบจิ้มกับซอสพริกที่ใหมาดวย รสชาติก็จะจัดจานมากขึ้น 

ราคาจานละ 200 บาท

มาถึงรานรมไม-บานสวนแลวไมส่ัง เปดพะโล มาชิมถือวา

ขาดของอรอยของรานอาหารในเครือรมไมริมนาครับ เพราะเน้ือของ

เปดพะโลจะนุมหวานมันหอมเคร� องพะโล ซ่ึงเปนสูตรเฉพาะของ

ทางรานเทาน้ัน ย่ิงกินก็ย่ิงมัน เพียงแคไดเห็นหมอตมสเตนเลสใบ

ใหญท่ีใชตมเปดก็จะเดาไดทันทีวาขายดิบขายดีขนาดไหน ขอกระซิบ

สักนิดวาตองตักนํ้าจ้ิมสูตรพิเศษท่ีทําจากเตาเจ้ียวอยางดี กระเทียม 

นํ้าสมสายชู นํ้าตาลนิดหน�อย ราดลงไปบนเน้ือเปดใสปากเค้ียวก็จะ

ไดรสชาติท่ีลืมไมลงเชียว ราคาคร่ึงตัว 180 บาท 1 ตัว 360 บาท

อาหารท่ีพลาดไมไดอยางเด็ดขาดอีกจานคือ ปลาคังผัดฉา ท่ี

รานรมไม-บานสวน จะใสสมุนไพรเคร� องปรุงอยางไมย้ังท้ังกระชาย 

พริกเหลือง ใบมะกรูด กะเพรา ฯลฯ นํามาซอย นํามาใสครกตํา 

เวลาจะทําพอครัวจะแลเน้ือปลาคังสดๆ ออกเปนช้ินบางๆ ขนาดพอ

คํา ผัดกับเคร� องปรุงสมุนไพรแทๆ  พริกผัดฉาจะแทรกเขาไปในเน้ือ

ปลาคังท่ีอรอยอยูแลวทําใหอรอยมากข้ึน กอนตักยกลงจากกระทะ

โรยดวยพริกไทยออน เวลา

ท่ีกินแคตักเน้ือปลาเพียงช้ิน

เดียวพรอมสมุนไพรตางๆ ก็

กินกับขาวสวยไดแทบจะ

หมดจาน เพราะรสชาติจัด

จานเผ็ดมาก แตอรอยเหลือ

เกิน เพียงแคน่ังเขียนแลว

นึกถึงนํ้าลายก็สอออกมา

เชียว อาหารจานน้ี ราคา 

180 บาท

ปลาชอนยําสมุนไพร 

ก็พลาดไมไดอีกเชนกันครับ 

เพราะเมนูนี้รสชาติเด็ดดวง

นักเชียว เชฟชายจะใชปลา

ชอนสดตัวโตๆ มาบั้งทั้งตัว

แลวนําไปทอดจนสุกพอดี 

เนื้อดานนอกจะกรอบ เนื้อ

ดานในนุมฟู แลวราดดวย

สมุนไพรตางๆ เชน ตะไคร 

หอมแดง กระเทียม มะมวง

ดิบ ใบมะกรูด พริกแดง

ซอย คลุกกับน้ํายําที่ทําจาก

น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ํา

เช� อม โรยดวยถั่วลิสงคั่ว น้ํา

ยําจะซึมเขาไปในเนื้อปลา

ที่อรอยหวานมันอยูแลวให

อรอยมากขึ้นยิ่งกินก็ยิ่งมัน

ปากครับ อาหารจานนี้ราคา

จานละ 230 บาท แตถาไม

ชอบน้ําพริกเผาจะสั่งเปน

เมี่ยงปลาชอนทอด ก็จะ

ไดรสชาติของสมุนไพรตางๆ คลายๆ กับเมี่ยงคํา แตเปลี่ยนจาก

มะพราวคั่วเปนปลาชอนทอด คิดดูก็แลวกันวาจะมันปากขนาด

ไหน

ชอบนํ้าๆ ซดใหคลองคอก็ตองส่ัง ตมยําปลาคัง มาชิมใหช� น

ใจ ไดชิมรสชาติของนํ้าตมยําเพียงแคชอนแรก บอกไดคําเดียววา ใช

เลย หอมเคร� องตมยํา แถมดวยเน้ือปลาคังท่ีนุมๆ มันๆ หวานๆ ช� น

ใจมากครับ ราคาหมอละ 180 บาท หรือจะส่ัง แกงสมปลาชอน

ทอด ท่ีทางรานใชปลาชอนท้ังตัวมาบ้ังแลวทอดจนกรอบนอกนุมใน 

ราดดวยนํ้าแกงสมรสชาติจัดจานพรอมดวยผักสดตางๆ อรอยมาก

ยังมีอาหารอรอยๆ อีกมากมายหลายอยาง เชน ขาหมูทอด ก็

อรอยมาก ถาตองการความรวดเร็ว เพราะมีเวลาจํากัด เพียงแคส่ัง

กวยเต๋ียวเปด มาชิม พรอมเปดพะโลจานเล็กสักจานก็จะอรอยจนลืม

ไมลงเชียวครับ

อาหารอรอย ราคาถูก ที่ราน

รมไม บานสวน
สามพราน

ช� อราน รมไม-บานสวน

เจาของ คุณเดชสิริ (ชาย) นิลประดับ

สถานที่ สามพราน  จากบางแคมาตามถนนเพชรเกษมเลยสวนสามพรานประมาณ 500 เมตร (ตรงกันขาม

กับปากทางเขาวัดไรขิง) จะพบรานอยูดานซายมือ เปดบริการต้ังแตเวลา 9.00-21.00 น. โทรศัพท 08-1808-8455



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา Hardware, Software, Network, security, CCTV etc. 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ Server ของระบบตางๆ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหน�วยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� นๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร

-    เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา IT, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ IT Support ไมนอยกวา 3 ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา Hardware, Software, Network และ Security

     รวมถึงระบบตอพวงอ� นๆ

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ฝายบุคคล หนังสือพิมพ ไทยโพสต 0 2240 2612-6 สงรายละเอียด

ไดที่ hr.thaipost@thethaipost.com

1    BETAGRO

2    Four Hundred Co.Ltd.

3    Indexlivingmall

4    Krungthai Card Public Company Limited

5    Mitsubishi Motors (Thailand) Co.,Ltd.

6    PREMIUM.FRUIT

7    SEACON SHOPPING CENTERS

8    SENA DEVELOPMENT PCL.

9    SIAMRAJATHANEE Public Co.,Ltd.

10   THAI GROUP HOLDINGS

11   The Platinum Group PLC.

12   TOA

13   กรมประชาสัมพันธ

14   กรุงเทพประกันชีวิต

15   กรุงเทพประกันภัย

16   กรุงศรี คอนซูมเมอร

17   กลุมทิสโก

18   กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย

19   กองทัพเรือ

20   กองทัพอากาศ

ไทยโพสต..ครบรอบ 25 ป 

กาวสูปที่ 26 "อิสรภาพแหงความคิด"  
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 หนังสือพิมพไทยโพสต ภายใตการนําของ "เปลว สีเงิน" ฉลองครบรอบป 25 แบบเรียบงาย สวมหนากาก เวนระยะหาง  การดไมตก 

โดยมีแขกผูมีเกียรติและผูอาน รวมแสดงความยินดี  พรอมถายภาพเปนที่ระลึก ณ สํานักงานบริษัท สารสูอนาคต จํากัด ..คณะผูบริหารและกองบรรณาธิการจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

21   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

22   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

23   ครอบครัว SPRC

24   คุณดนัย จันทรเจาฉาย

25   คุณมาทินี จันทสุวรรณโณ หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ

      สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5

26   คุณวิเชียร  อติชาตการ  เฮิรบนัท

27   เครือเจริญโภคภัณฑ

28   จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย

29   ชวรงค ลิมปปทมปาณี ประธานสภาการส� อมวลชนแหงชาติ

30   ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล

      เพ� อเศรษฐกิจและสังคม

31   ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

32   ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

33   ทิพยประกันชีวิต

34   โทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

35   ธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

36   ธนาคารออมสิน

37   ธนาคารอาคารสงเคราะห

38   นพ.วรงค  เดชกิจวิกรม พรรคไทยภักดี

39    นายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการ องคการเภสัชกรรม

40   นิตยา ดํารงกิจ เปปเปอรกรีน

41   นิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

42   บจก.เจซีแอนด โค คอมมิวนิเคชั่นส

43   บจก.ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิ่ง

44   บจก.เนชั่นไวด

45   บจก.บรอดคาซท ไทย เทเลวิชั่น

46   บจก.เอ็มเอ็มพี คอรปอเรชั่น

47   บมจ.ช.การชาง

48   บมจ.ซีพี ออลล

49   บมจ.ทุนธนชาต

50   บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ

51   บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

52   บมจ.บางจาก คอรปอเรชั่น

53   บมจ.บานปู

54   บมจ.ปตท.

55   บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม

56   บมจ.ราช กรุป

57   บมจ.อสมท

58   พรรคภูมิใจไทย

59   พลเอกประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

60   พลังประชารัฐ

61   รองประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย

62   รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

63   วัชระ กรรณิการ โฆษกกระทรวงพลังงาน

64   วาที่รอยตรี ดร.ถวัลย รุยาพร นายกสภาทนายความ

65   ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

66   สนธิรัตน  สนธิจิรวงศ

67   สมเกียรติ ศิริจันทโรภาส 

68   สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

69   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

70   สํานักงานตํารวจแหงชาติ

71   สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

72   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

73   สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

74   อเกต คอมมิวนิเคชั่น

75   อน-ทิพานัน

76   อภิสิทธิ์-พิมพเพ็ญ เวชชาชีวะ

77   อาคเนย Southeast
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ต่อหน้าสื่อรู้สึกจะกดดันมากไปหน่อย พอดี

ว่าไม่ค่อยมีแรง ประชุมมา 3 วันติดๆ เดี๋ยว

ถ้าพรุ่งนี้ ใครเอารูปฉันหกล้มไปเมื่อกี้ละก็

มีเรื่องนะ เอาเรื่องที่เป็นสาระ” จากนั้น 

พล.อ.ประยุทธ์ได้แถลงผลประชุม ศบค. 

โดยมีอาการเนือยๆ

ภายหลังเสร็จส้ินการแถลงข่าว ผู้สื่อ

ข่าวได้ถามว่ามีอาการเพลียจากการรับวัคซีน

ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธว่า “ไม่ใช่

หรอก เป็นเพราะน่ังมาตลอดท้ัง 3 วันในการ

ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน” ก่อนจะย้อน

ถามสื่อมวลชนว่า “เพลียได้เหรอ เป็นนายกฯ 

ท้อแท้ได้หรือ โมโหก็ไม่ได้อีก ต้องใจดี”

เมื่อถามว่า เป็นเพราะมีเรื่องไม่สบายใจ                                                             

อะไรหรือเปล่า จึงทำาให้ไม่ได้ระวัง พล.อ.ประ 

ยุทธ์ปฏิเสธว่า ไม่ได้มีเรื่องไม่สบายใจ ไม่มี

หรอก หน้าที่ของใครคือหน้าที่ของใคร เมื่อ

ถามย้ำาว่า หมายถึงเรื่องภายในพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

ตอบว่า เป็นหน้าท่ีของใครก็ว่ากันไปนะจ๊ะ                                                          

ซักว่าได้พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ 

วรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค 

พปชร. แล้วหรือยัง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

“คุยๆ คุยกันตลอดนั่นแหละ ก็คุยกัน” 

เมื่อถามอีกว่า มีการรายงานเรื่อง 

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ยังนั่ง

ในตำาแหน่งเลขาธิการพรรคต่อหรือไม่ นา

ยกฯ กล่าวว่า “คุยกัน ทราบหมดนั่นแหละ 

ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขานะ ผมทราบจาก

สื่อบ้างนั่นแหละ และก็ที่เขารายงานมา ผม

ก็รับทราบนะจ๊ะ ขอให้ทำางานด้วยกันให้ได้ 

ให้สงบ ไม่ให้สื่อแปลกันไปกันมา เข้าใจหรือ

ไม่ ไม่เช่นนั้นก็ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆ นะจ๊ะ 

อะไรที่แก้ได้ตามกรรมการบริหารพรรคก็ว่า

กันไป เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคนะจ๊ะ นา

ยกฯ ไปสั่งใครเขาไม่ได้หรอก”

ถามว่า แต่กองเชียร์อยากให้นายกฯ 

ไปต้ังพรรคใหม่ นายกฯ ตอบว่า ไม่มีหรอก 

ใครเชียร์ล่ะ เมื่อผู้สื่อข่าวตอบกลับไปว่ามี

กองหนุนอยากให้ต้ังพรรค นายกฯ จึงกล่าว

ว่า “เหรอ เราจะแยกกันท่ีไหน แยกกันได้

อย่างไร” ซักอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์จะสมัคร

เป็นสมาชิกพรรค พปชร.หรือไม่ นายกฯ ตอบ

ส้ันๆ ว่า ดูในระยะต่อไปก่อน เมื่อถามย้ำาว่า

จะมีโอกาสพิจารณาในตอนไหน นายกฯ ตอบ

เพียงว่า “จะพิจารณาตอนไหนก็ตอนน้ัน”

ด้าน พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงกรณี 

ร.อ.ธรรมนัสอยู่ในตำาแหน่งเลขาธิการพรรค 

ว่า ทุกอย่างจบแล้ว ไม่มีอะไรแล้ว ไม่มี

อะไรคือไม่มีอะไร เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่

ว่าในระยะยาวจะส่งผลกระทบกับพรรค 

พล.อ.ประวิตรย้ำาว่า เวลานี้ลูกพรรคยังเอา 

ร.อ.ธรรมนัสอยู่ 

หัวหน้าพรรค พปชร.ยังกล่าวถึงเรื่อง

ควบคุมเสียงของ ส.ส.ในสภาว่า ไม่กังวล 

เพราะเสียงเรียบร้อยดี สามารถควบคุมได้ 

และไม่กังวลความขัดแย้งในพรรค ไม่มีการ

ปรับ ครม. สื่อไปเขียนกันเอง 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรรม 

การบริหารพรรค พปชร. กล่าวถึงเรื่องนี้

เพียงสั้นๆ ว่า ไม่มีอะไร และขณะนี้ยังไม่ได้

มีการรายงานไปยังนายกฯ แต่อย่างใด

ยังคงมีความเคลื่อนไหวหลัง น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ ชิน

วัตร รับตำาแหน่งประธานคณะที่ปรึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรค

เพื่อไทย โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย กล่าวว่า น.ส.แพทองธารเป็นสมาชิก

พรรคเพื่อไทยมานานแล้ว ถือเป็นคนรุ่น

ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ 

เมื่อถูกถามว่า น.ส.แพทองธารจะเป็น

แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยในการ

เลือกต้ังคร้ังต่อไปหรือไม่ นายประเสริฐกล่าว

ว่า เรื่องแคนดิเดตนายกฯ คณะกรรม การ

บริหารพรรคต้องหารือกันก่อน วันน้ีแม้จะมี

คนในใจไว้แล้ว แต่ยังเร็วไปท่ีจะพูดออกมา 

ซักอีกว่าคนในใจคือ น.ส.แพทองธารหรือไม่ 

นายประเสริฐ ตอบว่า ยังเร็วไปท่ีจะพูด

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

และโฆษกพรรคเพื่อไทย ได้ออกมาตอบโต้

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค                   

ก้าวไกล ท่ีระบุว่าประชาชนต้องการผู้นำาท่ี                                                      

ไม่ใช่หุ่นเชิด หลังพรรคเพื่อไทยเปิดตัว น.ส. 

แพทองธาร ว่าถูกต้องตามน้ัน แต่เราคิดว่า

ไม่น่ามีใครเป็นหุ่นเชิดของใคร เราเคารพ

การตัดสินใจของเขาท่ีจะคิดอย่างไร เขาอาจ

ใช้ผู้นำาท่ีเป็นหุ่นเชิด แต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ 

ม่ันใจทุกคนท่ีเข้ามามีความรู้ความสามารถ 

และไม่มีใครยอมเป็นหุ่นเชิด ไม่เคยดูถูกใคร

ว่าใครเป็นหุ่นเชิดของใคร ถ้าเป็นคนมีความ

รู้ความสามารถพร้อมสนับสนุน อยากเห็น

การเมืองท่ีสร้างสรรค์ ไม่อยากให้มีทัศนคติ

ท่ีไม่ดีไปขวางก้ันคนท่ีต้องการเข้ามาทำางาน

ทางการเมืองให้กับประเทศชาติ

ขณะท่ีท่าทีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

ได้ย้อนถามผู้สื่อข่าวหลังถูกถามถึงเรื่อง น.ส.       

แพทองธาร ว่าเขาคือใคร ใครเหรอ ใคร 

ก็ไปว่ากันมา เมื่อถามว่าคิดว่าจะสู้ได้หรือ

ไม่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบคำาถามดังกล่าว 

เมื่อถามย้ำาว่ากดดันหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

ปฏิเสธว่า “ไม่มีหรอก ก็คนละพรรคกันไป 

กับลุงป้อมไม่มีปัญหาอะไร อย่าไปทำาให้ขัด

แย้งกันสิ ไม่มีหรอก”

เร่ืองดังกล่าวทำาให้นายพานทองแท้ 

ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ เขียนข้อความ

ลงทวิตเตอร์ส่วนตัวตอบโต้ทันทีว่า อุ๊งอ๊ิงก็คือ

หลานของนายกปู นายกปู ก็คือนายกหญิง

คนแรกของไทย ท่ีลุงตู่มาเกาะโต๊ะ ของบซ้ือ

อาวุธ โดยอ้างว่าตราบใดท่ีผมยังเป็น ผบ.ทบ. 

จะไม่ยอมให้ใครทำารัฐประหารท่านนายกฯ 

ได้ (ยกเว้นผมทำาเอง) ไงครับ #ลุงจำาได้ยัง

ส่วน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็น

เรื่องของพรรคเขา แต่ยืนยันไม่กังวลในการ

สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ถ้ากังวลพรรค พปชร. 

ก็ต้องยุบพรรค 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ถือเป็น

เรื่องที่ดี เพราะทุกอย่างต้องมีพลวัต ต้องมี

คลื่นลูกใหม่มาทดแทนคลื่นลูกเก่า ถือเป็น

สิ่งที่ดี เพราะที่พรรคเพื่อไทยปรับเปลี่ยน

มาแต่ละคนนั้น ต่างมีคุณสมบัติที่ดี มีการ

ศึกษาที่ดี จะได้มาทำางานช่วยกันเพื่อบ้าน

เมือง ตนไม่มีปัญหาเพราะมองเป็นบวก

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือว่าเป็นคู่แข่งของ

พรรคภูมิใจไทยในการเจาะพื้นที่ต่างๆ หรือ

ไม่ นายอนุทินตอบว่า พรรคภูมิใจไทยมี

รัฐมนตรีถึง 6 คนก็อยู่แล้ว ไม่แข่งกับใคร 

เราอยู่ของเราอย่างนี้

ส่วนนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

คนใหม่ ชี้ว่าขณะนี้ประเทศตกอยู่ในภาวะ

วิกฤตที่มาจากการบริหารงานรัฐบาลที่ยัง

ขาดองค์ความรู้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยัง

ไว้วางใจนายกฯ ขอแนะนำา นพ.ชลน่านใน

ฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ต้อง

ทำาเป็นมาปรับเปลี่ยนพรรคของตัวเองใหม่ 

ให้ทันสมัยขึ้น เอาคนตระกูลชินวัตรเข้า

มา ตบตาประชาชน เพื่อหวังคะแนนความ

นิยม แต่เตรียมเอานายใหญ่กลับบ้าน และ

ทำาให้พ้นผิด เพราะคงไม่สำาเร็จ เนื่องจาก

ประชาชนเขารู้ทันว่าวางแผนอะไรไว้ 

วันเดียวกัน นายนราพัฒน์ แก้วทอง 

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภาย

หลังการหารือสมาชิกภาคเหนือว่า ที่ประชุม

มีมติเสนอชื่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรคเป็นนายกฯ ชูเป็นผู้นำาการ

เลือกตั้งครั้งหน้า เนื่องจากเป็นหัวหน้า

พรรคที่มีผลงานโดดเด่น จับต้องได้ ประสบ

ความสำาเร็จทั้งการนำารายได้เข้าประเทศ

จากการผลักดันการส่งออก และแก้ปัญหา

เกษตรกร โดยข้อสรุปที่ได้นี้จะมีการนำา

เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

ขณะท่ีเมื่อวันศุกร์ นายอรรถวิชช์ สุ                                                           

วรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ยังลงพ้ืน

ท่ี จ.ขอนแก่นอีกวัน เพื่อจัดต้ังตัวแทนพรรค 

การเมืองประจำาจังหวัดอีก 2 เขต คือเขต 

1 อ.เมืองฯ และเขต 2 อ.ซำาสูง จ.ขอนแก่น 

พร้อมกับกล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นไม่ได้เป็น                                                         

พ้ืนท่ีของพรรคใดพรรคหน่ึง แม้พรรคกล้า                                                          

เป็นพรรคน้องใหม่ แต่ตัดสินใจเดินทางมา                                                             

ขอนแก่นคราวน้ี จัดต้ังตัวแทนพรรคการ 

เมืองประจำาจังหวัดได้หลายเขตแล้ว พร้อม

ยืนยันว่าพรรคกล้าจะส่งผู้สมัครให้ครบท้ัง 11 

เขตในจังหวัดขอนแก่น 

สำาหรับความคืบหน้าการพิจารณา

ร่างแก้ไขกฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.ให้สอดคล้อง

กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายปกรณ์ มหรรณพ 

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า 

ขณะนี้ทางสำานักงาน กกต.และสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกากำาลังประสานงาน

กันอยู่ จะรีบดำาเนินการโดยเร็ว คาดว่า 2-3 

เดือนจะแล้วเสร็จ ส่วนการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดเรานั้น เราไม่ได้กังวล เพราะเรา

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิ 

การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 

ยื่นขอให้ กกต.ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ 

กรณีชี้นำาครอบงำาพรรค พปชร.หลังเชิญ 6 

รัฐมนตรีเข้าหารือปัญหาภายในพรรคนั้น 

นายปกรณ์ระบุว่า รายละเอียดยังมาไม่ถึง 

ทราบแต่เพียงข่าวเท่านั้น.

ต้นปี 2565

และเชื่อว่าเศรษฐกิจและธุรกิจผ่านจุดต่ำาสุด 

แล้ว และเริ่มฟื้นตัวจากไตรมาส 4 ปีนี้ 

ขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า 

หลังเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. มาตรการ

กระ ตุ้นเศรษฐกิจที่จะนำามาใช้ในช่วง 2 

เดือนสุดท้ายของปี 2564 ต้องมาจากหลาย

ส่วน ไม่ใช่มาตรการด้านการคลังอย่างเดียว 

โดยเฉพาะมาตรการด้านการท่องเที่ยวที่

ต้องออกมารับกับการเปิดประเทศ ที่ไม่ได้

เน้นเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

แต่ต้องเปิดโอกาสให้คนไทยท่องเที่ยวข้าม

จังหวัดด้วย ตรงนี้จะมีส่วนสำาคัญในการ

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาส 4

อ่านต่อหน้า 16
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

4

ศาลเมียนมาตัดสินจำาคุก 20 ปีที่ปรึกษาซูจี

ย่างกุ้ง • ศาลพิเศษของรัฐบาลทหารเมียนมาตัดสินจำาคุก วิน 

เทียน ท่ีปรึกษาใกล้ชิดของอองซาน ซูจี 20 ปี จากความผิดข้อหา

กบฏเมื่อวันศุกร์ มยินต์ ทวิน ทนายความของวิน เทียน  วัย 80 

ปี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมียนมาและโฆษกของพรรค

สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) เผยกับเอเอฟ

พีว่า ศาลพิเศษในกรุงเนปยีดอตัดสินจำาคุกเขาในข้อหากบฏ โดย

จะยื่นอุทธรณ์โทษจำาคุกน้ี วิน เทียน เป็นสมาชิกระดับสูงของ

พรรคเอ็นแอลดีคนแรกท่ีศาลตัดสินโทษจำาคุกหลังการไต่สวน

คดี วินเคยเป็นทหารและเป็นนักโทษการเมืองหลายปีในช่วง

ท่ีทหารเมียนมาปกครองประเทศเนื่องจากรณรงค์ต่อต้านการ

ปกครองของทหารก่อนท่ีเมียนมาจะมีการเลือกต้ังและพรรคเอ็น

แอลดีได้จัดต้ังรัฐบาล วินได้ชื่อว่าเป็นมือขวาของซูจี สื่อท้องถ่ิน

รายงานว่าขณะน้ีสุขภาพของวินไม่สู้ดีนัก ต้องน่ังรถเข็นและใช้

ถังออกซิเจนช่วยหายใจและป่วยจากโรคความดันโลหิตสูง, โรค

เบาหวาน, หัวใจและต่อมไทรอยด์ วินโดนจับกุมหลังรัฐประหาร 

3 วัน ก่อนหน้าน้ันเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถ่ินว่าการยึดอำานาจ

รัฐของทหารไม่ใช่เรื่องฉลาด และผู้นำาทหารจะนำาประเทศไปสู่

ทิศทางท่ีไม่ถูกต้อง

กรุงปักก่ิงเลื่อนงานแต่ง, ยกเลิกเท่ียวบินคุมไวรัส

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานว่า ผาง ซิงหัว รองผู้อำานวยการ

สำานักควบคุมโรคกรุงปักกิ่ง แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม

ขอให้ประชาชนเลื่อนการจัดงานแต่งงานออกไปก่อน ส่วนงาน

ศพให้จัดอย่างสั้นๆ และอย่าจัดงานเลี้ยง และลดการรวม

ตัวกันที่ไม่จำาเป็น เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดย

เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนที่กรุงปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

โอลิมปิกฤดูหนาว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุงปักกิ่งเปิดรับ

นักท่องเที่ยวในปริมาณจำากัด ด้านสวี เหอเจียน รองหัวหน้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรุงปักกิ่งแถลงว่า ขณะนี้รีสอร์ตยูนิเวอร์

แซลสตูดิโอที่เพิ่งเปิดให้บริการในกรุงปักกิ่งไม่นาน จะเข้าสู่                           

ภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโรค แต่ไม่ได้ให้ราย

ละเอียดเพิ่มเติม จีนกำาลังเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ของ

โควิด-19 ในหลายมณฑลที่เชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว ทำาให้

เจ้าหน้าที่มีคำาสั่งให้ประชาชนหลายล้านคนต้องอยู่บ้าน, เข้ม

งวดการเดินทางระหว่างมณฑลและเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ จีน

มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ 48 

ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่เกือบ 

250 คน แม้จำานวนผู้ติดเชื้อยังไม่มาก แต่จีนมีมาตรการเข้ม

งวดในการคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ชาวกรุงปักกิ่ง

เข้าแถวยาวด้านนอกศูนย์การแพทย์กรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์ เพื่อ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากหลายภูมิภาคของจีนบังคับให้

ผู้ โดยสารขนส่งสาธารณะต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบก่อน

เข้ามณฑล โดยเฉพาะผู้ที่มาจากเมืองที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโค

วิด ล่าสุด เฟยฉางจุน แพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลการบินพลเรือน

ในจีน พบว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินราวครึ่งหนึ่งของสนามบิน

หลัก 2 แห่งในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์.

เกาหลีใต้จ่อลุยแผนอยู่กับโควิด

‘เฟซบุ๊ก’เปลี่ยนชื่อบริษัทแม่เป็น‘เมตา’

ม็อบส่อหัวทิ่ม!

ให้เพิกถอนและคุ้มครองม็อบสามน้ิว 31 ต.ค. 

นี้

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตอน

หนึ่งว่า เรื่องสำาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ

ขอร้องกันสำาหรับผู้ที่เห็นต่าง หรือผู้ที่ออก

มาแสดงความคิดเห็นหรือการสร้างความ

รุนแรงบนท้องถนน 

“ขอความร่วมมือเถอะครับ อย่าสร้าง

ภาพความเสียหายต่อประเทศของเราใน

ช่วงนี้เลย เพราะจะทำาให้ประชาชนอื่นๆ

เดือดร้อนและลำาบากไปด้วย และนักท่อง

เที่ยวก็จะกังวลไม่กล้ามา ภาพเหล่านี้มัน

ออกไปต่างประเทศด้วยทุกคร้ัง ขอให้ระมัด 

ระวังอย่างที่สุด” นายกฯ กล่าว 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. เว็บไซต์ราช

กิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนท่ีเก่ียวกับความม่ันคง เรื่องห้ามการ

ชุมนุม การทำากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 13) ลง

นามโดย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสด์ิ ผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบใน

การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยว

กับความมั่นคง มีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำานาจตามข้อกำาหนดออกตาม

ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 3 และคำาสั่งนายก

รัฐมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 

พ.ศ.2563 เรื่องแต่งต้ังผู้กำากับการปฏิบัติงาน 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่

ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) 

และข้อกำาหนด คำาสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

จึงให้ปฏิบัติดังนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิด 

ชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วน

ที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุม 

การทำากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ.2564 และประกาศหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการ

ชุมนุม การทำากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร 

นา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 

18 ตุลาคม พ.ศ.2564

2.ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่

เสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือการกระทำาอัน

เป็นการฉวยโอกาสซ้ำาเติมความเดือดร้อน

ของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่

โรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

3.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำา

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ใน

พื้นที่ที่มีประกาศหรือคำาสั่งกำาหนดเป็นพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูง 

สุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้า

ระวัง

4.ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำาสั่งกำา

หนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้า

ระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ที่ได้มีประกาศหรือ

คำาสั่งกำาหนดให้เป็นพื้นที่นำาร่องด้านการ

ท่องเที่ยว ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการ

ทำากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ โรค 

เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้า

หน้าที่หรือกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประ 

กาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระ

ราชกำาหนดการบริหารราชการในสถาน 

การณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำา

คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาฯ แกนนำากลุ่ม

ราษฎร น.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒน

กุล, น.ส.กุลจิรา ทองคง, นายเสกสิทธิ์ 

แย้มสงวนศักดิ์ พร้อมทีมทนายความ ยื่น

ฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยขอ

ให้ศาลเพิกถอนข้อกำาหนดที่ออกในมาตรา 

9 ข้างต้น และขอให้ศาลอนุญาตให้มีการ

ไต่สวนฉุกเฉิน คุ้มครองชั่วคราว การชุมนุม

วันที่ 31 ตุลาคมนี้ ที่แยกราชประสงค์.

นายกฯ ลั่น

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินไปที่

โพเดียมเพื่อจะแถลงข่าว ศบค. ปรากฏ

ว่า ระหว่างนั้นได้สะดุดพื้นเวทีที่ยกระดับ

ขึ้น และเซถึง 2 ครั้ง ก่อนยืนตั้งหลักได้

และมีสีหน้าเสียเล็กน้อย พร้อมกล่าวกับ

สื่อมวลชนแก้เขินว่า “เห็นไหมว่าเวลาอยู่

ซานฟรานซิสโก • บริษัทเฟซบุ๊ก 

อิงค์เปลี่ยนชื่อบริษัทแม่เป็น “เม

ตา” และเปลี่ยนโลโก้บริษัทจาก 

รูปไลค์ท่ีเป็นรูปชูน้ิวโป้ง มาเป็น

รูปทรงอินฟินิต้ีสีฟ้าเมื่อวันพฤหัสบดี                                               

ในความพยายามจะเน้นเทคโนโลยี 

ด้านความเป็นจริงเสมือนในอนาคต

เอเอฟพีรายงานว่าเฟซบุ๊ก

เปล่ียนช่ือบริษัทแม่จากเฟซบุ๊ก 

อิงค์ เป็น “เมตา” (Meta) เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม ตามเวลา

ในสหรัฐ 

บีบีซีรายงานว่าเฟซบุ๊ก

เปล่ียนชื่อและโลโก้ของบริษัทแม่

ใหม่ที่สำานักงานใหญ่ในเมนโล

ปาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวัน

พฤหัสบดี โดยเปลี่ยนโลโก้จาก

รูป “ไลค์” ที่เป็นรูปชูนิ้วโป้ง มา

เป็นรูปทรงอินฟินิตี้สีฟ้า คำาว่า

เมตาเป็นภาษากรีก หมายถึง 

“beyond” ในภาษาอังกฤษ ท่ีแปล

ว่าไกลออกไป, เหนือกว่า 

เฟซบุ๊กปลี่ยนชื่อบริษัทแม่

ใหม่ แต่สื่อสังคมออนไลน์ของเฟซ 

บุ๊กอิงค์ ทั้งเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม

และวอตส์แอป ไม่มีการเปลี่ยน

ชื่อแต่อย่างใด

การเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

ของเฟซบุ๊กเป็นความพยายามจะ

เน้นเทคโนโลยีด้านความเป็นจริง

เสมือน (วีอาร์) ในอนาคต ใน

ความทะเยอทะยานที่จะพัฒนา

สิ่งที่เรียกว่า “เมตาเวิร์ส” ที่

ต้องการผสมผสานโลกกายภาพ

กับโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน 

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอ                                              

เฟซบุ๊กกล่าวระหว่างการประชุม

นักพัฒนาประจำาปีเมื่อวันพฤหัสบดี 

ว่า เราเรียนรู้มากมายจากการ

ด้ินรนต่อสู้กับประเด็นทางสังคม

และอาศัยอยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม

ท่ีปิด ขณะน้ีถึงเวลาท่ีจะทำาทุกส่ิง

ทุกอย่างท่ีเราเรียนรู้มามากและ

ช่วยสร้างบทต่อไปของบริษัท ขอ

ประกาศอย่างภูมิใจว่าเร่ิมต้ังแต่

วันน้ีบริษัทของเราเปล่ียนช่ือเป็น 

“เมตา” แต่ภาระหน้าท่ีของเรายัง

เหมือนเดิม คือนำาประชาชนมา

พบกัน แอปพลิเคชันและแบรนด์

ของเราไม่มีการเปล่ียนชื่อ 

กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่เรียก

ตัวเองว่า “เดอะเรียลเฟซบุ๊กโอ 

เวอร์ไซต์บอร์ด” แถลงว่า การ

เปล่ียนชื่อบริษัทของเฟซบุ๊กไม่ควร

ที่จะหันเหความสนใจไปจากการ

สอบสวนเฟซบุ๊กที่กำาลังดำาเนิน

อยู่ รวมถึงกฎข้อบังคับที่ควรใช้                            

กับเฟซบุ๊กและความเป็นจริง จำาเป็น 

ต้องมีหน่วยงานควบคุมดูแลอิสระ 

เพื่อให้เฟซบุ๊กรับผิดชอบกับความ

ผิดที่เกิดขึ้น 

สำาหรับคำาว่า “เมตาเวิร์ส” 

ปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง 

“Snow Crash” ของนีล สตีเฟน

สัน นักเขียนชาวสหรัฐ ท่ีตีพิมพ์

เมื่อปี 2535 ในนิยายผู้คนสวม

หูฟังสวมศีรษะเพ่ือมีปฏิกิริยา

ภายในเกมเหมือนโลกดิจิทัล.

รายงานรอยเตอร์เม่ือวัน

ศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม 2564 อ้าง

คำากล่าวของเจ้าหน้าท่ีทางการ

เกาหลีใต้ว่า ระยะแรกของการ

ผ่อนคลายมาตรการเพื่ออยู่ร่วมกับ

โควิด-19 จะเร่ิมมีผลในวันจันทร์

ท่ีจะถึงน้ี และจะใช้เวลานาน 1 

เดือน โดยมีแผนท่ีจะเรียกร้องให้               

ยกเลิกข้อจำากัดท้ังหมดภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า 

คิม บูคย็อง นายกรัฐมน                                                

ตรีเกาหลีใต้ กล่าวต่อที่ประชุม

ของรัฐบาลท่ีถ่ายทอดทางโทรทัศน์

ในวันเดียวกันว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1 พฤศจิกายน เกาหลีใต้จะเริ่ม                                              

ขั้นแรกของการกลับคืนสู่ชีวิต                                             

ปกติ แต่ถึงกระนั้น ชาวเกาหลีใต้

ต้องตระหนักว่า สิ่งนี้ ไม่ได้หมาย

ถึงการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาจบลง

แล้ว แต่นี่คือการเริ่มต้นใหม่

การเดินหน้ารื้อฟื้นการใช้                                      

ชีวิตแบบปกติเกิดขึ้นในช่วงยาม                                 

เกาหลีใต้ยังต้องดิ้นรนรับมือกับ

จำานวนผู้ติดเชื้อรายวันที่อยู่ ใน

ระดับสูง แม้จะถือว่าต่ำาหากเทียบ                                         

กับประเทศอื่นๆ ที่สถานการณ์

รุนแรง ส่วนจำานวนการติดเชื้อ

ร้ายแรงและการเสียชีวิตยังต่ำา

สัปดาห์ที่แล้ว เกาหลีใต้

บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน

ครบโดสให้ประชากรถึง 70% 

ของประชากร 52 ล้านคน ซึ่ง

ปูทางสำาหรับแผนกลับคืนสู่ภาวะ

ปกตินี้ ถึงวันศุกร์ เกาหลีใต้มี

ประชากรฉีดวัคซีนครบแล้ว

ประมาณ 72% และมีคนที่ได้ฉีด

อย่างน้อย 1 โดสเกินกว่า 79.8% 

เกาหลีใต้ต่อสู้กับการแพร่                      

เชื้อระลอกที่ 4 มาตั้งแต่เดือน                    

กรกฎาคม โดยไม่เคยใช้มาตร 

การล็อกดาวน์ แต่รัฐบาลเลือก

ใช้มาตรการควบคุมการรวมตัว 

อย่างเข้มงวดและจำากัดการเว้น

ระยะห่างทางสังคม

กิจกรรมกีฬากลางแจ้งได้

รับอนุญาตให้จัดได้โดยจำากัดผู้ชม

ไว้ไม่เกิน 50% กิจกรรมดนตรี

หรือคอนเสิร์ตอนุญาตให้มีคนเข้า

ร่วมไม่เกิน 100 คน โดยไม่คำานึง

ว่าจะเป็นผู้ท่ีฉีดวัคซีนแล้วหรือ

ไม่ ผู้ท่ีฉีดวัคซีนแล้วยังจะได้รับ

อนุญาตให้กินป๊อปคอร์นและด่ืม

น้ำาอัดลมเมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์

ส่วนสถานท่ีท่ีมีความเส่ียง

สูงต่อการแพร่เชื้อ เช่น บาร์

และไนต์คลับ, โรงยิมในร่ม, เซา

นา และบาร์คาราโอเกะ ผู้เข้าใช้

บริการจะต้องพิสูจน์ว่าฉีดวัคซีน

แล้ว หรือมีผลการตรวจโควิด-

19 ภายใน 48 ชั่วโมงเป็นลบ

การจำากัดการรวมตัวกัน

ของประชาชนแบบส่วนตัวท่ัวประ                                            

เทศ จะได้รับอนุญาตให้มีคนเข้า

ร่วมได้สูงสุด 10 คน ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ท่ีฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ ส่วน

ภัตตาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ                                        

จะจำากัดว่า ให้มีคนที่ยังไม่ฉีด

วัคซีนได้มากสุดกลุ่มละ 4 คน

ทางการเกาหลีใต้เคยกล่าว

ว่า พวกเขาจะให้ความสำาคัญกับ

อัตราการรักษาในโรงพยาบาล

และการเสียชีวิต มากกว่าจำานวน

ผู้ติดเชื้อรายวัน และการขยาย

การรักษาตัวท่ีบ้านสำาหรับกลุ่มท่ีมี

อาการเล็กน้อย

อีกด้านหนึ่ง สมาคมการ

แพทย์เกาหลี (เคเอ็มเอ) และ

ผู้เชี่ยวชาญพากันเตือนว่า ช่วง

เวลาท่ีรัฐบาลเปล่ียนมาใช้กลยุทธ์

ใหม่นี้ ซึ่งจำานวนผู้ติดเชื้อยังสูง                                           

และใกล้เข้าหน้าหนาว อาจทำา 

ให้การแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นอีก 

เมื่อวันพฤหัสบดีเกาหลีใต้

มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,124 

คน ทำาให้ยอดสะสมเป็ 360,536 

คน เสียชีวิต 2,817 คน.

โซล • รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่ารัฐบาลจะเริ่มต้นขั้น

แรกของการกลับคืนสู่การใช้ชีวิตปกติแบบ “อยู่ร่วมกับโควิด-19” โดย

จะยกเลิกการจำากัดชั่วโมงเปิดทำาการทั้งหมดของร้านอาหารและ

ร้านกาแฟตั้งแต่สัปดาห์หน้า และจะเริ่มใช้วัคซีนพาสปอร์ตเป็นครั้ง

แรกสำาหรับสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงยิม, เซานา และบาร์

ก่อนฮัลโลวีน • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้สวมชุดพีพีอีพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อโรคหน้าร้านในย่านอิแทวอน กรุงโซล เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ก่อนผู้คนจะออกมาฉลองวันฮัลโลวีนในสุดสัปดาห์นี้.
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‘ตปณีย์-วิจิตราภรณ์-รชตะ-ทาคูมิ’ แชมป์คู่

เมืองทองฯ • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับ

เยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ 

“แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 เป็น

รอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ โดยนายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายก

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี

มอบรางวัล รอบชิงชนะเลิศ หญิงคู่ “หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง 

และ “แอ๊ตต้า” พิมพ์มาดา ทองคำา คู่มือวาง 1 พบ “ไนซ์” ตปณีย์ 

บุญวัฒน์ และ “ปาล์มมี่” วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ คู่มือวาง 2 

ปรากฏว่า สู้กันถึงซูเปอร์ไทเบรก และเป็นคู่ของตปณีย์และวิจิตรา

ภรณ์ ที่เฉือนชนะไป 2-1 เซต 7-5, 6-7 (3-7) และซูเปอร์ไทเบรก 

11-9 คว้าแชมป์ไปครอง ซึ่งเป็นแชมป์สัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน หลัง

จากทั้งคู่คว้าแชมป์หญิงคู่ รายการ “พีทีที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์ 

2021” เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะท่ีชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ “ปังปอนด์” 

รชตะ ธรรมเจริญสถิต และทาคูมิ วาตานาเบะ จากญ่ีปุ่น ชนะคู่เต็ง

หน่ึง “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย และ “ปันปัน” ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล ด้วย

สกอร์ 3-0 Ret. เนื่องจากศุภวัฒน์เจ็บไหล่ขวา ต้องถอนตัวออกจาก

การแข่งขัน ทำาให้คู่รชตะและทาคูมิได้แชมป์ไปครอง โดยแชมป์และ

รองแชมป์ท้ังชายคู่และหญิงคู่ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 

จำานวน 45 คะแนน และ 27 คะแนนตามลำาดับ

ทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดสดศึกใหญ่ ยูเอฟซี 2 ไฟต์ติด

กรุงเทพฯ • ยูเอฟซี ที่สุดของการต่อสู้ในกรงเหล็ก 8 เหลี่ยมใน

รูปแบบศิลปะผสม ท่ีกำาลังได้รับความนิยมไปท่ัวโลก ทรูวิช่ันส์โดย

ทรูสปอร์ต เอชดี 3 (668) มี 2 รายการใหญ่ เริ่มจากวันอาทิตย์

ที่ 31 ต.ค.นี้ เวลา 01.00-05.00 น. ยูเอฟซี 267 กลับไปจัดที่อา

บูดาบี ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คู่เอกชิงแชมป์รุ่นไลต์เฮฟวีเวต 

แยน บราโฮวิตซ์ เจ้าของแชมป์ชาวโปแลนด์ กับผู้ท้าชิงอันดับ 

1 จากบราซิล โกลเวอร์ ทีซีรา โดยเจ้าของแชมป์ วัย 38 ปี มี

สถิติชนะ 28 แพ้ 8 ได้แชมป์รุ่นนี้จากการชนะ โดมินิก เรเยส 

เมื่อกันยายนปีที่แล้ว ไฟต์ล่าสุดป้องกันแชมป์ชนะ อิสราเอล อเด

ซานยา ที่ข้ามรุ่นมาชิง ส่วนผู้ท้าชิงวัย 41 ปี ชาวแซมบ้า ผ่าน

สังเวียนมาโชกโชน ชนะ 32 แพ้ 7 ครั้ง ส่วนยูเอฟซี 268 วัน

อาทิตย์ที่ 7 พ.ย.นี้ เวลา 09.00-13.00 น. จัดที่สังเวียนสุดคลาส

สิก เมดิสันสแควร์การ์เดน นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คู่เอกมีเข็มขัด

แชมป์เป็นเดิมพัน คามารู อุสมาน แชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวต

ชาวไนจีเรีย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักชกที่เก่งที่สุด เปิดศึก

ภาค 2 กับคู่ปรับเก่าชาวอเมริกัน โคลบี โควิงตัน โดยอุสมาน 

วัย 34 ปี เป็นฝ่ายชนะน็อกเอาต์ โควิงตัน ในการพบกันครั้งแรก 

เป็นเจ้าของสถิติ ชนะ 19 แพ้ 1 ไม่เคยแพ้ใครในการชกตั้งแต่

พฤษภาคม ปี 2013

คาร์ดินัลส์พังคาบ้าน

แพ้เกมแรกของซีซั่น

ให้แพ็กเกอร์ส24-21

ฝนป่วนไทยแลนด์ โอเพ่น

‘สาริศ’รั้งฝูงบนคลับเฮาส์

‘แป้ง’รับเจอมาเลย์งานหินแต่ต้องชนะ

‘รุตชการญ์’ เข้า 16 คนมวยสากลชิงแชมป์โลก

เซอร์เบีย • ศึกมวยสากลชายชิงแชมป์โลก “Men’s World 

Boxing Championship 2021” ที่เซอร์เบีย เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 

(เวลาท้องถิ่น) มีนักชกไทยขึ้นชกรุ่นเดียวรอบ 32 คนสุดท้าย คือ

รุ่น 57 กก. “เรือหลวงนาวีอันดามัน” รุตชการญ์ จันทร์ตรง นักชก

ดาวรุ่งของไทยในมุมแดง อาศัยจังหวะฝีมือและความเร็วท่ีเหนือ

กว่าเอาชนะ คีวิน อัลลิค็อก นักชกกายอานา ไปอย่างเอกฉันท์ 5-0 

คะแนน ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายไปพบกับ อคิลเบ็ก เอเซนเบ็ก 

นักชกคีร์กิซสถาน ในวันท่ี 1 พ.ย.น้ี หลังการชก นายสมชาย พูล

สวัสด์ิ ประธานเทคนิคสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เผย

ว่า รุตชการญ์ผ่านเข้ารอบ 16 คนในวันน้ี ฟอร์มการชกถือว่ายอด

เย่ียม และยังอยู่ในเส้นทาง ส่วนภาพรวมของนักชกถือว่าพอใจ 

เพราะสมาคมส่งนักมวยมาแข่งขัน 10 คน ตกรอบแค่ 2 คน อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดี ส่วนนักมวยน้องใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ามาแข่งขันคร้ังแรก ทุกคน

ทำาหน้าท่ีได้ดี บางคนแม้จะตกรอบ แต่ถือว่าได้ประสบการณ์ที่คุ้ม

ค่า มีโอกาสแข่งกับนักมวยในระดับนานาชาติ ได้พัฒนาฝีมือของ

ตัวเอง และนักชกเหล่าน้ีจะเป็นอนาคตของนักมวยทีมชาติไทยต่อ

ไปในอนาคต สำาหรับเป้าหมายในรายการน้ี ดูจากฟอร์มการชกของ

นักมวยไทยมีโอกาสท่ีจะหยิบเหรียญติดมือกลับเมืองไทยแน่นอน

พีพีทีวียิงสดบิ๊กแมตช์ ‘จิ้งจอก’ ดวล ‘ปืนใหญ่’ 

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ปิดฉากสัปดาห์สุดท้ายของ

เดือนตุลาคม ด้วยการถ่ายทอดสดศึกพรีเมียร์ลีก โดยไฮไลต์ช่วง

สุดสัปดาห์นี้ คู่บิ๊กแมตช์ “จิ้กจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี เปิดบ้าน

เดิมพันอันดับครึ่งบนของตารางกับ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เวลา 

18.30 น. สำาหรับฝ่ังเจ้าบ้านเลสเตอร์ ของกุนซือเบรนดัน ร็อดเจอร์ส 

จัดว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำาลังคึก หลังเก็บชัยในลีกได้ 2 นัดติดต่อ

กัน และหนึ่งในนั้นคือการเปิดบ้านคว่ำา ปีศาจแดงไป 4-2 และ

กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขาเพิ่งเปิดบ้านชนะไบรท์ตันด้วยการ

ยิงจุดโทษ ในศึกคาราบาวคัพมาหมาดๆ เป็นเครื่องการันตีได้ดีว่า

เกมในบ้านของพวกเขานั้นแข็งแกร่งแค่ไหน ดาวยิงตัวเก่งของ

ทีมอย่าง เจมี วาร์ดี ก็ยิงไปแล้ว 7 ประตู รั้งตำาแหน่งรองดาวยิง

ในลีกในขณะนี้ เรียกได้ว่าฝูงจิ้งจอกในตอนนี้กำาลังมีความมั่นใจ

อย่างมาก ด้านผู้มาเยือน อาร์เซนอล บิ๊กเนมจากลอนดอน ก็จัด

ว่าไม่ทำาธรรมดาเช่นกัน หลังกุนซือหนุ่ม มิเกล อาร์เตตา เจ้าของ

รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเดือนกันยายน ปลุกชีพทัพปืนใหญ่

ให้ฟื้นขึ้นจากโซนท้ายตาราง พร้อมกู้ศรัทธาจากแฟนบอลได้สำา 

เร็จ โดย 2 นัดล่าสุด เปิดบ้านชนะแอสตัน วิลลา 3-1 ในเกมลีก 

และเชือดลีดส์ ยูไนเต็ด 2-0 ในคาราบาวคัพ ทำาสถิติไม่แพ้ใคร 6 

นัดในลีก รวม 8 นัดติดต่อกันในทุกรายการ 

เวียดนามยืนยันจัด‘ซีเกมส์’ส่วนพาราฯงด

นำ�บนคลับเฮ�ส์ • สาริศ สุวรรณรัตน์ สวิงวัย 23 ปีจาก กทม. 

ขึ้นนำาบนคลับเฮาส์ หลังทำาสกอร์รวม 2 วัน 10 อันเดอร์พาร์ 132 

กอล์ฟอาชีพ “ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49” ชิงถ้วยพระราชทาน 

รัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัล 10 ล้านบาท ที่สนามริเวอร์เดล 

กอล์ฟ คลับ (พาร์ 71) จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564

ศึกฟุตบอลถ้วยรายการ

ใหญ่ของเมืองไทย “ช้าง 

เอฟเอ คัพ 2021-2022” 

เข้า รอบ 32 ทีม แล้วจะมี

การจับฉลากประกบคู่ในรูป

แบบ ออนไลน์ ที่ บริษัท ไทย

ลีก จำากัด วันที่ 1 พฤศจิ 

กายน 2564 และแข่งขัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ส่วนเงิน

รางวัลรายการ “ช้าง เอฟเอ คัพ 2021/22” ทีมชนะเลิศจะได้ ถ้วย

เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วม

แข่งขัน ฟุตบอล ACL ปี 2023, รองชนะเลิศ 1,000,000 บาท และ

รางวัลรอบต่างๆ จนถึงทีมที่เข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย..••..พีพีทีวี เอช 

ดี ช่อง 36 จัดความดุเดือดด้วยการถ่ายทอดสดศึกแม่ไม้มวยไทย 2 

สังเวียนใหญ่ วัน เสาร์ท่ี 30 ต.ค. เวลา 16.00-18.00 น. “ศึกท่อน้ำาไทย 

ทีเคโอ เกียรติเพชร” คู่เอก ปฏักเพชร วีเคเขาใหญ่ พบ เพชรแสน

แสบ วีระพลบ้านมวยไทย ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค. เวลา 11.45-

13.45 น. “มวยดีวิถี ไทย” คู่เอก อเล็กซ์ เพชรรุ่งเรือง พบ เพชร

สามารถ กำานันติ่งชุมแพ แฟนมวยต้องไม่พลาด ถ่ายทอดสดทาง พี

พีทีวี เอชดี ช่อง 36 ที่เดียว พร้อมสามารถชมสดทางออนไลน์ได้ที่ 

www.pptvhd36.com และ เฟซบุ๊ก PPTV HD 36..••..ศึกกอล์ฟ

สมัครเล่นหญิงรายการใหญ ่วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชม

เปียนชิพ หรือ ดับเบิลยูเอเอพี ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามอาบูดาบี กอล์ฟ 

คลับ วันที่ 10-13 พฤศจิกายนนี้ นักกอล์ฟสมัครเล่นสาวไทยที่จะ

PTG มอบรางวัล • นายรังสรรค์                           

พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้

จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็น

เนอยี (PTG) ผู้สนับสนุนหลัก

การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ

รายการ PT MAXNITRON 

RACING SERIES 2021 ให้

เกียรติมอบรางวัลแก่ นายเมฆ

รัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จาก

ทีม KAIZO NP tire by Ruk 

Service Team ผู้ชนะเลิศรุ่น 

SIAM 1500 Group N เรซ 2 

ณ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา 

จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ น้ี

ลงชิงชัยในปีนี้ ได้แก ่รีนา ทาเทมัตสึ ลูกครึ่ง

ไทย-ญี่ปุ่น (อันดับ 65 สมัครเล่นโลก), “อู๋” วิรัล         

พัชร โอฬารกิจกุลชัย (อันดับ 68 สมัครเล่น

โลก), “แพท” ธัญรดา ปิดดอน (อันดับ 117 

สมัครเล่นโลก), “กระต่าย”  วรพิชชา อนุดิษย์ 

(อันดับ 141 สมัครเล่นโลก), “ซิม” ณัฐกฤตา 

วงศ์ทวีลาภ (อันดับ 152 สมัครเล่นโลก), กัญจน์  

บรรณบดี (อันดับ 173 สมัครเล่นโลก), “ฝ้าย” พิมพ์พิศา รับรอง 

(อันดับ 1,225 สมัครเล่นโลก) และ “ใบหยก” บุษปภาพร สุขเติม 

(อันดับ 1,307 สมัครเล่นโลก..••..ปิดท้ายสำาหรับโปรแกรมการแข่งขัน 

รี โว ไทยลีก 2021/22 สัปดาห์ที่ 10 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 

เวลา 17.30 น. สุพรรณบุรี เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ถ่ายทอด

สดทาง AIS Play/ 18.00 น. พีที ประจวบ เอฟซี พบ นครราชสีมา 

มาสด้า เอฟซี (CH5 HD1 และ AIS Play)/ 18.00 น. เชียงใหม่ 

ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (GMM 25 และ AIS Play) / 19.00 

โปลิศ เทโร เอฟซี พบ ลี โอ เชียงราย ยูไนเต็ด (AIS Play) ส่วน วัน

อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี (PPTV HD36 และ AIS Play)/ 18.00 น.                                                                                

การท่าเรือ เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี (GMM 25 และ AIS Play)/ 18.00 น. 

สมุทรปราการ ซิต้ี พบ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี (CH5 HD1 และ AIS Play)  

และ 19.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด (AIS Play)

                              นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ปทุมธานี • สาริศ สุวรรณรัตน์ 

จาก กทม. ข้ึนนำาบนคลับเฮาส์ด้วย

สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 132 

ศึกไทยแลนด์ โอเพ่น คร้ังท่ี 49 ชิง

ถ้วยพระราชทาน ร.9 ณ สนามริ

เวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี 

ระยะ 6,988 หลา พาร์ 71 เมื่อวัน

ท่ี 29 ต.ค.2564 โดยรอบ 2 ต้อง

ชะงักนานกว่า 2 ช่ัวโมงเศษ ทำาให้

มีหลายกลุ่มยังแข่งขันไม่จบ ต้องมา

ลุยต่อในเช้าของวันรุ่งข้ึน ก่อนมีการ

ตัดตัวเพื่อแข่งในรอบท่ี 3 ต่อไป

การแข่งในรอบท่ี 2 ต้องมา

สะดุดในเวลา 13.50 น. ภายหลัง

จากมีพายุฝนตก และประจุไฟฟ้า

ในอากาศก่อนจะกลับมาแข่งขัน

ต่อในเวลา 16.00 น. ทำาให้มีหลาย

กลุ่มยังแข่งขันกันไม่จบ และต้อง

มาเล่นต่อท่ีเหลือในช่วงเช้าวัน

เสาร์ท่ี 30 ต.ค. เวลา 07.00 น. 

ก่อนจะมีการตัดตัวท่ีอันดับ 60 และ

เสมอ และจัดตารางแข่งขันรอบ

ท่ี 3 ต่อ

นักกอล์ฟท่ีเล่นจบรอบ สาริศ                                     

สุวรรณรัตน์ วัย 23 ปี จากกรุง 

เทพฯ เพ่ิมเข้ามาอีก 7 เบอร์ด้ี โดย

เฉพาะ 2 เบอร์ด้ีติดท่ีหลุม 6 พาร์ 5 

จากระยะ 6 ฟุต และหลุม 7 จาก

ระยะ 10 ฟุต และเสีย 2 โบกี้ที่

หลุม 14 และ 3 จบรอบน้ีด้วยผล

งาน 5 อันเดอร์พาร์ 66 สกอร์รวม 

2 วัน 10 อันเดอร์พาร์ 132

สาริศเผยหลังจบการแข่งขัน

ว่า “พอใจมากๆ กับเกมในวันนี้ 

เพราะก็อย่างท่ีตัวเองต้ังเป้าไว้ท่ีจะ

ทำาวันละ 5 อันเดอร์ ทำาได้ตามเป้า 

2 โบกี้ที่เสียในวันนี้มาจากการที่

เราพลาดเอง โดยที่หลุม 14 ไป

พยายามมากเกินไปท้ังท่ีเล่นง่ายๆ ได้ 

ขณะที่หลุม 3 ไดร์ฟไม่อยู่ในแฟร์

เวย์ ต้องตีช็อตแก้ไข แต่โดยรวม

พอใจ เพราะวันนี้ตีเหล็กดีเสิร์ฟดี 

เปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะ”

อันดับ 2 เป็น ชัพชัย นิราช 

นักกอล์ฟวัย 38 ปี จากพิษณุโลก 

ท่ีทำาสกอร์รวม 2 วัน 9 อันเดอร์

พาร์ 133 หลังจบรอบ 2 ด้วยการ

ทำาเพ่ิมเข้ามาอีก 7 อันเดอร์พาร์ 

64 ด้าน ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ นัก

กอล์ฟหนุ่มวัย 24 ปี จากเชียงใหม่ 

ท่ีทำาเข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 

ทำาสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 135 

ส่วนกลุ่มนักกอล์ฟท่ีเล่นไม่

จบท่ีน่าสนใจ พรหม มีสวัสด์ิ เล่น

ไป 13 หลุม ทำาสกอร์รวมอยู่ท่ี 11 

อันเดอร์พาร์ ขณะท่ี พชร คงวัดใหม่ 

ท่ีล่าสุดเพ่ิงจะคว้าแชมป์ สิงห์ พัทยา 

โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วเล่นไป 15 

หลุม สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 

สำาหรับอดีตแชมป์รายการ

น้ีเมื่อปี 2561 อย่าง “โปรมะพร้าว” 

ภาณุพล พิทยารัฐ หวดรวม 2 วัน

เข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 137 ด้าน 

รฐนน วรรณศรีจันทร์ เจ้าของ

แชมป์ในปี 2560 ทำาสกอร์รวม 2 

อันเดอร์พาร์ 140.

กรุงเทพฯ • นายชัยภักด์ิ ศิริวัฒน์ 

รองประธานสหพันธ์มนตรีซีเกมส์ 

และซีโอโอสหพันธ์ซีเกมส์ (Chief 

Operating Officer Seagames 

Federation เปิดเผยว่า จากการ

ประชุมเมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา 

ทางเจ้าภาพเวียดนามยังมีการยืน                                              

ยันจากรัฐบาลว่าจะจัดการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ในปีหน้า

ช่วงกลางเดือน พ.ค.2022 ซึ่ง

ตามเดิมจะมีขึ้นระหว่าง 21 พ.ย.                        

- 2 ธ.ค.2021 โดยทางชาติสมาชิก                                         

อาเซียนต่างเห็นพ้องให้เวียดนาม

ส่งคำายืนยันด้วยหนังสือต่อทาง

สหพันธ์ซีเกมส์ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 

นี้ โดยตอนนี้ทางเวียดนามได้ส่ง

หนังสือยืนยันการจัดกีฬาซีเกมส์

แน่นอนแล้วเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่

ผ่านมา ซ่ึงได้ระบุถึงการจัดอีเวนต์

แข่งขันตามเดิม 40 ชนิดกีฬา

ชิงชัย 520 เหรียญทอง เพราะ

เจ้าภาพเวียดนามได้ดำาเนินการเก็บ

ตัวนักกีฬาของตัวเองทั้งหมดแล้ว

ใช้งบประมาณเป็นจำานวนมาก 

จึงไม่อยากตัดอีเวนต์แข่งขันออก 

และได้กำาหนดแข่งขันทุกอย่าง

ตามเดิมเป็นระยะเวลา 10 วัน

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 

กล่าวต่อว่า ตอนนี้ ได้ทำาการแจ้ง

ให้กับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการ กกท. ได้รับทราบถึงการ

เป็นเจ้าภาพของเวียดนามได้กำา 

หนดจัดซีเกมส์อย่างแน่นอนใน

เดือนพฤษภาคมปีหน้า และแจ้ง

ให้ทางพลเรือเอกสุรวุฒิ มหารมณ์ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการเตรียมนัก                                                  

กีฬารับทราบเพื่อจะได้จัดการเตรียม

ทีมนักกีฬาของแต่ละสมาคมต่อ

ไป โดยจะเน้นในการส่งกีฬาท่ีเป็น

สากล ส่วนกีฬาพื้นบ้านไม่น่าจะ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพราะ

เมื่อจบกีฬาซีเกมส์ก็จะเหลือเวลา

อีกแค่ 3 เดือน เราต้องส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์

เกมส์ที่ประเทศจีนต่อทันที

“บ๊ิกแนต” ชัยภักด์ิ ศิริวัฒน์ 

ซีโอโอสหพันธ์ซีเกมส์ (Chief 

Operating Officer Seagames 

Federation กล่าวต่อว่า ภาย

หลังเวียดนามได้มีการหารือกันเป็น                                                 

การภายใน ก่อนท่ีเวียดนามจะเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

คร้ังท่ี 31 ในเดือนพฤษภาคม 2022 

อย่างแน่นอน แต่จะไม่จัดการ

แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 

ครั้งที่ 11 โดยเชื่อว่าเป็นเรื่อง

เหตุผลการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ทำาให้ส่งผลกระ

ทบกับงบประมาณท่ีจะนำามาใช้ใน

การจัดการแข่งขันมีไม่เพียงพอ 

และจะเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันที่

จะไม่มีการแข่งขันกีฬาอาเซียน

พาราเกมส์ หลังจากเมื่อหนก่อน

ฟิลิปปินส์ไม่จัดการแข่งขันอาเซียน                              

พาราเกมส์ เนื่องจากเกิดการแพร่                                                

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเรื่อง

น้ีทางคณะกรรมการสหพันธ์ซีเกมส์

จะเร่งทำาเอกสารแจ้งไปยังคณะกรรม 

การโอลิมปิกของประเทศต่างๆ ให้

ได้รับทราบต่อไป.

ลอสแองเจลิส  • ไคเลอร์ เมอร์ เรย์                                                   

ควอเตอร์แบ็กของแอริโซนาคาร์ดิ 

นัลส์ ขว้างเสียอินเตอร์เซปต์ในช่วง

ท้ายเกม ทำาคาร์ดินัลส์ แพ้เกมแรก

ของฤดูกาลให้ กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส 

ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล 

เมื่อวันท่ี 29 ต.ค.ท่ีผ่านมา

ไคเลอร์ เมอร์เรย์ กำาลัง

ลุ้นที่จะพาแอริโซนาคว้าชัยชนะ

เกมที่ 8 ติดต่อกัน หลังพาทีมบุก

มาใกล้เขตเอนด์ โซนของกรีนเบย์ 

แพ็กเกอร์ส ในช่วง 14 วินาทีสุด 

ท้าย ในขณะท่ีทีมตามหลังอยู่เพียง 

3 คะแนน

ทว่า โอกาสที่อย่างน้อยจะ

เสมอจากการเตะฟิลด์โกล์ต้องหลุด

ลอย เมื่อเมอร์เรย์ซ่ึงพยายามขว้าง

บอลไปให้ เอ.เจ.กรีน รับในเอนด์

โซน โดน ราซุล ดักลาส ตัวคุม

ปีกของกรีนเบย์อินเตอร์เซปต์ ไป

ให้ ส่งผลให้แพ็กเกอร์สเฉือนชนะ 

24-21 ในการแข่งขันท่ีสเตทฟาร์ม

สเตเดียมในแอริโซนา

ชัยชนะส่งผลให้ กรีนเบย์ 

แพ็กเกอร์ ปรับสถิติเป็นชนะ 7 

แพ้ 1 เกม นำาเป็นอันดับ 1 ของ

ดิวิชั่นเอ็นเอฟซีนอร์ท ส่วนเจ้า

บ้าน แอริโซนา คาร์ดินัลส์ ยังคง

นำากลุ่มเอ็นเอฟซีเวสต์ด้วยสถิติ

ชนะ 7 แพ้ 1 เกม

เกมน้ีคาดว่าจะเป็นการดวล

กันของ 2 ควอเตอร์แบ็ก เมอร์ 

เรย์ของคาร์ดินัลส์ และแอรอน 

ร็อดเจอร์ส จอมทัพของกรีนเบย์ 

แพ็กเกอร์ส แต่ปรากฏว่าเกมนี้

เป็นการสู้กันของเกมรับ และ

พระเอกของเกมคือเกมวิ่ง ไม่ใช่

การต่อสู้ทางอากาศ โดยแอรอน 

ร็อดเจอร์ส นั้นขว้างไปทั้งหมด

เพียง 22 ครั้ง ได้ระยะ 184 หลา 

เป็นการขว้าง 2 ทัชดาวน์ ขณะ

ที่เมอร์เรย์ ควอเตอร์แบ็กของเจ้า

บ้านขว้างไป 274 หลา ไม่มีทัช

ดาวน์ แต่เสียไป 2 อินเตอร์เซปต์ 

นับเป็นชัยชนะท่ีหอมหวาน

ของดักลาส คนที่อินเตอร์เซปต์

ในช่วงท้ายเกมพาทีมแพ็กเกอร์ส                                                    

ชนะ เนื่องจากกรีนเบย์เซ็นสัญ 

ญาเข้าทีม หลังจากที่ต้นเดือนที่

ผ่านมาเพิ่งโดนคาร์ดินัลส์ตัดราย

ชื่อจากผู้เล่นฝึกซ้อม 

“นี่เป็นเหตุผลว่าทำาไมผม

จึงรักผู้เล่นชุดน้ี” ร็อดเจอร์สกล่าว

ถึงดักลาสหลังจบเกม “พวกเรา

คว้าเขามาร่วมทีมและลงเล่นเป็น

ตัวจริงให้ทีม ซึ่งทุกอย่างดูเข้ากัน

ดีมาก การลงไปสร้างเพลย์อย่าง

นั้นในช่วง 15 วินาทีสุดท้ายมัน

น่าทึ่งจริงๆ”.

รอดวลม�เลเซีย • ชนภัช บัวพันธ์ กับโอเวน ชาลี บัวพิศ 2 นักเตะทีมชาติไทยชุด U23 ฝึกซ้อมร่วมกับ

เพื่อน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่สนามฟุตบอล National Stadium ประเทศมองโกเลีย เพื่อเตรียมทีม

ลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบคัดเลือก กลุ่ม J นัดที่ 3 ชี้ชะตาเพื่อเข้ารอบสุดท้ายกับทีม

ชาติมาเลเซีย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ว่ายากไหม ยากแน่นอน การซ้อม

ท้ัง 2 วันน้ี โค้ชจึงต้องเข้มข้นและ

รัดกุมท่ีสุด เด็กๆ เองก็กำาลังใจเต็ม

ร้อย ม่ันใจว่าเราจะทำาได้”

สำาหรับนักเตะทีมชาติไทย 

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี อยู่ในกลุ่ม

เจ ร่วมกับ มาเลเซีย, สปป.ลาว 

และมองโกเลีย (เจ้าภาพ) โดยนัด

สุดท้ายพบกับทีมชาติมาเลเซีย 

ที่มี 6 แต้มจาก 2 นัด ในวัน

อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 

10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ณ สนามเอ็มเอฟเอฟ สเตเดียม 

มองโกเลีย ถ่ายทอดสดทางช่อง

วัน 31 และเอไอเอสเพลย์.

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น 

(เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ที่

สนามฟุตบอล National Stadium 

ประเทศมองโกเลีย “โค้ชโย่ง” 

วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

นำาทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมตามโปร 

แกรมเพ่ือเตรียมทีมลงเล่นในศึก                                     

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบ                                                  

คัดเลือก กลุ่ม J นัดที่ 3 พบกับ

ทีมชาติมาเลเซีย ในวันท่ี 31 ตุลา 

คม 2564

ทัพช้างศึก U23 เก็บชัยชนะ

นัดแรกของทัวร์นาเมนต์ ด้วยการ

เอาชนะทีมชาติ สปป.ลาว 3-0 ใน

เกมนัดท่ี 2 เมื่อวันท่ี 28 ต.ค.ท่ีผ่าน

มา ทำาให้มีเพ่ิมเป็น 4 คะแนน ร้ัง

อันดับ 2 ของกลุ่มเจ

การฝึกซ้อมในวันน้ีทีมงาน

สตาฟฟ์โค้ชวางโปรแกรมให้นัก

ฟุตบอลฟื้นฟูสภาพร่างกายจาก

เกมล่าสุด นอกจากน้ันยังได้ข่าวดี

เมื่อ เบนจามิน เจมส์ เดวิส ท่ีได้รับ

บาดเจ็บข้อเท้าในเกมแรก กลับ

มาลงฝึกซ้อมเบาๆ ได้แล้ว โดย

ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที จึงแล้ว

เสร็จ

ขณะที่ กรวิชญ์ ทะสา 

กองหน้าทีมชาติไทย กล่าวก่อน

การฝึกซ้อมว่า “รู้สึกดีครับที่ได้

รับชัยชนะและยิงประตูได้ เพื่อน

ร่วมทีมทุกคนนำาข้อผิดพลาดจาก

เกมแรกท่ีเล่นไม่ดีมาปรับปรุง เล่น

เป็นทีมมากขึ้น ช่วยกันเล่นมาก

ขึ้น เป็นเหตุผลให้ผมทำาประตูได้”

ดาวยิงจากเมืองทอง ยู 

ไนเต็ด เผยถึงการเล่นร่วมกัน

ของผู้เล่นในตำาแหน่งแนวรุกว่า 

“ผมคิดว่าเป็นปกติของฟุตบอล 

เพราะจุดท่ียากท่ีสุดคือเร่ืองการ

ทำาประตู ไม่มีทีมไหนให้เราเข้าไป

ทำาประตูได้ง่ายๆ คู่ต่อสู้ก็ทำาประตู

ทีมเรายากเหมือนกัน พยายาม

ปรับปรุงและนำาข้อผิดพลาดของ

คู่ต่อสู้มาทำาประตูได้”

“เกมกับมาเลเซียคิดว่าทุก

คนพร้อม มันเป็นแมตช์สุดท้าย 

ถ้าเราไม่ชนะผมคิดว่าไม่มีสิทธ์ิเข้า

รอบสุดท้าย นอกจากชนะอย่างเดียว                                               

มาเลเซียอาจจะมาแค่ต้องการ

ผลเสมอ แต่ผมคิดว่าพวกเขาน่า

จะมาใส่เต็มร้อย คิดว่าทีมเราต้อง

ทำาให้เต็มที่ที่สุดเพื่อชัยชนะ”

“มาเลเซียเป็นทีมท่ีแข็งแกร่ง

ต้ังแต่ชุดใหญ่ ผมคิดว่าเราต้องใช้

ทีมเวิร์กสู้กับพวกเขา แน่นอนถ้า

เขามาเต็มร้อย เราก็เต็มร้อยเช่น

กัน อะไรก็เกิดข้ึนได้ครับ” กรวิชญ์

ทิ้งท้าย

ทางด้าน “มาดามแป้ง” นวล

พรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติ

ไทยชุดใหญ่ และรุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี เปิดเผยว่า “สำาหรับเกมกับ

ลาว มันเป็นการปลดล็อกให้ทุก

คน เพราะเรากดดันมาตั้งแต่เกม

แรก ด้วยสภาพทั้งสนาม อากาศ 

เราเก็บ 3 แต้มได้ถือว่าสุดยอด

มาก ทำาให้เราเห็นดาวรุ่งหลายคนท่ี

จะข้ึนมาเป็นกำาลังเสริมให้ทีมชาติ

ชุดใหญ่ในอนาคต”

“ตอนน้ีก็เหลืองานหินท่ีสุด

กับมาเลเซีย ต้อง 3 แต้มเท่านั้น

ถ้าเราต้องการเป็นแชมป์กลุ่ม ถาม

มองโกเลีย • นักเตะทีมชาติไทย U23 ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังจาก

ปลดล็อกเอาชนะ สปป.ลาวได้ 3-0 ในเกมนัดที่ 2 ท่ามกลางสภาพ

อากาศหนาวเย็น 0 องศาเซลเซียส ก่อนมีคิวดวลมาเลเซีย ที่ต้อง

ชนะเพื่อเป็นแชมป์ เข้ารอบสุดท้ายแบบไม่ต้องลุ้น ด้าน กรวิชญ์ ทะสา 

ที่ยิงปิดท้ายเกม สปป.ลาว มุ่งมั่นเต็มที่หวังเอาชนะเสือเหลืองให้

ได้ เพื่อตั๋วรอบสุดท้าย ทางด้าน “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา 

ผู้จัดการทีม เผยชนะลาวมันเป็นการปลดล็อกให้ทุกคน ยอมรับเจอ

มาเลเซียงานหิน ต้อง 3 แต้มเท่านั้นถ้าเราต้องการเป็นแชมป์กลุ่ม
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4 จว.

การประกาศล่วงหน้ามีประโยชน์เพื่อให้

ประเทศต่างๆ เหล่านั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวได้

วางแผนเตรียมการ ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทย

เป็นประเทศแรกๆ ที่นักท่องเที่ยวจะพิจารณา

ในช่วงการเดินทางปลายปีนี้ นี่ถือเป็นช่วง

ไฮซีซ่ันของเรา เราคาดหวังอย่างนั้น ถือ

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของ

ผมออกไปในเรื่องการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

และปลอดภัย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ในส่วนการโชว์ของ

ลิซ่า ก็ต้องเห็นใจ เราพยายามติดต่อมา 

ระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ก็ไปเคลียร์

วันเวลาของเขา ของบริษัทเขาไป ก็เคลียร์

ไม่ออก ก็จำาเป็นต้องเลื่อนออกไป มาไม่ได้

ในช่วงนี้ แต่วันหน้าเขาก็คงมีโอกาสมาอีก 

วันนี้ผมก็ให้แนวทางไปว่าให้มีการแสดงของ

คนต่างประเทศบ้าง ที่มาได้ ที่มีชื่อเสียงทั่ว

โลกมา นอกจากนี้ ได้ให้การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ไปหาการแสดงที่เป็น

วัฒนธรรมของเรา 5 ภาค มีหลายกิจกรรม

ที่สามารถแสดงสลับกันไปมาเพื่อให้คนตื่น

เต้น ถ่ายรูป และมีส่วนร่วม และจะได้

ประทับใจในวัฒนธรรมของคนไทย

ลดเคอร์ฟิวเหลือ 7 จว.แดงเข้ม

ขณะที่  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 

โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.

ชุดใหญ่ว่า ที่ประชุม ศบค.มีมติเห็นชอบ

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 

สธ.เสนอแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 

เสนอการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยใน

พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเปิด

ประเทศ โดยปรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด

สูงสุด (สีแดงเข้ม) 23 จังหวัด เหลือ 7 ได้แก่ 

จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ปัตตานี ยะลา และสงขลา ส่วนพื้นที่ควบคุม

สูงสุด 30 จังหวัด เป็น 38 จังหวัด และ

พื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด เป็น 23 จังหวัด 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด ได้แก่ นครพนม 

น่าน บังกาฬ มุกดาหาร สกลนคร และพื้นที่

สีฟ้า (นำาร่องการท่องเที่ยว) 4 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ศบค.มีมติยกเลิก

การห้ามออกเคหสถานทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่

วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้น ยกเว้นพื้นที่ควบคุมและ

เข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) 7 จังหวัด ได้แก่ 

จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ปัตตานี ยะลา และสงขลา ที่ยังห้ามออก

นอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00-03.00 น.

“ส่วนที่ถามกันมากว่าพื้นที่สีฟ้าซึ่งเป็น

จังหวัดนำาร่องท่องเที่ยว สามารถจำาหน่าย

และดื่มสุราในร้านอาหารได้หรือไม่นั้น ที่

ไม่ได้ระบุลงไปในชาร์ต เพราะละไว้ในฐาน

ที่เข้าใจ โดยใน 4 จังหวัดนำาร่องท่องเที่ยว

น้ัน แต่ละจังหวัดต้องมีมาตรการที่เข้มข้น 

โดยเฉพาะพื้นที่ กทม.ซึ่งเป็นพื้นที่ซับซ้อน 

ทางผู้ว่าฯ กทม.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ต้องประชุมกันเพื่อกำาหนดมาตรการอีกครั้ง 

เพราะ 4 จังหวัดนี้มีมาตรการเท่ากับระดับ

พื้นที่สีเขียว” โฆษก ศบค.กล่าว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค เสริมว่า การจำาหน่ายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสีฟ้า (นำาร่องการ

ท่องเที่ยว) 4 จังหวัด (กทม. กระบี่ ภูเก็ต 

และพังงา) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. รายละเอียด 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ไปออกข้อกำาหนด 

โดยเบื้องต้นจะมีการกำาหนดโซนพื้นที่ ใน

การจำาหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ได้

เปิดเสรีเป็นการทั่วไปในทุกพื้นที่

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง

กรณีลิซ่า แบล็กพิงก์ ไม่สามารถมาร่วม

งานเคาต์ดาวน์ที่ประเทศไทยได้นั้น จะไม่

กระทบกับความเชื่อมั่นของประเทศไทย 

เพราะถึงอย่างไรก็จะเดินหน้าเรื่องการเปิด

ประเทศ กรณีของลิซ่าถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง 

เราก็ยังมีโอกาสที่จะทำากิจกรรมดีๆ ได้ 

“เรื่องของลิซ่า ยอมรับว่าเป็นเรื่อง

ของธุรกิจด้วย แต่ไม่เป็นอะไร เดี๋ยวก็คงจะ

มีอะไรมาทดแทนกับความรู้สึกท่ีประชาชน

เสียไป” นายอนุทินกล่าว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การ

ท่องเที่ยวและกีฬา ยอมรับว่าเรื่องของลิซ่า

เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ที่มีการสื่อสารออกไป

ในเบื้องต้น ขณะที่เรายังไม่เห็นรายละเอียด

ในสัญญาทั้งหมด อย่างที่ตนเคยพูดไปแล้ว

ว่า ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ เราจะได้เห็นสัญญา 

และสุดท้ายก็เกิดความสับสน

“ผมคิดว่าบริษัทเขาคำานึงถึงชื่อเสียง 

และประกอบกับสำาคัญที่ว่าเขาติดคิว ไม่

สามารถยกเลิกคิวเพื่อเอามาให้ประเทศไทย

ได้ ส่ิงเหล่าน้ีผมขอเรียนอย่างตรงไปตรง

มา ส่วนอีกคนนึงคืออันเดรอา โบเชลลี นัก

ร้องชาวอิตาเลียน ผมก็ยังไม่ขอพูดว่าความ

ชัดเจนคืออะไรในช่วงนี้ เพราะจากความผิด

พลาดที่ผ่านมา เราได้รับบทเรียนว่าสิ่งไหนที่

ยังไม่จบอย่าเพิ่งพูดก่อน ซึ่งตัวผมยอมรับว่า

ได้ให้สัมภาษณ์ในเบื้องต้นไป หลังจากนี้เรา

คงต้องทำาอะไรให้รอบคอบมากกว่าเดิม แต่

ก็คงยังมีศิลปินชื่อดังระดับโลกเข้ามาแน่ๆ 

แต่จะเป็นใคร อย่างไรนั้น ต้องขอให้มีการ

ลงตัวเรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งตัวผมเองก็พูด

ออกไปเยอะ เพราะฉะนั้นความผิดพลาด

ตรงนี้ ตัวผมเองก็ต้องยอมรับตัวผมเองก็

ต้องยอมรับ” นายพิพัฒน์กล่าว

แนะผับบาร์อย่าก้าวกระโดด

ส่วน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถาน 

การณ์ โควิดพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่า ขณะ

นี้สถานการณ์ในพื้นท่ีเริ่มดีขึ้น และผ่าน

ระยะที่แพร่ระบาดสูงสุดมาแล้ว โดยการ

ควบคุมในพื้นที่ภาคใต้ดีขึ้นหลังจากกระจาย

วัคซีนลงไป

วันเดียวกัน กลุ่มผู้ประกอบการร้าน

อาหาร สถานบันเทิงในเขตพื้นที่กรุงเทพ 

มหานคร ปริมณฑล และกลุ่มจังหวัดที่เป็น

พื้นท่ีเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวหลัก คือ 

ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต รวม 311 ร้าน ได้

ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ ใน

ฐานะผู้อำานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19  เพื่อขอให้พิจารณาการอนุญาตให้

จำาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

อาหาร ในเขตพื้นที่นำาร่องด้านการท่องเที่ยว 

17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. และอนุญาตให้

เปิดกิจการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 

ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป 

พร้อมข้อเสนอมาตรฐานการดำาเนินกิจการ

ปลอดภัย (COVID-Free Setting) สำาหรับสถาน

บริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และมาตรการ

ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายรณรงค์ป้อง 

กันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) พร้อมด้วยเครือ

ข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) เครือ

ข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา (Alcohol Watch) 

และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ร่วม

กันจัดเสวนาเรื่อง “การปรับตัวและความ

รับผิดชอบของสถานประกอบการที่จำาหน่าย

สุราเพื่อรับมือการเปิดประเทศ” 

นพ.คำานวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรม

ควบคุมโรค กล่าวว่า หลังเปิดประเทศแล้ว

คนกังวลว่านักท่องเที่ยวจะเอาเชื้อเข้ามาระ

บาดในประเทศ ซึ่งตนมองว่าปัจจุบันมีการ

ติดเชื้อในไทยจำานวนมากอยู่แล้วเฉลี่ยที่ 

9,000-10,000 คน จึงคาดว่า ศบค.คงคิด

หนักว่าถ้าให้เปิดแล้วจะทำาอย่างไร ดังนั้น

ทุกฝ่ายต้องคุยกันว่าจะมีมาตรการอย่างไร 

ไปช้าๆ ดีกว่าก้าวกระโดด และปรับแนวคิด

เรื่องการทำาอะไรต้องใหญ่ ต้องมีคนเยอะ 

ให้ทำาแบบเล็กๆ คนไม่มาก เพราะในที่ปิด

คนแน่นมากๆ ส่งเสียงร้องรำาทำาเพลงเช้ือ 

โควิดในฝอยละอองจากการส่งเสียงของ

ผู้คนจะลอยตัวในห้องได้มาก ทำาให้มีโอกาส

แพร่ทางอากาศ ติดกันหลายสิบหลายร้อย

เหมือนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา

นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรม

พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าว

ว่า ตนกังวลว่าหากมีการเปิดสถานบันเทิง 1 

ธ.ค.นี้ จะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมไม่ให้

แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 และให้มีการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ซึ่งกรมยินดี

รับเรื่องร้องเรียน เพื่อบูรณาการหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะ

มีตัวอย่างสิงคโปร์เปิดประเทศได้เพียง 2 

สัปดาห์มีการระบาด และสถานพยาบาล

รองรับไม่ไหว ดังนั้น หากเราก้าวกระโดด

เร็วเกินไปเกรงว่าจะไม่ต่างจากสิงคโปร์ ผู้

ประกอบการเองก็จะเสียหายมากระบบ

ต่างๆ ก็กลับมาที่เดิมอีก 

ส่วนนายคฑาวุธ ทองไทย หรือ

อาจารย์ ไข่ มาลีฮวนน่า ประธานสมาพันธ์

เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า อยากให้มีการจัดพบปะกันทั้งในส่วน

ของผู้ประกอบการ ศิลปิน และกลุ่มอาชีพ

ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้อง

เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุด เพราะปลาย

ปีนี้เราอยากได้ยินคำาว่าเคาต์ดาวน์ ไม่ใช่ล็อก

ดาวน์กันอีก เรายินดีปฏิบัติตามมาตรการของ

รัฐทุกประการ ขอให้บอกมาว่าต้องทำาอย่างไร 

เพราะเราเองก็มีลูกเมียที่ต้องดูแลเหมือนกัน 

ที่ผ่านมาก็เจ็บปวดมามากพอแล้ว.

เผยเปิด ปท.

ทั้งสิ้น 73,692,039 โดส 

นพ.ทวีศิลป์ยั งแถลงถึงการเปิด

ประเทศในวันที่ 1 พ.ย.ว่า มีการพยากรณ์

จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่าหลังเปิด

ประเทศ 1 พ.ย. ประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี

ทางแยกไป 3 ทาง ซึ่งทางแยกที่เราอยาก

ให้เป็นคือประชาชนการ์ดไม่ตก ทุกคนทำา

หน้าที่อย่างเต็มที่ เราจะพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมต่อไปได้ ทางแยกที่สองคือการ์ด

ตกเล็กน้อย ตัวเลขผู้ติดเช้ืออาจขยับขึ้นมา 

แต่ทางเลือกสุดท้ายการ์ดตกมาก ตัวเลขผู้

ติดเชื้ออาจสูงเป็นหมื่น หรือหลายหมื่น โดย

หลังจากเปิดประเทศ 1 สัปดาห์เราจะรู้

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา 

ศบค. ยอมรับว่าการเปิดประเทศน่าเป็น

ห่วง แต่หากทุกคนร่วมมือกัน และเคร่งครัด

มาตรการสาธารณสุข ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะ

เดินหน้าไปได้ แม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยจะขยับขึ้น

ไม่มาก แต่ก็เชื่อว่าจะไม่ถึง 20,000 รายต่อ

วัน ในขณะที่สาธารณสุขของไทยขณะนี้รับมือ

ได้ และสู้ไหว โดยเฉพาะหากตัวเลขผู้ป่วย ไม่

เกิน 10,000 คน และเสียชีวิตไม่เกิน 100 คน 

แต่อยากให้ตัวเลขต่ำากว่า 5,000 คน  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรี สธ. กล่าวถึงการแพร่

ระบาดของโควิดใน จ.เชียงใหม่ ว่ายังมีความ

พร้อมทางด้านการแพทย์อยู่ แต่ได้เร่งแก้

ปัญหาให้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ยังไม่จำาเป็นต้อง

ตั้ง ศบค.ส่วนหน้าในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องรอ

ดูสถานการณ์สักพักหนึ่ง และสัปดาห์หน้าจะ

ขึ้นไปดูสถานการณ์ 

ส่วน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำานวยการ

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วน

หน้า) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าไม่มี

ปัญหา สถานการณ์ผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับ

ทรงตัว และมีแนวโน้มลดลง 

ขณะที่นายธนกร วังคงบุญชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า หน่ึง

ในคณะทำางานหน้าห้องของตนเองติดเชื้อ

โควิด-19 ทำาให้ตนเองและทีมงานไปตรวจ 

ซึ่งเบื้องต้นไม่พบการติดเช้ือ แต่ได้กักตัว

ตามมาตรการของ สธ.แล้ว

ที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณ 

สุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด

อัลฟาพลัสในเรือนจำากลางเชียงใหม่ 2 ราย ซึ่ง

ไม่มีประวัติเดินทางหรือไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่

อื่น หลักๆ คือเกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ผู้

ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ด้านคณะกรรมการ

โรคติดต่อ จ.สงขลา เผยจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด

รายใหม่ ว่าเพิ่มขึ้น 595 คน เป็นอันดับ 2 รอง

จาก กทม. แต่อันดับ 1 ของภาคใต้ติดต่อกัน  

7 วัน ส่งผลต่อยอดผู้ติดเชื้อสะสม 47,237 คน 

แต่ไม่มีการเสียชีวิต ยอดสะสมคงที่ 180 คน.

ต้นปี 2565

นายอาคมกล่าวอีกว่า ขณะนี้กระทรวง

การคลังกำาลังดูความเหมาะสมที่จะมีมาตร 

การคนละครึ่งเฟส 4 ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่ง

ปัจจุบันยังมีมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 อยู่ 

และที่ผ่านมารัฐบาลได้เติมเงินให้ผู้ได้สิทธ์ิ

อีกคนละ 1,500 บาท เพียงพอต่อการกระตุ้น  

การใช้จ่ายในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ 

โดยมาตรการคนละครึ่งเฟส 1-2 ตั้งแต่ปลาย 

ปี 2563 ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี พิสูจน์

ได้ว่าประชาชนมีการนำาเงินออกมาใช้จ่าย

มากกว่าที่รัฐสมทบให้ ในสัดส่วน 51% ต่อ 49% 

นายอาคมยังกล่าวถึงการใช้จ่ายพระ

ราชกำาหนดกู้เงินเพ่ิมเติมวงเงิน 5 แสนล้าน

บาท ที่มีการอนุมัติวงเงินแล้ว 1.45 แสนล้าน

บาท เบิกจ่ายแล้ว 1.19 แสนล้านบาท จะเหลือ

เพียงพอใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 

หรือจำาเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมอีก

หรือไม่ ว่าต้องดูตามสถานการณ์ตามความ

ต้องการใช้เงิน ซึ่งต้องแบ่งใช้ในหลายส่วน ทั้ง

การแพทย์ สาธารณสุข ช่วยเหลือเยียวยา และ

ฟื้นฟู แต่ขณะนี้วงเงินยังเหลืออยู่

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ข้อมูล ณ 

วันที่ 25 ต.ค. มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 3 เต็มจำานวน 28 ล้านสิทธิ์

แล้ว แต่มีผู้ลงทะเบียนไม่สำาเร็จ 119,974 สิทธิ์ 

จึงจะนำาสิทธิ์ดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลง

ทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 

อีกครั้งในวันที่ 1 พ.ย.2564 จึงขอเชิญชวนให้

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. 

ของทุกวันจนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ์ ผ่าน

เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-

Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

สำาหรับข้อมูลการใช้จ่ายล่าสุด ณ วัน

ที่ 28 ต.ค. มีผู้ ใช้สิทธิ์สะสม 25.55 ล้าน

ราย ยอดการใช้จ่ายสะสมรวม 115,291.8 

ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 

58,605.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 

56,686.5 ล้านบาท และข้อมูลการใช้จ่าย

ผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มล่าสุดมีการใช้

จ่ายสะสมประมาณ 897.8 ล้านบาท แบ่ง

เป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 463.5 ล้านบาท 

และรัฐร่วมจ่าย 434.3 ล้านบาท.
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º≈°√–∑∫µàÕ·π«ª–°“√—ß∏√√¡™“µ‘„Àâ¡’‚Õ°“ øóôπµ—«‰¥â‡√Á«¢÷Èπ 
 ∫√‘…—∑ ªµ∑. Ì“√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡ ®Ì“°—¥ (¡À“™π) À√◊Õ 
ªµ∑. º. „π∞“π–ºŸâ¥Ì“‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√ Ì“√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡
„π∑–‡≈‰∑¬ ‰¥â‡¢â“¡“√à«¡ π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥‚§√ß°“√·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

®÷ß°Ì“Àπ¥µÌ“·Àπàß«“ß‡√◊Õ∑’Ë ‡°“–‡µà“ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ·≈–
‡°“–ßà“¡πâÕ¬ ®—ßÀ«—¥™ÿ¡æ√
 ∑’Ë‡°“–‡µà“ ®ÿ¥«“ß‡√◊Õ§◊Õ∫√‘‡«≥„°≈â°ÕßÀ‘π¢“«  ́ ÷Ëß‡ªìπ®ÿ¥¥Ì“πÌÈ“
 Ì“§—≠∑“ß∑‘»µ–«—πµ°¢Õß‡°“– ·≈–‡ªìπ·À≈àßÕ“»—¬¢Õß —µ«å‡°“–µ‘¥
®Ì“π«π¡“° ‡™àπ ª–°“√—ß ‡ÀÁ¥∑–‡≈ ¥Õ°‰¡â∑–‡≈ °—≈ªíßÀ“ ª–°“√—ß¥Ì“
øÕßπÌÈ“ œ≈œ  à«π∑’Ë ‡°“–ßà“¡πâÕ¬ ‡ªìπ‡°“– —¡ª∑“ππ°π“ß·Õàπ

¡’º“À‘πªŸπ Ÿß™—π ‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õßª≈“®Ì“π«π¡À“»“≈ ·≈–
‡ªìπ·À≈àß¥Ì“πÌÈ“µ◊Èπ∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„πæ◊Èπ∑’Ë 
 À≈—ß®“°°“√«“ß‡√◊ÕÀ≈«ß∑—Èß 2 ≈Ì“„πªï 2554 ·≈â« ‰¥â∑Ì“°“√»÷°…“
¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å∑“ß∑–‡≈ ́ ÷Ëßº≈°“√»÷°…“¬◊π¬—π«à“‰¡àæ∫º≈°√–∑∫
µàÕæ◊Èπ∑âÕß∑–‡≈  Ì“À√—∫ —µ«å‡°“–µ‘¥·≈–ª≈“∑–‡≈¬—ß§ß¡’ ¿“æ‡¥‘¡
√«¡∑—Èß ‰¥â»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —µ«å‡°“–µ‘¥·≈–ª√–™“°√ª≈“ 
À≈—ß®“°ºà“π‰ª 1 ªï æ∫«à“¡’ª≈“‡æ‘Ë¡¡“°°«à“ 40 ™π‘¥ ·≈–ªí®®ÿ∫—π 
æ∫«à“¡’™π‘¥¢Õßª≈“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 60-70 ™π‘¥ ‚¥¬‡©æ“–∫√‘‡«≥ 
‡√◊ÕÀ≈«ßª√“∫ ®–æ∫©≈“¡«“Ã‰¥âÕ¬à“ß ¡ÌË“‡ ¡Õ  Ì“À√—∫ —µ«å‡°“–µ‘¥ 
¡’ª√‘¡“≥‡æ‘Ë¡¡“°¢÷ÈπÕ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥ ‡™àπ øÕßπÌÈ“‡§≈◊Õ∫ ·≈–ª–°“√—ß¥Ì“
´÷Ëß‡ªìπ —µ«åæ—π∏ÿå‡¥àπ (Dominant Species) 
 πÕ°®“°π’È „π¥â“π°“√»÷°…“¥â“π°“√„™âª√–‚¬™πå·≈–
°“√®—¥°“√·À≈àß¥Ì“πÌÈ“‡√◊ÕÀ≈«ß æ∫«à“°“√πÌ“‡√◊ÕÀ≈«ß¡“«“ß‡ªìπจากภารกจิสดุท�ายของเรอืหลวง

สู�การเป�นแหล�งท�องเทีย่วทรงคุณค�าใต�ผืนทะเลไทย
‡√◊ÕÀ≈«ß‰∑¬„µâ∑–‡≈ ‚¥¬°“√»÷°…“·≈–æ—≤π“°“√πÌ“‡√◊Õ√∫À≈«ß
¡“®—¥∑Ì“‡ªìπ·À≈àß∑àÕß‡∑’Ë¬«„µâ∑–‡≈ ∑’Ë®—ßÀ«—¥™ÿ¡æ√·≈–®—ßÀ«—¥
 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‚¥¬√à«¡°—∫Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ‰¥â·°à °Õß∑—æ‡√◊Õ ®—ßÀ«—¥
™ÿ¡æ√ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ °√¡Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘ —µ«åªÉ“·≈–æ—π∏ÿåæ◊™ 
°√¡∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß µ—«·∑πºŸâª√–°Õ∫°“√·≈–™ÿ¡™π
„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–¿“§«‘™“«‘∑¬“»“ µ√å∑“ß∑–‡≈ §≥–ª√–¡ß ¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡°…µ√»“ µ√å ¿“√°‘®§√—Èßπ’È ªµ∑. º. ‰¥â√—∫
°“√ π—∫ πÿπ‡√◊ÕÀ≈«ß 2 ≈Ì“ ®“°°Õß∑—æ‡√◊Õ 
§◊Õ ‡√◊ÕÀ≈«ßª√“∫ ·≈– ‡√◊ÕÀ≈«ß —µ°Ÿ¥ 
 ¥â«¬‡°’¬√µ‘¿Ÿ¡‘·≈–¢π“¥¢Õß‡√◊Õ
‡À¡“– ¡ Ì“À√—∫°“√πÌ“¡“«“ß‡ªìπª–°“√—ß‡∑’¬¡
‡æ◊ËÕ‡ªìπ·À≈àß¥Ì“πÌÈ“ Ì“À√—∫π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« ´÷Ëß
À≈—°‡°≥±å Ì“§—≠¢Õß°“√‡≈◊Õ°æ◊Èπ∑’Ë«“ß‡√◊Õ 
§◊ÕµâÕß™à«¬≈¥º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥°—∫·π«
ª–°“√—ß‰¥â®√‘ß ·≈–‡ªìπ·À≈àß∑’Ëπ—°¥Ì“πÌÈ“ “¡“√∂
‡¥‘π∑“ß¡“‰¥â –¥«° ·≈–‰¡à‰°≈®“°·π«
ª–°“√—ß∏√√¡™“µ‘ ́ ÷Ëß‰¡à‰°≈®“°®ÿ¥∑àÕß‡∑’Ë¬«
‡¥‘¡¡“°π—° ®“°°“√»÷°…“∑—È ß ¿“æ
°√–· πÌÈ“ §«“¡¢ÿàπ¢ÕßπÌÈ“ ≈—°…≥–¢Õß
æ◊Èπ∑âÕß∑–‡≈ ·≈–®Ì“π«π™π‘¥¢Õß —µ«åπÌÈ“µà“ßÊ 

ป� ≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„µâ∑âÕß∑–‡≈Õ“®¥Ÿ‡ªìπ‡√◊ËÕß‰°≈µ—« Ì“À√—∫
„§√À≈“¬§π °“√øóôπøŸ·≈–√—°…“√–∫∫π‘‡«»∑“ß∑–‡≈
Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊ππ—Èπ¬‘Ëß¥Ÿ‡ªìπ‰ª‰¥â¬“° Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ªí≠À“∑’Ë

¥Ÿ®–„À≠à‡°‘π°Ì“≈—ßπ’È ‰¥â√—∫°“√æ‘ Ÿ®πå·≈â««à“∑Ì“‰¥â®√‘ß ‚§√ß°“√·À≈àß
‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ÕÀ≈«ß‰∑¬„µâ∑–‡≈ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑à“¡°≈“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°
À≈“¬¿“§ à«ππ’È √â“ßº≈≈—æ∏å∑’ËπÕ°®“°®–§◊π§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å°≈—∫ Ÿà
∑âÕß∑–‡≈Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π‰¥â Ì“‡√Á®·≈â« ¬—ß‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
„πæ◊Èπ∑’Ë ‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â„Àâ°—∫™ÿ¡™π ·≈–Õπÿ√—°…å∏√√¡™“µ‘‰ªæ√âÕ¡°—π
‰¥âÕ’°¥â«¬
 ¬âÕπ°≈—∫‰ª‡¡◊ËÕµâπªï 2553 ‡°‘¥ª√“°Ø°“√≥åπÌÈ“∑–‡≈¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
 Ÿß‡°‘π 30.5 Õß»“‡´≈‡´’¬ µ‘¥µàÕ°—π‡ªìπ√–¬–‡«≈“π“π  àßº≈„Àâ‡°‘¥
ª√“°Ø°“√≥å çª–°“√—ßøÕ°¢“«é (Coral Bleaching) ‡¡◊ËÕπÌÈ“∑–‡≈√âÕπ 
ª–°“√—ßµ“¬ º≈°√–∑∫®÷ß àßµàÕ‡ªìπ≈Ÿ°‚´à·°à ‘Ëß¡’™’«‘µÕ◊ËπÊ 
‡æ√“–·π«ª–°“√—ß‡ªìπ·À≈àßÕπÿ∫“≈ —µ«åπÌÈ“«—¬ÕàÕπ ·≈–·À≈àß
À≈∫¿—¬¢Õß —µ«å∑–‡≈ ´÷Ëß‡°’Ë¬«æ—πÕ¬à“ß¬‘Ëß°—∫§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å
·≈–√–∫∫π‘‡«»¢Õß∏√√¡™“µ‘„µâ∑âÕß∑–‡≈ ¡“®π∂÷ß¡πÿ…¬å 
´÷ËßÕ“»—¬æ÷Ëßæ“∑–‡≈∑—Èß°“√ª√–¡ß·≈–°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ‡ªìπ·À≈àßÕ“À“√ 
·À≈àß √â“ßÕ“™’æ ·≈–√“¬‰¥â¢Õß§π®Ì“π«π¡“°
 Àπ÷Ëß„π·π«§‘¥‡æ◊ËÕ™à«¬øóôπøŸ√–∫∫π‘‡«»∑’Ëπ—°«‘∑¬“»“ µ√å∑“ß
∑–‡≈‰¥âª√–™ÿ¡√à«¡°—π∑’Ë°√¡∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß„πªïπ—Èπ 
§◊Õ ç°“√ √â“ß·À≈àß¥Ì“πÌÈ“‚¥¬¡πÿ…¬åé (Man-made dive sites) 
‡æ√“–®“°°“√»÷°…“æ∫«à“À“°·π«ª–°“√—ß∫√‘‡«≥„¥‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡
„π°“√¥Ì“πÌÈ“¡“° º≈°√–∑∫µàÕª–°“√—ß¬àÕ¡ Ÿßµ“¡‰ª¥â«¬ ¢≥–∑’Ë
°“√ªî¥®ÿ¥¥Ì“πÌÈ“À√◊Õª√–°“»Àâ“¡°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«µ“¡·π«ª–°“√—ß°Á‰¡à„™à

·π«ª–°“√—ß‡∑’¬¡ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·À≈àß¥Ì“πÌÈ“·∑π
·π«ª–°“√—ß∏√√¡™“µ‘π—Èπ ‰¥â√—∫º≈µÕ∫√—∫
∑’Ë¥’¡“° ∑ÿ°‡™â“∫à“¬®–¡’‡√◊ÕÀ≈“¬≈Ì“·«–‡«’¬π
¡“®Õ¥ πÌ“π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«¡“¥Ì“πÌÈ“™◊Ëπ™¡
§«“¡ß¥ß“¡¢Õß∏√√¡™“µ‘„µâ∑âÕß∑–‡≈ 
√«¡∂÷ßπ—°‡√’¬π¥Ì“πÌÈ“∑’Ë‡¢â“¡“„™â‡ªìπ π“¡ Õ∫
¥Ì“πÌÈ“Õ’°¥â«¬ 
 ªí®®ÿ∫—π ‡√◊ÕÀ≈«ßª√“∫·≈–‡√◊ÕÀ≈«ß
 —µ°Ÿ¥ ‰¥â°≈“¬‡ªìπ·À≈àß¥Ì“πÌÈ“∑’Ë§π∑—Ë«‚≈°
√Ÿâ®—° §«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß∫√√¥“ —µ«å∑–‡≈
À≈“°À≈“¬™π‘¥∑’Ë‡¢â“¡“Õ“»—¬∫√‘‡«≥‡√◊Õ 
™à«¬æ—≤π“„Àâ ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ
‡√◊ÕÀ≈«ß‰∑¬„µâ∑–‡≈  “¡“√∂ √â“ß√“¬‰¥â
„Àâ°—∫™ÿ¡™π·≈–ºŸâª√–°Õ∫°“√„πæ◊Èπ∑’Ë‰¥âªï≈–

°«à“ 59 ≈â“π∫“∑ ·≈–°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“«‘®—¬¢Õßπ—°«‘∑¬“»“ µ√å
∑“ß∑–‡≈ ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“·π«∑“ß„À¡à„π°“√Õπÿ√—°…å∑–‡≈µàÕ‰ª
„πÕπ“§µ π—∫‡ªìπ§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õß ªµ∑. º. ∑’Ëº≈≈—æ∏å
‚§√ß°“√∑’Ë ‰¡ à ‰¥ â ‡æ’¬ßø ó ôπøŸ·≈–√—°…“∑–‡≈‰∑¬‰¥ âµ“¡
§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß™à«¬„Àâ™ÿ¡™π‚¥¬√Õ∫‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
‰ªæ√âÕ¡Ê °—πÕ’°¥â«¬

‡√◊ËÕßßà“¬ ·≈–®– àßº≈°√–∑∫µàÕ√“¬‰¥â¢Õß§π„π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∏ÿ√°‘®
∑àÕß‡∑’Ë¬«¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ À“° “¡“√∂ √â“ß·À≈àß¥Ì“πÌÈ“∑¥·∑π‰¥â °Á®–™à«¬≈¥
º≈°√–∑∫µàÕ·π«ª–°“√—ß∏√√¡™“µ‘„Àâ¡’‚Õ°“ øóôπµ—«‰¥â‡√Á«¢÷Èπ 
 ∫√‘…—∑ ªµ∑. Ì“√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡ ®Ì“°—¥ (¡À“™π) À√◊Õ 
ªµ∑. º. „π∞“π–ºŸâ¥Ì“‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√ Ì“√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡
„π∑–‡≈‰∑¬ ‰¥â‡¢â“¡“√à«¡ π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥‚§√ß°“√·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

®÷ß°Ì“Àπ¥µÌ“·Àπàß«“ß‡√◊Õ∑’Ë ‡°“–‡µà“ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ·≈–
‡°“–ßà“¡πâÕ¬ ®—ßÀ«—¥™ÿ¡æ√
 ∑’Ë‡°“–‡µà“ ®ÿ¥«“ß‡√◊Õ§◊Õ∫√‘‡«≥„°≈â°ÕßÀ‘π¢“«  ́ ÷Ëß‡ªìπ®ÿ¥¥Ì“πÌÈ“
 Ì“§—≠∑“ß∑‘»µ–«—πµ°¢Õß‡°“– ·≈–‡ªìπ·À≈àßÕ“»—¬¢Õß —µ«å‡°“–µ‘¥
®Ì“π«π¡“° ‡™àπ ª–°“√—ß ‡ÀÁ¥∑–‡≈ ¥Õ°‰¡â∑–‡≈ °—≈ªíßÀ“ ª–°“√—ß¥Ì“
øÕßπÌÈ“ œ≈œ  à«π∑’Ë ‡°“–ßà“¡πâÕ¬ ‡ªìπ‡°“– —¡ª∑“ππ°π“ß·Õàπ

¡’º“À‘πªŸπ Ÿß™—π ‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õßª≈“®Ì“π«π¡À“»“≈ ·≈–
‡ªìπ·À≈àß¥Ì“πÌÈ“µ◊Èπ∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„πæ◊Èπ∑’Ë 
 À≈—ß®“°°“√«“ß‡√◊ÕÀ≈«ß∑—Èß 2 ≈Ì“„πªï 2554 ·≈â« ‰¥â∑Ì“°“√»÷°…“
¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å∑“ß∑–‡≈ ́ ÷Ëßº≈°“√»÷°…“¬◊π¬—π«à“‰¡àæ∫º≈°√–∑∫
µàÕæ◊Èπ∑âÕß∑–‡≈  Ì“À√—∫ —µ«å‡°“–µ‘¥·≈–ª≈“∑–‡≈¬—ß§ß¡’ ¿“æ‡¥‘¡
√«¡∑—Èß ‰¥â»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —µ«å‡°“–µ‘¥·≈–ª√–™“°√ª≈“ 
À≈—ß®“°ºà“π‰ª 1 ªï æ∫«à“¡’ª≈“‡æ‘Ë¡¡“°°«à“ 40 ™π‘¥ ·≈–ªí®®ÿ∫—π 
æ∫«à“¡’™π‘¥¢Õßª≈“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 60-70 ™π‘¥ ‚¥¬‡©æ“–∫√‘‡«≥ 
‡√◊ÕÀ≈«ßª√“∫ ®–æ∫©≈“¡«“Ã‰¥âÕ¬à“ß ¡ÌË“‡ ¡Õ  Ì“À√—∫ —µ«å‡°“–µ‘¥ 
¡’ª√‘¡“≥‡æ‘Ë¡¡“°¢÷ÈπÕ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥ ‡™àπ øÕßπÌÈ“‡§≈◊Õ∫ ·≈–ª–°“√—ß¥Ì“
´÷Ëß‡ªìπ —µ«åæ—π∏ÿå‡¥àπ (Dominant Species) 
 πÕ°®“°π’È „π¥â“π°“√»÷°…“¥â“π°“√„™âª√–‚¬™πå·≈–
°“√®—¥°“√·À≈àß¥Ì“πÌÈ“‡√◊ÕÀ≈«ß æ∫«à“°“√πÌ“‡√◊ÕÀ≈«ß¡“«“ß‡ªìπจากภารกจิสดุท�ายของเรอืหลวง

สู�การเป�นแหล�งท�องเทีย่วทรงคุณค�าใต�ผืนทะเลไทย
จากภารกจิสดุท�ายของเรอืหลวง

สู�การเป�นแหล�งท�องเทีย่วทรงคุณค�าใต�ผืนทะเลไทย
จากภารกจิสดุท�ายของเรอืหลวง

‡√◊ÕÀ≈«ß‰∑¬„µâ∑–‡≈ ‚¥¬°“√»÷°…“·≈–æ—≤π“°“√πÌ“‡√◊Õ√∫À≈«ß
¡“®—¥∑Ì“‡ªìπ·À≈àß∑àÕß‡∑’Ë¬«„µâ∑–‡≈ ∑’Ë®—ßÀ«—¥™ÿ¡æ√·≈–®—ßÀ«—¥
 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‚¥¬√à«¡°—∫Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ‰¥â·°à °Õß∑—æ‡√◊Õ ®—ßÀ«—¥
™ÿ¡æ√ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ °√¡Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘ —µ«åªÉ“·≈–æ—π∏ÿåæ◊™ 
°√¡∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß µ—«·∑πºŸâª√–°Õ∫°“√·≈–™ÿ¡™π
„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–¿“§«‘™“«‘∑¬“»“ µ√å∑“ß∑–‡≈ §≥–ª√–¡ß ¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡°…µ√»“ µ√å ¿“√°‘®§√—Èßπ’È ªµ∑. º. ‰¥â√—∫
°“√ π—∫ πÿπ‡√◊ÕÀ≈«ß 2 ≈Ì“ ®“°°Õß∑—æ‡√◊Õ 
§◊Õ ‡√◊ÕÀ≈«ßª√“∫ ·≈– ‡√◊ÕÀ≈«ß —µ°Ÿ¥ 
 ¥â«¬‡°’¬√µ‘¿Ÿ¡‘·≈–¢π“¥¢Õß‡√◊Õ
‡À¡“– ¡ Ì“À√—∫°“√πÌ“¡“«“ß‡ªìπª–°“√—ß‡∑’¬¡
‡æ◊ËÕ‡ªìπ·À≈àß¥Ì“πÌÈ“ Ì“À√—∫π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« ´÷Ëß
À≈—°‡°≥±å Ì“§—≠¢Õß°“√‡≈◊Õ°æ◊Èπ∑’Ë«“ß‡√◊Õ 
§◊ÕµâÕß™à«¬≈¥º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥°—∫·π«
ª–°“√—ß‰¥â®√‘ß ·≈–‡ªìπ·À≈àß∑’Ëπ—°¥Ì“πÌÈ“ “¡“√∂
‡¥‘π∑“ß¡“‰¥â –¥«° ·≈–‰¡à‰°≈®“°·π«
ª–°“√—ß∏√√¡™“µ‘ ́ ÷Ëß‰¡à‰°≈®“°®ÿ¥∑àÕß‡∑’Ë¬«
‡¥‘¡¡“°π—° ®“°°“√»÷°…“∑—È ß ¿“æ
°√–· πÌÈ“ §«“¡¢ÿàπ¢ÕßπÌÈ“ ≈—°…≥–¢Õß
æ◊Èπ∑âÕß∑–‡≈ ·≈–®Ì“π«π™π‘¥¢Õß —µ«åπÌÈ“µà“ßÊ 

ป� ≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„µâ∑âÕß∑–‡≈Õ“®¥Ÿ‡ªìπ‡√◊ËÕß‰°≈µ—« Ì“À√—∫
„§√À≈“¬§π °“√øóôπøŸ·≈–√—°…“√–∫∫π‘‡«»∑“ß∑–‡≈
Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊ππ—Èπ¬‘Ëß¥Ÿ‡ªìπ‰ª‰¥â¬“° Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ªí≠À“∑’Ë

¥Ÿ®–„À≠à‡°‘π°Ì“≈—ßπ’È ‰¥â√—∫°“√æ‘ Ÿ®πå·≈â««à“∑Ì“‰¥â®√‘ß ‚§√ß°“√·À≈àß
‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ÕÀ≈«ß‰∑¬„µâ∑–‡≈ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑à“¡°≈“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°
À≈“¬¿“§ à«ππ’È √â“ßº≈≈—æ∏å∑’ËπÕ°®“°®–§◊π§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å°≈—∫ Ÿà
∑âÕß∑–‡≈Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π‰¥â Ì“‡√Á®·≈â« ¬—ß‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
„πæ◊Èπ∑’Ë ‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â„Àâ°—∫™ÿ¡™π ·≈–Õπÿ√—°…å∏√√¡™“µ‘‰ªæ√âÕ¡°—π
‰¥âÕ’°¥â«¬
 ¬âÕπ°≈—∫‰ª‡¡◊ËÕµâπªï 2553 ‡°‘¥ª√“°Ø°“√≥åπÌÈ“∑–‡≈¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
 Ÿß‡°‘π 30.5 Õß»“‡´≈‡´’¬ µ‘¥µàÕ°—π‡ªìπ√–¬–‡«≈“π“π  àßº≈„Àâ‡°‘¥
ª√“°Ø°“√≥å çª–°“√—ßøÕ°¢“«é (Coral Bleaching) ‡¡◊ËÕπÌÈ“∑–‡≈√âÕπ 
ª–°“√—ßµ“¬ º≈°√–∑∫®÷ß àßµàÕ‡ªìπ≈Ÿ°‚´à·°à ‘Ëß¡’™’«‘µÕ◊ËπÊ 
‡æ√“–·π«ª–°“√—ß‡ªìπ·À≈àßÕπÿ∫“≈ —µ«åπÌÈ“«—¬ÕàÕπ ·≈–·À≈àß
À≈∫¿—¬¢Õß —µ«å∑–‡≈ ´÷Ëß‡°’Ë¬«æ—πÕ¬à“ß¬‘Ëß°—∫§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å
·≈–√–∫∫π‘‡«»¢Õß∏√√¡™“µ‘„µâ∑âÕß∑–‡≈ ¡“®π∂÷ß¡πÿ…¬å 
´÷ËßÕ“»—¬æ÷Ëßæ“∑–‡≈∑—Èß°“√ª√–¡ß·≈–°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ‡ªìπ·À≈àßÕ“À“√ 
·À≈àß √â“ßÕ“™’æ ·≈–√“¬‰¥â¢Õß§π®Ì“π«π¡“°
 Àπ÷Ëß„π·π«§‘¥‡æ◊ËÕ™à«¬øóôπøŸ√–∫∫π‘‡«»∑’Ëπ—°«‘∑¬“»“ µ√å∑“ß
∑–‡≈‰¥âª√–™ÿ¡√à«¡°—π∑’Ë°√¡∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß„πªïπ—Èπ 
§◊Õ ç°“√ √â“ß·À≈àß¥Ì“πÌÈ“‚¥¬¡πÿ…¬åé (Man-made dive sites)
∑–‡≈‰¥âª√–™ÿ¡√à«¡°—π∑’Ë°√¡∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß„πªïπ—Èπ 

ç°“√ √â“ß·À≈àß¥Ì“πÌÈ“‚¥¬¡πÿ…¬åé (Man-made dive sites)
∑–‡≈‰¥âª√–™ÿ¡√à«¡°—π∑’Ë°√¡∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß„πªïπ—Èπ 

‡æ√“–®“°°“√»÷°…“æ∫«à“À“°·π«ª–°“√—ß∫√‘‡«≥„¥‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡
„π°“√¥Ì“πÌÈ“¡“° º≈°√–∑∫µàÕª–°“√—ß¬àÕ¡ Ÿßµ“¡‰ª¥â«¬ ¢≥–∑’Ë
°“√ªî¥®ÿ¥¥Ì“πÌÈ“À√◊Õª√–°“»Àâ“¡°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«µ“¡·π«ª–°“√—ß°Á‰¡à„™à

·π«ª–°“√—ß‡∑’¬¡ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·À≈àß¥Ì“πÌÈ“·∑π
·π«ª–°“√—ß∏√√¡™“µ‘π—Èπ ‰¥â√—∫º≈µÕ∫√—∫
∑’Ë¥’¡“° ∑ÿ°‡™â“∫à“¬®–¡’‡√◊ÕÀ≈“¬≈Ì“·«–‡«’¬π
¡“®Õ¥ πÌ“π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«¡“¥Ì“πÌÈ“™◊Ëπ™¡
§«“¡ß¥ß“¡¢Õß∏√√¡™“µ‘„µâ∑âÕß∑–‡≈ 
√«¡∂÷ßπ—°‡√’¬π¥Ì“πÌÈ“∑’Ë‡¢â“¡“„™â‡ªìπ π“¡ Õ∫
¥Ì“πÌÈ“Õ’°¥â«¬ 
 ªí®®ÿ∫—π ‡√◊ÕÀ≈«ßª√“∫·≈–‡√◊ÕÀ≈«ß
 —µ°Ÿ¥ ‰¥â°≈“¬‡ªìπ·À≈àß¥Ì“πÌÈ“∑’Ë§π∑—Ë«‚≈°
√Ÿâ®—° §«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß∫√√¥“ —µ«å∑–‡≈
À≈“°À≈“¬™π‘¥∑’Ë‡¢â“¡“Õ“»—¬∫√‘‡«≥‡√◊Õ 
™à«¬æ—≤π“„Àâ ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ
‡√◊ÕÀ≈«ß‰∑¬„µâ∑–‡≈  “¡“√∂ √â“ß√“¬‰¥â
„Àâ°—∫™ÿ¡™π·≈–ºŸâª√–°Õ∫°“√„πæ◊Èπ∑’Ë‰¥âªï≈–

°«à“ 59 ≈â“π∫“∑ ·≈–°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“«‘®—¬¢Õßπ—°«‘∑¬“»“ µ√å
∑“ß∑–‡≈ ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“·π«∑“ß„À¡à„π°“√Õπÿ√—°…å∑–‡≈µàÕ‰ª
„πÕπ“§µ π—∫‡ªìπ§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õß ªµ∑. º. ∑’Ëº≈≈—æ∏å
‚§√ß°“√∑’Ë ‰¡ à ‰¥ â ‡æ’¬ßø ó ôπøŸ·≈–√—°…“∑–‡≈‰∑¬‰¥ âµ“¡
§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß™à«¬„Àâ™ÿ¡™π‚¥¬√Õ∫‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
‰ªæ√âÕ¡Ê °—πÕ’°¥â«¬
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